Vương Gia Chạy Trốn

Giới thiệu
Thể loại truyện: nam x namĐộ dài: 10 chươngChu Cẩm Quân, một cô gái bình thường không may bị câu nhầm hồn phách. Cô được diêm vương cho một cơ hội được hoàn dương, nhưng lại không thể quay trở lại được thân xác cũ!Cô được diêm vương cho lựa chọn: chọn gì nhỉ, thôi thì xuyên không vậy!Nhưng điều kiện, phải là một mĩ nhân xinh đẹp đến luôn gây tai họa!Thân phận thì quyền chỉ dưới một người mà trên vạn người!Lúc nào cũng có mĩ nam vờn quanh đến mức phải sợ hãi.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vuong-gia-chay-tron

Mục lục

1. Chương 1: [ Xuyên ]

2. Chương 2: [ Nam Nhân

3. Chương 3: [ Mộc Dung Huyền " Ác Lang Ca Ca " ]

4. Chương 4: [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , Gặp Phải Cướp ]

5. Chương 5: [ Sự Cố Ở Tây Lộ Quốc ]

6. Chương 6: [ Sát Mạc Tuyết

7. Chương 7: [ Dạ Sát Vương Phủ " Oan Gia Gặp Gỡ ]

8. Chương 8: [ Ác Ma " Áp Giường " ]

9. Chương 9: [ Tiêu Vân

10. Chương 10: [ Cuộc Đoàn Tụ " Ở Trên Giường " Cùng 4 + 1 = 5 Mĩ Nam ]

1. Chương 1: [ Xuyên ]

Khi mở mắt ra , Chu Cẩm Quân thấy một người mặc một bộ y phục màu xanh đậm , nhìn kĩ càng thấy người này ăn mặc giống như là thái giám ở trong phim cổ trang đó .
" Ngươi là ? " .

Cẩm Quân mới đầu chưa rõ thân phận này là gì nên hỏi kẻ trước mắt .

" Nô tài là Tiểu An Tử , vương gia , người đã lại quên rồi sao ? " .

Cẩm Quân nghe thanh âm ẻo lả càng giống thái giám đó , liền xác định hắn là thái giám cổ đại thật .

" Ta lại quên rồi , nhưng ngươi biết là ta thường xuyên bị quên sao ? " .

Thái giám tên Tiểu An tử vốn là công công thân cận bên cạnh Thất Vương gia , hắn vốn không bị dọa bởi vì vị vương gia này từ trước tới nay bị mắc một căn bệnh lạ , cứ tối thì nhớ nhưng đến sáng hôm sau liền quên hết tất cả , ngay cả mình là ai cũng còn không nhớ được , vì thế hắn không hề thấy lạ , mà còn vừa dúp ta dọn giường mà ta vừa sáng ra ngồi dậy , hắn nói tiếp .

" Nếu người quên , Tiểu An Tử nói lại hết a , dù gì thì đây nô tài cũng luôn phải nhắc nhở người a " .

Cẩm Quân không nói gì gật đầu , thế cũng hay đỡ khỏ ta phải biện ra lí do gì đó nha .

" Người là Mộ Dung Ngọc vốn là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc , năm nay 16 tuổ , giới tính nam " .

Khi nghe Tiểu An Tử nói ta là nam , mới đầu không chấp nhận được , nhưng cũng chỉ là đành biểu tình gật gật đầu , nam cũng được , nhưng dung mạo thì như thế nào nha .

" Tiểu An Tử có gương đồng không a ? "

Tiểu An Tử quay ra ngay bên cạnh , hắn lấy một cái gương màu mạ vàng to bằng một cái mặt người , cứ như là hắn đã chuẩn bị trước từ bao giờ rồi .

" Nô tài đã chuẩn bị sẵn đây rồi , vương gia ngài soi nè " .

Tiểu An Tử hai tay kính cẩn đưa cho ta , ta có cảm giác nô tài này đối sử với thân thể này cẩn thận giống mẹ của hắn , như không có gì xa lạ .

" Ngoa , đẹp thật , đúng là khuynh quốc nha , thôi thế đủ rồi , Tiểu An Tử giờ ta đói rồi " .

Thái giám giờ đã thấy ta nhớ tên gọi của hắn , thật là bất ngờ nha , vì trước đây vương gia Mộ Dung Ngọc này ngay cả tên mình cũng có thể gọi liên tục , trước đây là không thể nhớ được tên của hắn nữa , hắn chưa tin , mắt đen tròn xoe hỏi .

" Vương gia , người nhớ tên của nô tài rồi a , người có gọi , hơn nữa còn là rất nhớ rõ " .

Ta nhìn hắn sau đó nói .

" Không biết , lần này ta tỉnh thì đã nhớ được chút ít rồi , không còn thường xuyên quên như trước kia nữa , Tiểu An Tử , trước kia là ngươi đã chiếu cố ta sao ? Dù gì thì cũng đã để ngươi phải lo lắng

nhiều rồi " .

Tiểu An Tử nghe những câu này , hắn liền rất vui , vì chủ nhân lần này tỉnh dậy đã nhớ lại bình thường , như thế thì ngay cả mình người khác cũng không dám trêu nghẹo nữa .

" Ân , a , vương gia đói rồi , người qua phòng lớn để dùng điểm tâm

a " .

Ta ngồi dậy đi ủng vào theo đuôi Tiểu An Tử ra ngoài bộ bàn ghế trang điểm để chải tóc ,

Ta mặc Tiểu An Tử tự do chải , phải đến nửa tiếng sau mới xong mái tóc đen dài qua hông , trời thật là phiền phức ,

mái tóc cổ đại phiền toái làm sao .

Nga , kiểu tóc được buộc lên một túm vừa to , lại vừa cao , sau đó hắn lấy một sợi dây lụa màu xanh nước biển , giữa dây có miếng gọc bội cũng màu xanh nước biển , miếng gọc sáng lấp lánh trông thật là lung linh , được kết vào lọn tóc cao trên đỉnh đầu , còn lại tất cả những sợi tóc khác đều được buông xõa tự do , chán đến nửa tiếng mới xong được cái đầu .

Tưởng đã xong thì ta lại được tiểu An Tử dẫn qua gian phòng thay đồ ở bên cạnh , toàn y phục là y phục , đủ loại màu trông sặc sỡ hoa văn .

" Ặc , ta phải mặc những đồ này hằng ngày sao ? Tiểu An Tử ? " .

Ta hơi hãi hùng với cả một đám đồ cổ trang này , lại không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để mặc chúng nữa đây , bụng thì đã đói muốn chết , khi nào có cơ hội , ta chắc phải thay đổi thời trang ở đây cải biến một chút mới được .

Ta chịu nhịn yên để mặc Tiểu An Tử mặc y phục , một lớp áo đậm màu xanh dài ở trong , hai lớp voan mỏng xanh nữa , ba lớp áo khoác ngoài xanh viền , toàn bộ đều dài lượt thượt , tay áo rộng thùng thình , sau đó cuối cùng ta được Tiểu An Tử lấy ra một cái đai gọc xanh viền cuốn quanh lấy eo thon nhỏ , may mà quần còn chưa có thay đó , quần vẫn là mặc một cái quần dài bằng lụa nguyên chất vải đậm màu xanh nốt , giầy vải kiểu ủng cũng xanh , đúng là đồng bộ rắc rối .

" Đã xong chưa Tiểu An Tử , ta thấy đã đói chết rồi a "

Ta chán nản tiu nghỉu nhìn Tiểu An Tử .

" Phù , vương gia , rốt cuộc đã xong , trông ngài càng xinh đẹp hơn đó , quên , ngài đã đói , giờ có thể đi dùng điểm tâm được rồi "

Lần này ta thật khó chịu khi mình ăn mặc giống với con búp bê vải , ta theo Tiểu An Tử dẫn sang phòng ăn để dùng điểm tâm .

Cuối cùng cũng tới phòng điểm tâm , trước mắt trên một cái bàn rất lớn có chứa đầy đủ mọi thứ thức ăn tinh xảo , mùi vị vừa thơm đến mức chảy nước miếng .

" Vương gia , thỉnh ngài dùng a "

Tiểu An Tử kéo ra chiếc ghế gỗ tinh sảo từ loại gỗ qúy hiếm ra , rồi đưa tay chỉ cách trịnh trọng .

Ta gồi xuống , không hề khách khí Tiểu An Tử lấy ra một bộ bát chén bằng bạc đưa cho ta ,

cái bụng đang đói trống rỗng ta măm liền .

" Măm , măm , Ngon Tuyệt " .

Ta đói nên ăn nhanh tới mức suýt sặc , Tiểu An Tử cứ chằm chằm nhìn vương gia nhà mình , ăn nhanh qúa cứ như là hổ đói lâu ngày rồi đó !

Trông thật mất hình tượng với dung mạo xinh như tiên kia .

" Vương gia , ngài ăn từ từ thôi , không ai dành ăn với ngài đâu ? "

Ta không để ý , Tiểu An tử khuyên nhủ , bỗng nhiên có một thanh âm nghe rất êm ái mượt mà phát ra từ phía trước gian phòng ( nói gian phòng chứ đây là một cái lầu lớn ở ngoài trời , bên cạnh có một cái hồ sen rất to , trong có đủ loại thứ cá màu sắc khác nhau , bên ngoài là một con đường rộng lớn sạch sẽ khang trang , hai bên đường toàn là trồng các loại hoa khoe màu sắc hai bên đường uốn quanh dẫn tới lầu phòng ) mà tiến tới .

" Thất vương gia , hôm nay thật có nhã hứng nha , có thể cho ta ngồi cùng bàn được không

a " .

Một nam nhân dáng dấp cao ráo , thân hình chuẩn mực , thân mặc một bộ y phục trắng đồng bộ , chỉ trừ mái tóc đen bóng được buộc sơ sài buông thả tự do với một dung mạo thanh tú như hoa như gọc xuất hiện trước mắt ta , giọng thanh của hắn rất cuốn hút nên ta dừng lại tốc độ ăn như hổ đói phải ngước mắt lên nhìn nam nhân .

" A , xoái ca nha "

Ta ngây ngẩn linh hồn thiếu nữ , { linh hồn nữ trong thân xác nam }

bị rung động mải ngắm nhìn .

" Nô tài thỉnh an Tiêu công tử " .

Tiểu An Tử thấy Tiêu Vân tới hắn nhanh nhẹn qùy xuống vấn an .

Ta còn đang mải gắm nam nhân tuyệt mĩ này chưa kịp nói gì thì họ Tiêu kia đã đẩy cái ghế ở trước mắt ta , rồi ngồi xuống , như là không cần chờ ta cho phép .

" Ngươi là ai ? " .

Ta hỏi nam nhân , hắn đưa đôi tay trắng nõn ra tiếp lấy đôi bát đũa bạc mà Tiểu An Tử đưa tới .

Ta nhìn nam nhân kia , hắn họ Tiêu , rốt cuộc là quan hệ như thế nào với thân thể này , mà hắn thái độ rất là tự nhiên với ta .

Ta ăn đã no lưng lửng dạ , nên dừng lại tốc độ ăn nhanh như hổ kia .

" Tiêu công tử , truyện là như thế này a " .

Tiểu An Tử kể lại tình hình riễn ra buổi sáng sớm , người kia chưa ăn mà lắng nghe từng chi tiết mà Tiểu An Tử đã kể !

Tuy nam nhân họ Tiêu cũng biết là vương gia Mộ Dung Ngọc kia cứ sáng ra là lại quên , nhưng hôm nay Tiểu An Tử nói là thiếu niên mình quan tâm có biến đổi , dung mạo cười đến tà mị nói .

" Ân , thật sao ? Nhưng bổn công tử chưa chắc lắm , chính là đêm nay bổn công tử tới Ngọc Vương Phủ ngủ cùng vương gia để sáng mai kiểm tra trí nhớ của người ha " .

Người kia vừa thốt ra , Tiểu An Tử thì không lấy làm lạ , nhưng ta thì há hốc mồm .

" A , ngủ chung với ta , không được a " .

Ta giật mình thanh âm của thiếu niên mới lớn nghe mềm như mật ong , thánh thót như giọng êm nhẹ của nữ nhân , nhưng lúc này kinh hãi , lắp bắp .

" Ngươi , nhưng là người lạ nha , giờ ta chưa có nhớ ra ngươi nha " .

Ta vội vàng dấu diếm , cái gì chứ , người ta nói cái gì nhỉ : cô nam qủa phụ đó , nhưng giờ tình cảnh này cô nam qủa nam cũng có thể sảy ra vấn đề nha .

2. Chương 2: [ Nam Nhân

" Tiêu Vân " Sự cố ở trên giường lúc nửa đêm ]
" Nga , thực ra là thất vương gia chưa nhớ ra ta a , như thế là ta chưa tin tưởng được nha , còn ta tên là Tiêu Vân , từ giờ ta ở bên thất vương gia trông chừng cho , Tiểu An Tử , ngươi cứ lui ra , để một mình thất vương gia ở lại với bổn công tử là được rồi ha " .

Tiêu Vân mặt dầy đuổi khéo Tiểu An Tử , như thế thì mình có thể ở bên cạnh tiên nữ ở trong lòng trước mắt này rồi .

" A , Tiểu An Tử , ngươi không được bỏ ta ở một mình nha , nhỡ có gì sảy ra thì sao ? " .

Ta dung mạo thanh tú non choẹt nhăn lại , trong đầu thì một lô dấu chấm hỏi hắc tuyến , nhìn nam nhân tên Tiêu Vân này , mới thoạt đầu thì trông rất là soái , nhưng khi nghe hắn nói thì ta suýt phun hết đồ ăn trong bụng ra a .

Nói xong , Tiêu Vân không để ý ta trong đầu đang nghĩ gì , hắn đưa đũa lên những món ăn hấp dẫn ở trên bàn lớn kia ăn điểm tâm mà khuôn mặt cười vui vẻ .

Còn ta , lúc này không thể nuốt trôi được gì nữa , trước mắt nhìn cái bộ mặt kia là đã chán ghét rồi .

Ta ăn xong , muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa thư dãn , nhưng lúc nào cũng có một cái đuôi luôn bám theo dai như đỉa , và kẻ đó còn ai khác chính là Tiêu Vân .

Nói về Tiêu Vân , nam nhân này cũng là một soái ca đứng hàng tam trong nước Xuất Vân Quốc , thân phận vốn là Thiếu Cung Chủ của Tiêu Long Môn , vốn là một tổ chức lớn ở trong giang hồ , tựa như maphia xã hội đen ở hiện đại vậy .

Nhưng mà hiện nay Tiêu Long Môn đã quy thuận triều đình và làm việc cho triều đình với một điều kiện là phải có được Thất Vương Gia : Mộ Dung Ngọc để làm nam sủng , thì mới có được thái bình của thiên hạ , chính vì thế mà Tiêu Vân kia đi lại trong hoàng cung Xuất Vân Quốc là rất bình thường .

" Ai da , Tiêu Vân , ngươi là nên rời đi được rồi đó " .

Ta thật là mong muốn nam nhân kia có thể không làm phiền mình , vì mình đâu phải là Mộ Dung Ngọc của hắn đâu kia chứ .

Cứ thế quanh quẩn suốt , trời cũng đã tối , ta quay lại phòng ngủ để đi ngủ .

Nhưng trời ạ , nam nhân kia vẫn không rời đi , hắn thật là muốn ngủ ở đây đi .

Đã đến giờ buồn ngủ ta ngáp ngắn ngáp dài nhìn Tiêu Vân , hắn vẫn bộ y phục trắng xóa ngồi ở ghế nhìn ta mà buồn cười .

" Vương gia , ngươi lên giường ngủ đi , ta ngủ ở ghế này là được rồi " .

Tiêu Vân tuy miệng thì nói như thế nhưng cốt là để trấn an mĩ nhân nhỏ kia .

Nhưng ta không an tâm nhưng mà cơn ngáp ngủ kéo dài , buồn ngủ thật là lợi hại , nhìn hắn ngồi ở trên ghế mắt đã nhắm nghiền lại , hơi thở đều đều .

" Tiêu Vân , ngươi đã ngủ chưa " .

Ta nhẹ nhàng dò hỏi hắn , nhưng hắn không hề động đậy .

" Phù , ngươi ngủ rồi , may qúa , oài , ta cũng đi ngủ thôi " .

Nói rồi liền phóng nhẹ nhàng lên chiếc giường lớn thượng đẳng đầy ấm áp cuộn tròn chăn lại , mắt phượng bắt đầu khép lại .

Đang ngủ say bỗng nửa đêm có cảm giác , có cái gì đó ấm ấm giống tay người đang thì ôm mình chặt cứng đến độ nghẹt thở gần chết a .

Gì chứ , hay đây là bóng đè a , ta buồn ngủ qúa lại ngủ đi tiếp .

Cho tới buổi sáng hôm sau lúc sắp tỉnh dậy , cái cảm giác bị bóng đè đó vẫn còn .

Cố gắng cựa quậy , tay mình không may chạm vào một cái chỗ rất là ấm , mà nó lại có khe giống chỗ ở hai chân người giữa đó .

Tức thì giật mình mở tròn xoe mắt ra , một gương mặt quen thuộc của Tiêu Vân đáng ghét ở sát ngay bên cạnh , ta lúc này mặt mày há hốc mồm kinh ngạc , kinh sợ thì đúng hơn a .

Tay cố dứt ra khỏi cái chỗ của nam nhân kia , mình cư nhiên bị kẹp lại .

" A , a , Tiêu Vân , ngươi ở trên giường ta mà làm gì , mau buông cái chân của ngươi ra , kẹp tê hết tay ta rồi

đó " .

Ta thanh âm thanh thúy hét lên , nam nhân kia mắt cũng vừa tròn mở ra , bốn mắt trừng nhau , Tiểu An Tử nghe tiếng hét của ta ở bên ngoài liền nhanh chân chạy vào .

" Ngọc Nhi , ngươi tỉnh rồi a " .

Tiêu Vân vừa mở mắt ra liền nghe tiếng hét quen thuộc của Mộ Dung Ngọc , hắn không hề giật mình mà còn mỉm cười .

" Nhanh , buông chân của ngươi ra , ta mỏi gần chết rồi " .

Ta nhìn hắn , có chút xấu hổ khi mình rõ ràng giờ cũng là nam nhân , nhưng nửa đêm lại còn bị nam nhân ôm với một tư thế ám muội .

" Vương gia , có truyện gì thế ? " .

Thanh âm Tiểu An Tử vừa mới từ bên ngoài , mà nhanh như chớp mắt hắn đã đứng ở trước mắt hai người , hắn nhìn thấy hai nam nhân đang thì ôm nhau , lúc này Tiểu An Tử vào ta mới thoát được cái tay của mình , thoát được rồi ta xoa hai bàn tay của mình vào với nhau cho bớt tê .

Tiêu Vân dành lấy đôi bàn tay ta xong rồi thay ta xoa , xoa .

" Tê thật a , nhưng không phải là ta cố tình đâu , chắc là Ngọc Nhi đêm khuya rét mướt nên tìm chỗ ấm để tránh thôi " .

Tức mình thật , nửa đêm hắn trèo lên giường của mình mà còn nói như thế , ta rút nhanh tay mình về , đưa chân xuống nền nhà xỏ ủng vào chân .

Tiểu An Tử ở một bên chỉ cười cười , hắn kéo ta đi thay y phục ban ngày .

Ta mặc Tiểu An Tử tự do xuyên y phục cho mình , lần này là một bộ y phục màu trắng .

" Lại là trắng , nhưng thôi dù gì mặc cũng đã xong rồi , nên không cần mặc lại " .

Ta nhìn thấy màu trắng là nghĩ đến cái tên đáng ghét kia , lúc này tên đáng ghét đó đã rời khỏi đây về phòng hắn thay đồ rồi .

Thay xong , làm xong hết mọi truyện đi ăn điểm tâm sáng , ta nhìn Tiểu An Tử rồi hỏi hắn .

" Tiểu An Tử , sao khi sáng ngươi thấy tên Tiêu Vân kia ở trên giường của ta , ta thấy ngươi không kì quái gì sao ? " .

Tiểu An Tử đứng đó giải thích .

" Không có gì đâu vương gia , ý người là truyện hai người có thể ở trên giường a ! " .

Ta gật đầu .

" Ừ " .

Tiểu An Tử nói tiếp .

" Truyện này không có gì cả vì vương gia hiện nay đang là nam sủng của Tiêu công tử kia , vốn là đường đường chính chính , hoàng thượng đã ban người cho Tiêu công tử a " .

" Phốc " .

Ta nghe Tiểu An Tử nói suýt nữa thì phun đồ ăn trong miệng ra , may là chưa có sao , gương mặt ta hắc tuyến nhìn Tiểu An Tử .

" Cái gì mà nam sủng , ta không phải là Thất vương gia hay sao ? Từ lúc nào bị biến thành nam sủng của tên đó vậy " .

Thật không thể tưởng được , ở Xuất Vân Quốc này lại có truyện là , đường đường là một vương gia , mà lại đi làm nam sủng cho người ta .

" Tiểu An Tử , ngươi nói xem , ta có thể thu hồi được cái thánh chỉ này hay không ? " .

Tiểu An Tử nghe xong , gương mặt thanh tú liền trở nên lúng túng , hắn đáp .

" A , vương gia , không thể nha , thu hồi thánh chỉ , chỉ có thể là hoàng thượng mà thôi a " .

" Thế hoàng thượng , mà hoàng thượng là phụ vương của ta hay là huynh , đệ ta ? " .

Ta quên mất , mình chính là linh hồn mới đến nên không biết được hoàng đế kia liên quan gì tới thâm quyến của thân thể này .

" Đó là hoàng huynh của vương gia a , nhưng vương gia , không phải là người muốn đi gặp hoàng thượng đó a " .

Đúng là bây giờ ta muốn tìm tên hoàng đế kia , để giải quyết vấn đề này , hắn đem đệ đệ của mình ra để ban tặng cho người kia , thân phận lại là một nam sủng thấp kém nữa chứ .

Ta buông bát đũa nhìn Tiểu An Tử nói .

" Tiểu An Tử , ta muốn đi tìm hoàng huynh , ngươi đưa ta tới đó " .

Tiểu An Tử đành phải đưa ta đi , hắn đoán là vị vương gia này mà tới là sắp có truyện gì rồi .

" Vâng , nô tài đưa người tới Càn Long Cung a " .

Nói rồi , Tiểu An Tử đứng dậy hô đám cung nữ dọn dẹp những thứ ở đây đi , sau đó hắn dẫn ta tới cái chỗ có tên là Càn Long Cung , ta đoán chắc là nơi mà hoàng đế ở .

Trên đường đi ta để Tiểu An Tử đi trước dẫn đường , ngay bên cạnh hắn là ta , phía sau có một vài thị vệ đi theo thành hàng lối quân đội , vòng vèo mãi rốt cuộc cũng đến Càn Long Cung , cung của hoàng đế thời xưa có khác , xa hoa , cầu kì , những thứ hoa văn trang tri cũng là dùng mạ vàng để ghim vào .

Mái ngói lưu ly màu xanh biếc khi gặp ánh nắng mặt trời chiếu tới thì phản quang lấp lánh .

Nói đùa nếu như mà trộm có thể lẻn vào hoàng cung của vua thì chỉ lấy bừa đi một thứ nhỏ nhất mang bán đi là cũng có thể được sung sướng cả một đời .

" Thất Vương Gia Dung Ngọc xin được yết kiến Thánh thượng " .

Thanh âm cao vút , dõng dạc của thái giám trong cung hoàng đế làm nhiệm vụ truyền tin mỗi khi có người tới gặp vua .

[ Cảnh báo : Cảnh Nóng ]

Ngay sau đó , thanh âm thái giám lại vang lên ngay đó .

" Cho truyền Thất Vương Gia : Dung Ngọc vào điện " .

Ta nghe tiếng , nhưng chưa biết phải như thế nào , Tiểu An Tử ngay ở bên cạnh nhắc nhở .

" Vương gia , ngài chỉ có thể tự vào một mình mà thôi , hoàng thượng đang ở trong ngự thư phòng , bọn nô tài không được phép vào cùng chủ nhân a " .

Ta đành bước chân đi tiếp vào trong , đi qua hai gian phòng lớn xa hoa , tiến tới gian thứ ba thì ta ngừng lại .

Trước mắt ta là một nam nhân tóc trắng , dung mạo thanh tú ,

thân hình cường tráng ,

ta giật mình khi nhìn vào đôi mắt đen , nhưng nhìn càng kĩ càng cảm thấy nam nhân trước mắt này có một luồng khí tức gây chấn áp người rất mạnh , nam nhân đó mặc một bộ long bào màu vàng , trên đỉnh đầu mái tóc trắng được ghim cầu kì bằng hai cây trâm chéo bằng ngọc , nam nhân này đang mải mê phê duyệt tấu chương , phát hiện có người ở trước mặt , liền dừng lại đống tấu chương ở trên bàn đưa mắt lên nhìn ta , ta đang thì ngây người nhìn nam nhân quên cả lễ nghĩa cung đình , giờ mới sực nhớ ra , nhanh nhẹn bắt chước kiểu cổ trang ngày xưa mà xem ở trên tivi mà làm .

" Hoàng đệ thỉnh an Hoàng Huynh , hoàng huynh anh khang a " .

Nam nhân nhìn ta , không biết trong lòng đang suy nghĩ gì , nam nhân rời khỏi bàn tiến lại gần ta mỉm cười , cất thanh giọng trầm ấm ôn nhu nói .

" Hoàng huynh đã nói trước kia rồi a , chúng ta là huynh đệ , bây giờ không có người ngoài đệ khỏi phải đa lễ " .

Hoàng đế tiến từng bước thong thả tiêu sái tới trước mắt ta , tự nhiên dùng tay hắn nâng cằm ta lên , vừa nói vừa vuốt ve nhẹ lên má của ta nói ra những điều làm ta gai ốc .

" Nghe nói đâu hoàng đệ đã khỏi bệnh hay quên , hoàng huynh rất vui , nhưng không biết là hoàng đệ có nhớ lại được mối quan hệ thân thiết của chúng ta hay không , ta thật là mong sao hoàng đệ của ta sẽ nhớ chứ " .

Hoàng đế trước mắt đưa tay nâng lên cái cằm trắng nõn của ta , tay kia thì vân vê ghịch ngợm vào làn da mịn màng , hơn nữa vừa nói , vừa trêu chọc hai mặt chạm nhau áp vào , hoàng đế kia còn đưa miệng của hắn lên vành tai nhạy cảm của ta mà liếm nhẹ , phả hơi nóng vào , ta bị giật mình , cố gắng giãy dụa ra khỏi bàn tay rắn chắc kia , thân thể run rẩy miệng thanh âm nói mà giọng đã run .

" Hoàng huynh , thỉnh tự trọng , thần đệ cũng là nam nhân a " .

Hoàng đế nói tiếp , mà hắn cũng bắt đầu không an phận muốn lần mò vào trong vạt áo của ta .

" A , a , a " .

Thanh âm rên rỉ không kìm chế được phát ra , lúc này phát hiện bàn tay rắn chắc kia đã nắn lấy hai khỏa chu sa hồng ở hai ngực , ta càng giãy dụa trong vô lực , mong có người nghe thấy mà tiến vào trong thì ta mới có thể thoát được thân !

3. Chương 3: [ Mộc Dung Huyền " Ác Lang Ca Ca " ]

" không , không buông ra " .
Ta vô lực kháng cự nhưng dường như ta không thể thoát được khỏi bàn tay rắn chắc kia !

Hoàng đế bắt đầu đưa cái miệng của hắn lên miệng ta , bắt đầu một nụ hôn chiếm đoạt đầy bá đạo , ta cố gắng không để cho hắn đạt được mục đích là dùng đầu lưỡi tấn công miệng của mình .

" Ân " .

Bất chợt bị giật mình vì có một bàn tay lạ tấn công vào vị trí điểm yếu giữa háng ở giữa thân thể .

" Không " .

Đang cơn hoảng loạn , bàn tay kia đã nắm lấy vật nhỏ của ta ( quên , thân thể này ) du hành xoa nắn ở chỗ đó , hết nghịch loạn vật nhỏ lại đi nắm hai noãn hành nho nhỏ khiến nó bị ra đầy chất nhờn dâm thủy .

Ta ngồi xụp xuống đất , liền bị hắn giữ lại , hoàng đế Mộ Dung Huyền từ khi ban hoàng đệ yêu qúy của mình cho Tiêu Vân kia làm nam sủng liền có cảm giác hối hận .

Rõ ràng hoàng đệ tuyệt sắc này là người trong lòng mình yêu thích !

Dung Huyền ta vì cớ gì phải ban mĩ nhân tuyệt sắc thần đệ cho bọn Tiêu Long Môn Cung Chủ Tiêu Vân con người toàn vẹn kia chứ .

Dù có ban thì trẫm cũng sẽ chiếm được lần hoan ái đầu tiên trong sáng của thần đệ , rồi sau đó mới ban thần đệ cho Tiêu Vân kia .

" Thần đệ đệ , ngươi hôm nay phải thuộc về hoàng huynh , duy nhất chỉ hoàng huynh mà thôi ! " .

Cơn bực tức của Mộ Dung Huyền liền trút giận qua thân xác của hoàng đệ mình .

Hắn hung hăng xé toạc y phục , hết sạch không còn vương lại chút vải vướng ở trên người ta , sau đó tự mình thoát y phục của chính mình .

Hắn đem phân thân to lớn như trái chuối của hắn đến trước mặt ta rồi ôm ta mang hết toàn bộ tấu chương ở trên bàn vất xuống , rồi vất ta nằm xuống đó .

Ta hoảng loạn thực sự nhìn hắn .

" Ngươi muốn làm gì ? "

" A , a , đau ".

Chưa kịp định hồn thì bỗng nhiên một thứ dị vật kì lạ đâm xuyên qua hậu huyệt đau qúa , kinh thảm liền ngất đi .

Qua ngày hôm nay , tới tận trưa ngày hôm sau nữa thì ta mới tỉnh dậy .

Mở mắt ra là đã thấy mình ở trong gian phòng quen thuộc tại Ngọc Vương phủ .

Mở mắt ra ta đã thấy mình ở trong chiếc giường quen thuộc của mình tại phủ gia , liền nhìn thấy Tiểu An Tử .

Rõ ràng là mình có tới gặp mặt hoàng đế a , hơn nữa còn bị hắn ta giở trò đồi bại , huynh trưởng gì nữa .

Đúng là đại biến thái qủy sứ thì đúng hơn .

" A , đau , tiểu huyệt ta sao lại đau buốt a ? " .

Tiểu An Tử dìu ta dậy , gương mặt lo lắng nói .

" Vương gia , người rốt cuộc tỉnh , làm nô tài lo muốn chết " .

" Khi mà hoàng thượng đem người đang hôn mê về , nô tài lo qúa " .

Tiểu An Tử cẩn thận dìu ta dậy , hắn nói tiếp .

" Cẩn thận , nô tài vừa mới thượng dược vào vết thương cho người , nên người chưa thể vội dậy được ngay a " .

Hắn thao thao bất tuyệt nói tiếp .

" Không biết kẻ nào vô lương tâm làm cho vương gia bị thương nặng như thế này " .

Ta ngồi xuống ghế có lót sẵn một mảnh đệm dầy để cho đỡ đau !

Ký ức của buổi hôm qua và tên ác ma kia đúng là thật kinh khủng khiếp , đã thế hắn thoạt nhìn trông tuấn vậy mà lại biến thái với đệ đệ ruột của mình đến như vậy , sau này ta sẽ đối diện như thế nào với hắn đây .

" Vương gia người đương suy nghĩ gì thế , sao cứ thẫn thờ a " .

Tiểu An Tử thấy chủ nhân ngẩn người nên lo lắng .

" Tiểu An Tử , bổn vương muốn xuất phủ gia đi du ngoạn một chuyến ngươi chuẩn bị cho ta " .

Ta không muốn ở lại chốn thâm cung này để gặp mặt lại những kẻ kia nên tìm cách để chuồn khỏi cung .

" A , không được a , vấn đề là hiện nay vương gia đang bị thương a , nên chưa thể đi đâu được , đợi khi nào người lành vết thương lại mới được

a ! " .

" Ta phải đợi sao ? Được rồi , nhưng việc này ngươi phải dấu kín , chỉ ta và ngươi được biết thôi a " .

Ta đành phải chịu đợi vết thương lành lại rồi sau đó ra khỏi cái nơi ác mộng này .

Thời gian trôi lâu thật , ta phải đếm từng ngày mới qua được một tháng , vết thương rốt cuộc cũng đã lành , nhưng có điều bất ổn sảy ra là Tiểu An Tử kia vốn có ý định báo cho hoàng đế biết , lúc hắn vừa vào cung ta liền thu xếp một ít đồ dùng và chút tiền bạc mang theo , nhẹ nhàng chuồn lẹ , giờ ngay cả Tiểu An Tử cũng không cho biết luôn .

Từ trong Ngọc Vương Phủ đi ra ngoài rất là thuận lợi , vì dù sao đây cũng là phủ gia của mình nên đi cũng rất là trôi chảy .

Ta theo hướng kinh thành đi ra ngoài , tiến về phía trước , cứ thế một mình đi về hướng tây bắc xuất phát đi tới

Tây Lộ Quốc .

Tây Lộ Quốc vốn cũng là một quốc gia ngang hàng với Xuất Vân Quốc , ta nghĩ , ta có thể qua biên giới là được an toàn .

Càng đi càng lạc hướng , rốt cuộc là lạc đường từ lúc nào không biết !

Xung quanh toàn là núi rừng hoang vu , tiếng chim chóc thú rừng gào đến thê lương .

" Hú " .

Thanh âm của một con thú rít lên nghe rợn cả người .

Ta có chút hoang mang liền từ đâu chạy tới một đám người có tướng mạo hung tợn .

Tên cầm đầu xông ra cầm đao lớn để dọa ta rồi hung hăng nói .

" Đường này là do ta mở , đây thuộc quyền quản lí của bọn ta , muốn qua đường một phải là để lại lộ phí trên người ngươi thì mấy được đi " .

Ta nghe khẩu khí với dáng vẻ hung tợn có thể hình dung tới bọn cướp đường kia , nhưng nếu như đưa lộ phí cho chúng thì ta sau này phải làm như thế nào a , ta là thư sinh chân yếu tay mềm không biết võ công nếu như mà chúng lỡ tay lấy mạng ta thì sao .

Dù gì thì ta cũng mới chuyển nhà tới thân thể này , thế giới phồn hoa ở cổ đại chưa có nếm qua , nên ta cố gắng nói chút cẩn thận .

" Các vị Đại ca , tiểu đệ là vừa trốn nhà ra ngoài này chơi , lại không may bị lạc đường , trên người tiểu đệ thực là không có tiền bạc gì cả

a ! " .

Ta hi vọng bọn cướp sẽ bỏ qua cho ta , một tên đàn em của bọn cướp hắn gắm ta từ đầu tới chân hắn vừa nói với đầu đà của chúng và đám anh em .

" Lão đại nhìn xem , đây vốn là một tiểu mĩ nhân khuynh thành a , hay là đệ có ý kiến như thế này , mĩ nhân nói là không có lộ phí , còn trốn nhà đi chơi nữa , hay là chúng ta bắt hắn về làm áp trại phu nhân đi , nhan sắc như thế kia , chắc là công tử sẽ thích lắm cho mà coi " .

Ta nghe thế liền lui lại , khuôn mặt nhỏ nhắn xám ngắt lại , mái tóc dài tán loạn bay !

Nhìn lại ta lúc này đúng là trông giống với một nữ nhân cải nam trang thì đúng hơn , bọn cướp cười hô , hố , rồi nói tiếp với nhau .

" Đúng thế a , hảo xinh đẹp , thế thì bắt về đi lão đại , xinh như thế kia chắc là nữ giả nam trang mà thôi " .

Ta lui lại thấy có một kẽ hở liền có thể chạy ra được , liều mạng như ma đuổi phi thẳng về phía trước .

" A " .

Ta bị vật gì đó bật vào đúng huyệt đạo điểm huyệt , ta đang chạy nhưng sau đó bị ngã xấp ngay xuống mặt đất !

" Còn dám bỏ chạy sao ? Tiểu mĩ nhân , đi nào , lên núi làm áp trại phu nhân cho công tử nhà chúng ta " .

Nói xong một tên xách ta lên vất lên trên lưng ngựa ( tất cả bọn cướp mới xuất hiện đã cưỡi ngựa , mỗi người một con rồi ) một lũ hò nhau chạy đi mất , còn ta thì không nhúc nhích nằm vắt vẻo trên lưng ngựa với tư thế không thoải mái .

Bọn chúng mang ta lên trên một ngọn núi cao ngất , khi tới trước cửa lớn liền xuất hiện một cái biển lớn .

MẠC " doanh trại " .

Một tên gác cổng chạy tới chỗ bọn vừa mới về nói .

" Tần tam gia đã về , hôm nay người có thu hoạch được gì không ? "

Hắn cùng vài người nữa đi dắt ngựa vào chuồng , liền phát hiện Tần tam gia hôm nay có mang về một đại mĩ nhân , hình như là mĩ nhân đã bị điểm huyệt , nốt luôn á khẩu nên không thể nói được gì .

Ta chỉ có thể nhìn xung quanh để dò xét , tên đầu tể gọi Tần tam gia kia hắn thô lỗ kéo ta xuống ngựa , một tay túm lấy y phục của ta mà lôi đi .

" Bịch " .

Thanh âm hắn thả ta rớt xuống nền cứng phát ra , ta bị đau nên mặt khó chịu .

" Tần tam thúc thúc , thúc mang gì về cho cháu không a ? " .

Thanh âm của một thanh niên chừng 19 tuổi nghe còn có chút hơi trẻ con vang lên , từ trong Mạc doanh trại đi ra , là một thanh niên mặc y phục màu lam , dung mạo tuấn mĩ , thân hình vừa phải , mái tóc đen buộc xơ qua còn tung bay theo gió .

Tay cầm quạt đang tạo dáng phe phẩy .

" Hàn Ly , sao cháu lại ra đây , à mà cũng vừa đúng lúc , tam thúc có mang qùa về cho cháu đây ? " .

Tên gọi Tần tam gia tới gần thanh niên , vỗ vào vai hắn cười hề hề nói .

" Qùa , qùa gì thế tam thúc ? " .

Thanh niên tên Hàn Ly khi ghe thấy tam thúc của mình mang qùa về , dung mạo tuấn tú liền cười thật tươi tựa như đứa trẻ con đang chờ qùa , hắn nhìn xung quanh không thấy có gì cả , nhưng ngay trong tay của Tiểu Bính ca thì đang giữ một tiểu mĩ nhân chừng 15 : 16 tuổi , dung mạo khuynh quốc khuynh thành ở ngay bên .

" Woa , xinh qúa " .

Ta bị điểm luôn á huyệt không thể nói gì , chỉ có thể trừng lớn đôi mắt đen láy tròn xoe lên để nhìn hắn như là đang muốn dọa : ngươi hãy cút ra thật xa cho lão tử , không được lại đây mà thôi .

Nhưng vô ích , thanh niên tên Hàn Ly kia đi thẳng đến chỗ ta , rồi đôi mắt hắn như là muốn hỏi gì với Tần thúc của hắn .

Tần tam gia kia thấy đứa cháu yêu làm dáng bộ như là muốn hỏi mình , đây có phải là qùa mà thúc nói hay không ? Tần tam thúc gật đầu nói .

" Phải , phải , dù sao cháu cũng đã 19 tuổi rồi , tam thúc mang về cho cháu một tiểu tân nương xinh đẹp , sao cháu có thích không ? " .

Hàn Ly ngắm nhìn dung mạo trước mắt mình , qủa thật là rất đẹp , hắn liều mạng gật đầu như là chỉ sợ Tần thúc của mình sẽ đổi ý , đem tiểu mĩ nhân đi mất .

" Ân , hảo đẹp , cháu thích a " .

Tần tam gia nhìn cháu rồi nhìn Tiểu Bính rồi ra lệnh .

" Tiểu Bính giải huyệt cho tiểu tân nương rồi đem hắn về phòng trông chừng cho công tử gia " .

Tên đàn em bên cạnh ta gật đầu ngay sau đó đem tay hắn giải khai hai huyệt đạo của ta , sau đó liền kéo ta tới một nơi khác , ta vùng vằng kháng cự .

" Mau thả ta ra , ta là nam nhân không phải nữ nhân nha " .

Nhưng kháng cự của ta đều là vô ích , một lúc sau ta bị đưa đến một gian phòng rộng rãi khác , và mang tống vào trong , sau đó cửa liền khóa trái lại nghe cái rắc một cái .

Ta bị quăng vào trong một gian phòng và sau đó bị khóa cửa lại .

" Mau mở cửa a " .

" Các ngươi bắt ta mà làm gì ? " .

Úc , cái gì mà tiểu tân nương , ta không nghe nhầm đó chứ , trước kia là nữ nhân thì có thể nhưng giờ nhập nhầm thân xác lại là một đại nam nhân , quên tiểu nam nhân ( vì mới 16 tuổi ) thì đúng hơn .

Ngay sau đó cánh cửa mở , một tiểu nha hoàn bưng đồ ăn vào .

" Tiểu phu nhân , mời người ăn tối a , lát nữa công tử gia sẽ tới , tiểu phu nhân cứ chuẩn bị tinh thần a ! " .

Một tiểu nha hoàn mặc bộ váy áo màu vàng nhạt , dáng người eo thon nhỏ nhắn , dung mạo xinh đẹp vừa bước vào nói .

" Cái gì tiểu phu nhân , tiểu tân nương a , ta là nam nhân , các người nhận nhầm ta là nữ nhân rồi a " .

Ta tức tốc nhìn tiểu nha hoàn , nàng chỉ mỉm cười rồi đặt đồ ăn xuống cái bàn rồi lui ra ngoài , lại chốt chặt cửa phòng khóa luôn ở bên ngoài .

" Không phải đó chứ ? ".

Ta gào lên , lúc này chắc mà trông thấy được gương mặt của mình thì không biết là xám đến mức nào nữa đây .

Tốc độ tức đã giảm , nhìn vào những món ăn thơm ngát ở trên bàn kia , liền cảm thấy cái bụng đã đói cồn cào .

Ta buông xuôi hết mọi thứ , tranh thủ không có ai liền ngồi xuống măm măm , dù gì thì cũng không thể kháng cự lại những thực vật trông thật đẹp mắt ở trước mặt mình a !

Dù có hạ độc gì thì cũng không đến mức phải giết mình , vì nếu chúng mà có ý muốn giết mình thì đã ra tay ngay khi gặp mới đầu rồi .

Đúng là trời tính toán a , cư nhiên trong thức ăn đúng là có hạ độc !

Nhưng đó lại chính là xuân dược .

Ăn no nê ta quên hết mọi sự đang diễn ra , an tâm trèo lên giường kia mà nằm cho ấm thân .

Dù gì thì mình tạm thời chưa thể trốn được ra khỏi đây !

Đợi khi nào có cơ hội liền tính toán chuồn đi sau a , vì đây vẫn là địa bàn trong nước của Xuất Vân Quốc .

CHƯƠNG 4 : [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , gặp phải Cướp ]

Ta vốn muốn tiến tới Tây Lộ Quốc , nhưng không may lại bị vướng vào cái truyện xui xẻo này .

Một lúc sau liền tiện thể lăn ra ngủ , nhưng một chốc sau ta cảm thấy toàn thân mình rất khó chịu .

" Nóng a , nóng , nóng qúa " .

Ta lay hoay lăn lộn ở trên giường , cái cảm giác này rất là bứt rứt .

Hình như là có người đẩy cửa đi vào , ta tuy người khó chịu , càng ngày càng bức xúc nhưng vẫn biết rõ có người đang đi về phía mình .

Có một bàn tay mát lạnh đặt lên trên chán của ta , ta cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người kia là ai .

" Có phải là rất nóng , rất khó chịu , có đúng không a ? " .

Thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai ta , mà ta vẫn chưa thể mở mắt được ra , chỉ có thể cố gắng dùng chút sức lực để trả lời .

" Ân , nóng , nóng " .

Có một luồng hơi thở phà ra vào vành tai của ta mát lạnh , giọng nói cũng rất gần hơi thở ta .

" Nóng sao ? Thế thì để ta giúp ngươi thoải mái một chút nhé " .

Ta nghe không rõ người kia đang thì nói gì nữa , nhưng lúc này mình cũng không thể phản kháng vùng vằng vì toàn thân mình đã hoàn toàn vô lực , chỉ muốn mình mát mẻ một chút thôi .

" Ân " .

Thanh âm ta có chút giật mình nói trong mê man .

Trong chốc lát ta có cảm giác toàn bộ áo quần trên người mình được thoát hết ra !

Nên trên người mới cảm nhận được toàn thân mát mát .

" Ngươi đúng là một nam nhân sao , đúng là tam thúc ta đã bị dung mạo của ngươi lừa người , tam thúc nghĩ ngươi là nữ nhân đó " .

Thanh âm thủ thỉ thù thì ở bên tai ta , câu ta nghe được , câu mất .

Một bàn tay của kẻ khác đang thì vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da của ta , tuy ta đã mê man vì sức nóng của xuân dược làm cho mơ hồ !

Nhưng tay của kẻ khác mà chạm vào thân thể mình như thế kia , không thể nào chẩn đoán sai lệch được , vì đó chính là sự mẫn cảm ở trên từng vị trí ở làn da .

Bàn tay kia vuốt ve rất cẩn thận ở khắp các đường cong ở trên thân thể , trượt đi tới đâu ta liền vặn vẹo khó chịu tới đó .

Bỗng nhiên : " A " .

Ta bị tay của kẻ nào đó cầm vào nơi điểm yếu nam nhân làm nó căng phồng lên cứng gắt .

[ Đoạn này là ta chém :

khiếp qúa , tả những cảnh như thế này sặc máu mũi mất , ta chưa từng edit những cảnh như thế này , chỉ là học hỏi qua kinh nghiệm của các bạn viết truyện thôi a ] .

Ta có chút kinh hãi khi tưởng tượng đến lần trước bị hoàng huynh cưỡng ép , nhưng lúc này thân thể không nhúc nhích , toàn thân khô nóng như hỏa thiêu , lần này kẻ kia làm như thế với mình thì mình lại cảm thấy rễ chịu kia chứ !

Bàn tay của ai kia lúc thì chậm rãi nghịch ngợm phân thân , lúc thì nắm lấy noãn hành hết bóp lại nắn , ta không biết từ lúc nào cảm thấy hạ thể điểm yếu nam nhân liền đã ướt mèm .

[ Xuân dược , đêm mộng giao hoan " gạo nấu sắp thành cơm , nhưng có kẻ phá đám ]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạ thể ướt mèm , mà đôi tay kia vẫn không ngừng lướt động ở giữa hạ thân .

" Ân , không a ! " .

Ta vặn vẹo trong lúc mê man cảm giác bất an tìm cách tránh khỏi đôi bàn tay đang luận động điêu luyện kia , bỗng nhiên có cảm giác , có một ngón tay bắt đầu ấn ấn , luồn luồn , dần tìm cách chui vào tiểu huyệt sau mông , tay kia thì vẫn luôn nghịch ngợm tiểu noãn hành .

" A " .

Rốt cuộc lại là một thứ gì đó đâm vào sau tiểu hoa huyệt , ta đau qúa cơ hồ liền hét lên .

Nhưng ngay sau đó thần trí mê man không còn biết gì nữa !

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau , lúc mà những ánh nắng mặt trời liền xuất hiện le lói qua khung cửa sổ thì ta mới tỉnh dậy .

Vừa đập thẳng vào mắt mình là một nam nhân , mi thanh mục tú đang thì nằm ở trên cùng chiếc giường với mình , không những thế , cả hai cùng trần chuồng lõa thể mà ôm nhau , tay ôm eo , chân gác qua chân , đã thế hai vật thể nam tính lại hoàn toàn chạm nhau thật gần hạ thân đối phương kia chứ .

" A " .

Ta thét chói tai , khi nhìn thấy cảnh tượng này , lúc này ta chưa nhớ được gì cả , nam nhân kia mở to đôi mắt đen cườm ra nhìn ta , hắn mỉm cười nhạt rồi nói .

" Tiểu nương tử , chào buổi sáng " .

Ta mặt mày hắc tuyến lui nhanh lại góc giường , tay của mình giật mạnh lấy cả cái chăn quấn chặt người , nhưng khổ nỗi lại trông thấy cái đó của nam nhân kia .

" A , không ? " .

Ta lại hét tiếp sau đó nhanh lấy hai tay nhỏ của mình tự bịt mắt mình lại , nam nhân kia mặc ta đi xuống giường tự do gọi người hầu tới .

" Tiểu Tuyết , mang tới hai bộ y phục nam trang vào đây cho bổn công tử " .

Thanh âm của một tiểu nha hoàn trả lời ở bên ngoài .

" Vâng , công tử và tiểu tân nương chờ nô tì một lát , nô tì sẽ mang y phục tới ngay a " .

" Cái gì mà tân nương tử , ta là nam nhân , không phải tân nương tử của ngươi , ngươi dùng từ hợp lý một chút " .

Ta nghe không nhịn được nữa đành quát nam nhân vừa nói kia .

Nam nhân kia nhìn vào ta chằm chằm , hắn nhăn nhở nói .

" Còn cái gì mà không phải tân nương tử , đêm qua hai ta cái gì cũng đã đều làm với nhau hết rồi a ! " .

Ta thoáng giật mình khi nghe nam nhân kia nói , vậy là đêm qua giấc mộng hoan ái kia là thật a , ta lắc đầu không tin .

" Không , không ? Chắc chỉ là mơ thôi a " .

Nam nhân kia đang đánh chuồng nói tiếp .

" Hừ , còn nói là mơ , nhưng công nhận , mùi vị của tiểu tân nương của ta không tệ , tuyệt thật , đáng giá cho liều dược đêm xuân a " .

Ý anh ấy nói là xuân dược đó !

" Á , á , cái gì mà tuyệt kia chứ , nam nhân với nam nhân sao ? Biến thái , mau cút cho ta " .

Ngay sau đó ta cầm lấy cái gối để gần tay ngay cạnh , mang quăng vào hắn .

" A , tiểu tân nương , nàng hung dữ qúa a " .

Ta đang muốn cầm cái gối còn lại quăng thẳng vào hắn tiếp , hắn tránh được , ta đang muốn hét vào mặt hắn : " Cái tên biến thái này , ta không phải là nàng của ngươi , ta là nam a " .

Thì ngay sau đó có một nha hoàn tiến vào gian phòng , trên tay của nàng có mang theo hai chồng y phục , tên kia đứng dậy đi lấy y phục mặt , thật là hắn không biết xấu hổ là gì , cứ thế khỏa thân đứng trước mặt nàng nha hoàn .

Đưa tay với lấy xấp y phục ở bên trên , nàng nha hoàn , dung mạo kiều diễm nay đã sớm ửng đỏ , chỉ biết cúi đầu thật thấp , nhưng ôi chao , nàng nha hoàn cúi xuống liền đôi mắt đen liền chạm trúng bộ phận nam tính kia của công tử , nàng thét lên đầy kinh hoàng .

" A , a , a " .

Ngay sau đó bộ y phục tiếp theo bị rơi xuống đất , nàng nha hoàn hai tay nhỏ nhắn bưng lại gương mặt xinh xắn , chạy thục mạng ra ngoài .

" Nha , cái gì chứ , ngươi hên thật , vừa bước vào là đã có lời to rồi , còn la , hét gì chứ , làm rơi y phục của tiểu tân nương , đợi có cơ hội , bổn công tử ta sẽ hảo giáo huấn ngươi một chút , không có quy củ gì cả " .

Hắn thay y phục cho hắn xong đâu đấy , rồi nhặt lên bộ y phục ở dưới đất lên cho ta , hắn nói .

" Thay đồ đi ? " .

Ta trừng lớn mắt lên nhìn hắn : " Cút " .

Thanh âm thanh thúy của ta đuổi hắn ra ngoài vẻn vẹn chỉ một từ .

" Có gì phải đi kia chứ , thân thể kia của tiểu tân nương ta thấy hết rồi a " .

Ta tức giận bàn tay nhỏ tạo ra nắm đấm .

" Ngươi cút mau cho lão tử " .

Lần này qủa đấm giả kia có uy lực thật , tên nam nhân đành phải ngoan ngoãn rời ra ngoài .

[ Thân phận bại lộ , Tiêu Vân phá đám ]

Rốt cuộc cũng đã có thể thay y phục , ta đứng dậy cuốn chăn ra ngoài dòm cửa đảng xem có kẻ nào dám nhìn trộm hay không ?

" Không ? " .

Ta từ từ lấy bộ y phục nam trang còn lại để ở trên kệ giường .

" Coi như các người còn có lương tâm , may đây vẫn là phục nam trang , chứ không phải là của nữ nhân " .

Ta cầm xấp y phục lên ngắm nghía : Rườm rà như thế này làm sao mà có thể mặc được đây a ???

Ta loay hoay mãi , cẩn thận cố hình dung lại trước kia Tiểu An Tử như thế nào mà có thể mặc được cho mình !

Thay rồi cũng đã xong , mái tóc dài qua hông được ta buộc xơ xài bằng một dây vải có sẵn trên đầu .

Ổn rồi ta đang định bước ra ngoài cửa thì đã gặp cái tên gia hỏa kia ở bên ngoài .

" Nương tử thay y phục lâu như nữ nhân đó a , giờ thì đến giờ đi gặp cha , mẫu thân , các vị thúc phụ của ta ra mắt a " .

Hắn nói xong liền lôi ta đi , ta vùng vằng , kiên quyết không đi .

" Đâu liên quan tới ta a , ngươi muốn lấy một nam nhân để làm thê tử hay sao ? Ngươi sẽ bị tuyệt tự đó " .

Ý là mắng hắn !

Hắn vừa kéo ta vừa nói tiếp .

" Nha , nam nhân lấy nam nhân ở đây là bình thường a , ngay cả cha ta lấy mẫu thân ta cũng là một nam nhân a , mà vẫn có thể sinh được ra ta bình thường mà " .

" Mà tiểu tân nương tên gọi là gì a , còn ta gọi là Hàn Ly ! " .

Nam nhân tự giới thiệu tên của mình .

Ta mặc kế hắn tên là gì , muốn vằng ra khỏi hắn thoát thân , nhưng vô ích , Hàn Ly đã kéo ta tới một gian đại sảnh rất lớn , xung quanh hai hàng ghế dành cho khách qúy dầy kín cả gian , ta chợt giật mình khi bắt gặp được một đạo ánh mắt quen thuộc đó là Tiêu Vân !

Tiêu Vân kia sao lại xuất hiện ở trong cái sơn trại thảo khấu này a .

" Tân nương , tân lang tới mời trà , song thân , phụ mẫu và gia quyến trong nhà " .

Thanh âm của một nữ nhân béo ú , mặt mũi trang điểm lòe loẹt , tay cầm khăn thêu hoa nói .

Hàn Ly kéo ta vào trong , đến trước mặt cha mẫu thân hắn , hắn cung kính nói .

" Hài nhi nhờ phúc của cha mẹ , hôm qua Tần tam thúc đem tới một tân nương , giờ hài nhi đem tân nương tới để ra mắt cha , phụ mẫu , gia quyến a " .

Hắn còn nắm chặt tay ta đem ta giới thiệu với tất cả mọi người , còn ta mặt cúi ngầm xuống , không dám gẩng đầu lên .

" Khoan đã , tân nương ta thấy rất quen , tân lang có thể cho tại hạ thấy dung nhan của tân nương tử một chút có được không a ? " .

Thanh âm từ phía hàng ghế khách vang lên trong đại sảnh , thanh âm mềm mại của một nam nhân ở trước mắt Hàn Ly ( cha , mẹ ) mềm mỏng , thanh thoát vang lên .

" Ly nhi , ly nhi để cho tân nương ra mắt khách qúy một chút đi ".

Hàn Ly gật đầu đồng ý , ngay sau đó hắn đưa ta quay trở ra trước mặt bao khách nhân .

" Thất vương gia , Mộ Dung Ngọc , ngươi sao lại có thể là tân nương của Hàn Ly kia " .

Thanh âm đầy kinh ngạc và lạnh lùng từ Tiêu Vân khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc kia .

[ NHÂN CƠ HỘI " ẨU

ĐẢ " , KHÔNG CHUỒN MỚI LÀ THẤT SÁCH ]

" Tiêu , tiêu vân " .

Ta lắp bắp không nên lời , tên này sao lại xuất hiện ở đây a ? Hắn rốt cuộc có quan hệ gì tới những kẻ đúng ra là bắt cóc mình .

" Ta bị chúng bắt cóc a " . Ta đánh lảng trả lời Tiêu Vân , nhưng rõ ràng là như thế a !

" Đi , đi theo ta mau " .

Tiêu vân không hề khách khí trước đám đông liền nhanh chóng định lôi đi .

Hàn Ly từ nãy tới giờ chỉ có tròn xoe mắt nhìn ta , sau đó hắn quay sang Tiêu Vân kia nói .

" Khoan đã , người này giờ là tân nương tử của ta , ngươi không thể nói muốn mang là mang đi " .

Những người kia cũng nhao nhao lên .

" Truyện gì thế này tân nương tử chính là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc a , thế thì sắp có truyện sảy ra rồi a " .

Ở dưới hai bên dãy khách qúy ngồi bắt đầu sôi nổi lên về sự kiện , bắt cóc tân nương này !

Tân nương thân phận không nhỏ a !

" Thiếu Cung chủ Tiêu Long Môn a , giờ vị trước mắt đây giờ là tân nương của Ly nhi nhà ta , có truyện gì thì ta thương lượng sau a " .

Tiêu Vân nghe nam nhân kia nói , lúc này y đã không cần dè chừng , nói thẳng vào mặt người ta .

" Hàn trại chủ , nhưng người này vốn là nam sủng của ta , các người đi kiếm người khác mà làm thê tử cho con của các người a , còn người này nhất quyết là không được a " .

Tiêu Vân lôi ta đi , ta đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn .

" Khoan đã , thế thì họ Tiêu kia , ngươi thử xem nắm đấm của công tử ta lợi hại như thế nào a ! " .

Ngay sau đó Hàn Ly và Tiêu Vân , cả hai người đều quyết định tranh giành người bằng đao cước !

Còn ta lúc này là đang được xem đấu võ trường miễn phí , những chiêu thức huyền diệu tinh xảo đẹp mắt được tung ra .

" Woa , thú vị thật a , nhưng ta phải tranh thủ không có kẻ nào để ý tới mình , nhân cơ hội mà chuồn êm mới được a " .

Ta rón rén đi nhẹ nhàng chuồn lẹ được ra ngoài theo con đường cũ trở ra ngoài an toàn .

" Phù , rốt cuộc cũng ra được ngoài a , chắc là khi chúng dừng đánh nhau thì mới phát hiện ta tẩu mất tiêu rồi , hên thật a " .

Đây là vào gần trưa , tính giờ theo hiện đại thì có lẽ là được 9 giờ sáng rồi , ta men theo đường nhỏ đi tới một vùng đất mới !

CHƯơng 5 : [ Sự Cố ở Tây Lộ Quốc ]

Ta đi nửa ngày đường thì tiến vào trong khu kinh thành mang tên Tây Lộ Quốc !

Ta lẩm nhẩm đọc theo mấy hàng chữ viết to đùng ở trên cổng thành , rồi sau đó thì cũng tiến vào trong .

Tây Lộ Quốc là một quốc gia ngang bằng với Xuất Vân Quốc , nếu tính nước đi đường để tới Tây Lộ Quốc vốn có hai con đường để đi !

Một đường là đi về hướng đông đường lớn , lộ trình xuất phát phải mất 20 ngày thì mới tới nơi , nhưng còn đường kia là đi về phía bắc , mà ta đi từ Xuất Vân Quốc tới Hàn sơn trại đi bừa lại hóa hay , vẫn đến được Tây Lộ Quốc , và còn rút gắn được thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày là đến Tây Lộ Quốc , nhưng ta men theo đường tắt của ven rừng , lại là bỏ chốn đám người kia , nên giờ chẳng nhớ là mình đã đi như thế nào để đến Tây Lộ Quốc nữa .

" Mau tránh đường , bổn cô nương , nếu không bị ngựa của bổn cô nương lao trúng , đừng nói là bổn cô nương không nhắc nhở các người " .

Giữa đường phố huyên náo đông người mà từ giữa đường có một vị tiểu thư đanh đá mặc xiêm váy màu đỏ thẫm , mái tóc tết cầu kì , trang điểm phức tạp , dung mạo xinh đẹp , nhưng tiểu thư kia lại cưỡi ngựa phi như bay ở giữa đường phố vừa la vừa hét , thật là mất đi hình tượng của thiên kim tiểu thư a !

Trên tay của vị tiểu thư kia còn cầm một chiếc roi sắt , thỉnh thoảng nàng ta vừa đáng ngựa thúc ngựa chạy nhanh , lại có lúc đánh người nữa chứ , có vài người dân không kịp tránh liền bị roi của nàng ta đánh vào .

Bỗng nhiên ta phát hiện ở phía trước có một bé gái chừng 5 : 6 tuổi , hình như bị lạc thân nhân , cô bé đang la khóc om sòm , thì ta thấy vị tiểu thư váy đỏ cưỡi ngựa kia xắp thoi thẳng vào cô bé kia !

Ta nhanh nhẹn thoi ra kéo cô bé kia qua một bên , nhưng chính mình liền không tránh kịp , con ngựa của tiểu thư váy đỏ kia liền bị rống lên , trong lúc đó tất cả những người dân đi đường gần đây liền trông thấy , họ cũng không thể làm gì để khống chế được con ngựa phi nước đại mà sắp thoi vào người kia .

Lúc ta thấy con ngựa sắp thoi vào mình , tựa như mình sắp mất mạng tới nơi , ta sợ tới mức mình chỉ có thể nhắm mắt vào phó mặc cho số phận .

Khi ta cố nhắm mắt lại phó mặc cho số

phận , tưởng chừng như là mình sắp mất mạng tới nơi .

Một , giây , hai , ba , giây , không có truyện gì sảy ra cả , ta mở to mắt ra nhìn , liền trông thấy một nam nhân tuấn tú đang thì ghìm lại dây cương của con ngựa đang thì lồng lên .

" Tiểu sư muội , sư muội xuýt nữa thì gây ra án mạng rồi đó , muội thật là , mau , mau về nhà , sư phụ thể nào cũng phạt muội thật nặng cho mà coi " .

Thanh âm ôn nhuận như gọc của nam nhân tuấn tú đang ghìm dây ngựa kia mắng trách , vị tiểu thư mặc váy đỏ kia .

Nàng kia không những không nghe theo nam nhân liền tru cái miệng đỏ anh đào lên cãi bướng , thanh âm nữ nhân trong như chim họa mi đang gằn lên ương nghạnh .

" Muội đã hô trước đám dân đen rồi a , muội muốn phóng ngựa nhanh liền phóng , sư ca à , huynh làm gì mà quan tâm tới đám dân đen như vậy a " .

Tiểu thư váy đỏ không nghe lời , nàng còn bướng bỉnh cãi lại nam nhân , nhưng nàng đi lại chỗ của ta nhìn từ đầu tới cuối .

" Hừ , là một tiểu mĩ nhân nha sư ca , chắc có phải vì thế nên sư ca thấy liền thương hương tiếc ngọc nha " .

Thanh âm tiểu thư kia đi vài vòng quanh ta sau đó nói với vẻ không thiện tâm gì .

" Sư muội , muội còn cãi bướng , truyện này là muội sai rồi a , muội nên tới xin lỗi người ta đi " .

Nam nhân thanh tú khuyên nhủ sư muội bướng bỉnh của mình , nhưng nàng không những không nghe lời mà còn buông cho một lời nói , vừa nói . Nàng vừa ung dung nhảy lên lưng ngựa đi tiếp .

" Xin lỗi a , thế thì sư ca đi mà xin lỗi người ta a , muội bây giờ còn có việc , không rảnh đâu a ? " .

Sau đó tiểu thư váy đỏ lại quất vào con ngựa , lại phóng đi tiếp .

" Là lỗi của mình mà không dám nhận , lại còn sai sư ca của mình đi xin lỗi kia chứ , thật là cô tiểu thư ngang ngược a " .

Những người đi đường đang bàn tán bất bình vị tiểu thư kia .

Nhưng hình như vị tiểu thư kia không thèm để ý tới những lời nói kia của thiên hạ , nàng ta ung dung nhảy lên lưng con ngựa màu trắng !

Quất roi vào chú ngựa .

" Đi " .

Vị tiểu thư kia giục ngựa đi tiếp .

Nam nhân thanh tú , nhìn ta với một vẻ ái ngại , y cúi đầu nói lời xin lỗi ta .

" Thật xin lỗi vị công tử đây , đó là tiểu sư muội của ta , nàng ta tính cách có chút kì quái , hay để thay lời tạ lỗi , tại hạ có thể mời công tử đây tới tửu lâu , để mong tạ lỗi thay sư muội mình a ! " .

Nam nhân dáng vẻ chân thật mời ta .

" Đi thôi , không còn việc gì , chúng ta về thôi " .

Đám dân chúng ở gần bắt đầu tản mác ra , mọi người lại ai vào việc đấy .

" Ân , được rồi , dù sao huynh đài cũng đâu có lỗi gì , đã thế còn cứu ta một mạng nữa chứ , nên là ta mời huynh đài thì đúng hơn đó " .

Ta khách khí , vì đúng ra là vị tiểu thư kia gần đụng vào đứa nhỏ kia , ta cũng chỉ là nhanh tay thấy chết phải cứu thôi , ai dè chính mình lại xuýt trở thành mục tiêu mà con ngựa kia đạp vào , may thay , vị huynh đài đây đến kịp .

" A , không , là tại hạ tạ lỗi thay sư muội , công tử đây không chê thì thỉnh ( mời ) " .

Lần này ta theo nam nhân kia đến một tiểu lầu lớn , nam nhân cho gọi tất cả những thứ ngon nhất ở trong tiểu lầu ra , và hai bình rượu qúy , xong hai người ngồi ở hai bên bàn nói truyện phiếm .

" Tại hạ là Sát Mạc Tuyết , thân phận là đại sư huynh của tiểu sư muội mà công tử vừa chạm phải kia , muội ta là Sát Mộc Kiều , xin hỏi qúy tính đại danh của vị công tử đây " .

Ta nhìn nam nhân thật là tuấn tú a , giọng nói lại ôn nhuận như gọc , làm cho linh hồn thiếu nữ của ta thật là rung động a , nên cứ gây ngẩn cả người , không để tâm tới lời mà người ta vừa nói .

[ Ta chém : mải ngắm giai đẹp , xong giai đẹp lại là một lưỡi dao sắc bén đó Chu Mị Nhi à , nàng cẩn thận kẻo lại bị người ta ăn gọn ghẽ , đến mẩu xương cũng chẳng còn ]

" Công tử , công tử có nghe không a , tại hạ xin hỏi qúy tánh đại danh của công tử đó " .

Ta đang mơ mộng ở giữa chín tầng mây , liền giật mình , bởi thanh âm ôn nhu của ai vừa gọi hồn trở về .

Ta đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây liền nghe giọng nói ôn nhu như ngọc kia , hồn liền trở về , nhưng nam nhân kia vừa hỏi gì a .

" Huynh đài vừa hỏi gì ta a , thật xin lỗi , ta mải suy nghĩ nên không nghe được huynh đài nói gì ! " .

Ta xấu hổ gượng nghịu , gương mặt hơi cúi thấp xuống , nam nhân không làm khó cho ta , y nhắc lại lời mình vừa nói .

" Lạ tại hạ đang giới thiệu tên mình là Sát Mạc Tuyết , sư ca nha đầu bướng bỉnh mà công tử vừa chạm khi nãy , nàng ta tên gọi Sát Mộc Kiều a , còn nữa , qúy tánh của vị công tử là gì a ? Ta hỏi thẳng như thế để tiện cho việc xưng hô a " .

Lần này ta đã để tâm nghe , và trả lời .

" Ân , ta là , là Mộ Dung Ngọc " .

Ta trở lời rất gọn .

" Ta năm nay 20 tuổi , còn Dung Ngọc " .

Nam nhân giới thiệu về tuổi tác của mình và hỏi ta .

" Thế thì ta năm nay 16 tuổi , nhỏ hơn huynh 4 tuổi lận a " .

Ta trả lời .

" Như thế là ta vẫn lớn hơn đệ , hay là thế này , chúng ta đã có duyên để gặp mặt , thế thì chúng ta kết bái huynh đệ đi " .

Sát Mạc Tuyết vốn là người có tính cách thẳng thắn , lại giao du rộng với những người ở khắp mọi nơi , nên lúc này gặp được Mộ Dung Ngọc , y như cảm thấy quen biết từ kiếp nào !

Nên ngỏ lời muốn kết giao , và đây cũng là một ý kiến hay đối với ta .

" Ân , được a , thế thì chúng ta kết bái đi , nhưng bằn cách nào a ".

Ta đồng ý , nhưng dùng cách như thế nào ta chưa rõ nữa .

" Ngay tại đây đi , ta sẽ gọi toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ làm chủ chứng giám cho chúng ta , ý của đệ như thế nào a " .

Sát Mạc Tuyết nêu ra ý kiến .

" Được a , theo ý kiến của huynh đi , đệ không phản đối " .

Ta không nghĩ được gì , mà ý kiến của Sát Mạc Tuyết cũng hay , nên ta thuận ý làm theo .

" Vậy được a , đệ để huynh lo liệu đi " .

Sát Mạc Tuyết nói xong , liền đứng thẳng lên bàn và cất giọng nói lớn .

CHƯơng 6 : [ Sát Mạc Tuyết : Mộ Dung Ngọc kết bái " Huynh đệ " Rắc rối bắt đầu ]

Sát Mạc Tuyết bỗng nhiên đứng lên bàn cao và nói lớn .

" Kính thưa tất cả mọi người có mặt tại trong tiểu lầu , và các tiểu nhị " .

Nhìn quanh như thiếu gì đó , là ông chủ của tiểu lầu , Sát Mạc Tuyết ngừng lại và cho gọi một tiểu nhị tới và nói với tiểu nhị .

" Ngươi cho gọi chủ quán ra đây , nói là Sát công tử cần ông chủ ra ngoài một lát " .

Chẳng biết Sát Mạc Tuyết kia có liên quan gì tới ông chủ của tiểu lầu lớn này hay không , mà tiểu nhị lại nhanh nhẹn chạy đi gọi .

" Có truyện gì mà ngươi làm ồn thế a , đứng xuống đi " .

Tiếng kêu gào của những người ở trong tiểu lầu nói với Sát Mạc Tuyết .

" Thỉnh các vị bớt giận , là tại hạ có việc muốn các vị làm chứng cho , nhưng giờ còn thiếu ông chủ , lát nữa ông chủ ra tại hạ xin nói , chỉ cần các vị chứng giám cho tại hạ , bữa ăn ngày hôm nay của tất cả các vị có mặt ở trong tiểu lầu này , tại hạ sẽ bao trọn gói cho các vị a " .

Tiếng nói vừa vang lên , tiếp theo đó tất cả tiếng vỗ tay liền vang lên hưởng ứng theo .

" Rầm , rầm , rầm " .

Thanh âm một người trong số khách trong tiểu lầu nói .

" Thật vậy chăng a , được chúng ta sẽ đợi ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười rồi gật đầu , ta giật ống tay áo dài của Mạc Tuyết nói nhỏ .

" Huynh a , như thế thì rất tốn kém đó , bao nhiêu người thế này a ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười thanh âm ôn nhu nói với ta .

" Không sao đâu a , huynh có rất nhiều tiền a , để cho nhiều người chứng kiến cho hai huynh đệ ta , xứng đáng mà " .

Sát Mạc Tuyết nhéo nhéo cái mũi của a .

Ta im lặng mặc huynh đấy , ngay sau đó từ bên trong tiểu lầu bước ra một người đàn ông tuổi 60 quay về gì đó .

Toàn thân ông có mặc một bộ đồ màu xám , thuộc loại tơ lụa thượng đẳng , đầu đội mũ vải , đi trước tiểu nhị vào trong cùng !

Ta đoán chắc ông ta là chủ quán , hay lão bản ở đây a !

" Ta là chủ của tiểu lầu này , Sát công tử , có gì cần gặp a " .

Nam tử mặc bộ y phục xám chất vải thuộc loại thượng đẳng vừa ra vừa nói .

" Được rồi , để huynh nói a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn ta nói , ta gật đầu .

" Ân " .

" Kính thưa các bà con cô bác , các vị huynh đài , cùng ông chủ và tất cả mọi người có mặt trong tiểu lầu này , hôm nay ta Sát Mạc Tuyết cùng vị công tử tên Mộ Dung Ngọc đây kết bái làm huynh đệ , ở đây không hương , không khói , không chùa chiền , mà chỉ có tất thảy mọi người ở trong tiểu lầu này làm chứng lễ kết bái huynh đệ cho hai huynh đệ chúng ta , ngày trọng đại hôm nay chúng tôi xin lấy rượu để kết nghĩa , và toàn thể mọi người làm chứng cho huynh đệ hai ta " .

Sát Mạc Tuyết kéo ta đứng dậy từ trước khi bắt đầu bô loa , toàn thể mọi người ở đây nghe xong liền vỗ tay rền vang .

" Hay đấy , lấy rượu lấy toàn thể mọi người làm chứng , nghe cứ như là kết hôn đấy nhỉ " .

Thanh âm của một người trong số đám khách vang lên , Sát Mạc Tuyết chữa cháy .

" Nhưng lần này là kết bái huynh đệ a , mọi người cứ làm chứng cho chúng thuộc hạ là tốt rồi a " .

Một trận cười vang liền ầm lên .

" Thôi được rồi , hai người mau thành thân , à kết bái huynh đệ đi " .

Một người khác giục .

" Ta Sát Mạc Tuyết năm nay 20 tuổi " .

Sát Mạc Tuyết nói , và sau đó nhìn ta như chờ đợi .

" Ân , ta Mộ Dung Ngọc năm nay 16 tuổi " .

" Hôm nay nhân cơ hội gặp mặt người huynh đệ Mộ Dung Ngọc , mới gặp mà như đã quen từ kiếp nào , cơ may gặp mặt nên cả hai chúng ta nguyện kết bái huynh đệ thân thiết , có phúc cùng hưởng , có họa cùng chịu " .

Sát Mạc Tuyết thay luôn lời nói cho ta , theo tập tục cả hai uống cạn hai vò rượu .

Mà ta cư nhiên không biết uống rượu nhưng đành phải mắt nhắm mắt mở mà cạn cho bằng hết vò rượu kia của mình .

Mùi vị của rượu thật nặng làm cho ta cay đến ứa nước mắt .

" Khà , khà , rất cay a " .

Ta từ trước tới giờ ( từ khi còn là cô gái ) vẫn chưa từng uống rượu nên hương vị của mùi rượu này rất cay , ta không còn biết ngon là gì nữa .

Ta thầm mắng ở trong đầu : mẹ nó không ngờ rượu kia thật là nặng a , từ giờ chắc ta không dám uống rượu nữa .

" Xong rồi , tại hạ đa tạ tất cả mọi người đã chứng kiến cho " .

Sát Mạc Tuyết quay qua ông chủ của tiểu lầu rồi nói .

" Ông chủ , tất cả chi phí hôm nay của tất cả các khách nhân ở đây hôm nay Sát công tử ta trả " .

Y quay qua nói với những người có mặt trong tiểu lầu .

" Các vị , thỉnh cứ dùng tự nhiên a , mọi thứ hôm nay ta chiêu đãi " .

Sau đó tất cả vỗ tay .

" Rầm , rầm , được a , thế thì chúng ta không khách khí a " .

Sau đó ai vào việc đấy , còn hai người chúng ta tiếp tục ăn , nhưng ta lúc này đã say mèm , đôi má phiến hồng đã trở nên như ánh mặt trời , trời đất thì cứ quay cuồng nhìn từ một người , mà biến ra thành hai người , lúc này ta không biết là mình đang nói lảm nhảm gì nữa !

Lúc này một mảng mơ hồ lẫn lộn .

" Ta bay , ta đang bay a " .

Ta lúc này là say rượu a , toàn thân cứ hướng lên phía trước , tạo hình kiểu dáng chim bay trên trời ..

" Ngọc đệ , đệ sao thế ? " .

Sát Mạc Tuyết thấy ta gương mặt đã phiếm hồng như mặt trời , lại còn làm ra những động tác kì lạ , một lúc sau y mới phát hiện ra là ta đang say rượu .

" Một con kiến vàng , một con kiến vàng , xòe đôi cánh , xòe đôi cánh ".

Ta say qúa nên bài hát ở hiện đại cũng bị ta sửa nhảm đi .

" Ngọc đệ , đệ say rồi , huynh dìu đệ về nhà nghỉ a " .

Sát Mạc Tuyết dùng tay hắn ôm lấy eo đỡ ta đang say đã muốn lảo đảo , y gọi mà không thấy ta trả lời , y hỏi tiếp .

" Huynh hỏi , nhà đệ ở đâu a ? " .

Ta không nghe gì vẫn hát bựa tiếp !

Sát Mạc Tuyết chỉ biết lắc đầu , đã thế thì huynh đành phải đưa đệ và phủ của mình để đệ nghỉ ngơi a .

Sáng sớm ngày hôm sau mãi tận trưa ngày ta mới tỉnh dậy , lần này thì phát hiện ra mình đang ngủ ở tại một gian phòng ngủ rất rộng rãi và sang trọng .

Đầu đau như búa bổ , ta cố nghĩ vì sao mà mình lại ở trong nhà của người ta a !

Mà chỉ nhớ được , lúc đó ta kết nghĩa huynh đệ cùng Sát đại ca , sau đó thì uống rượu !

" A , có phải là ta uống rượu say a , nhưng đây là nhà của ai mà lại to lớn như tại Ngọc vương phủ ở Xuất Vân Quốc của mình a " .

Ta cố gắng nghĩ mãi mà không ra , đầu đau nên day hai huyệt thái dương , bỗng nhiên có tiếng mở cửa vào , một vị cô nương mặc váy trắng , thân hình thon nhỏ , dung mạo xinh xắn , làn da trắng ngần , mái tóc buộc theo kiểu đầu của nàng Trúc Anh Đài liền tiến vào trong , thanh âm nghe như chim sơn ca líu lo nói .

" Công tử đã tỉnh a , nô tì Thảo Nhi xin được hầu hạ công tử a " .

Thanh âm nghe mượt mà của Thảo Nhi làm ta thanh tỉnh hơn , ta đi xuống giường đi vào đôi ủng màu xanh lá chuối nhẹ đi vào đôi chân ngọc do cô nương Thảo Nhi vừa mới mang vào .

" Công tử , để nô tỳ thay y phục khác , và chải tóc , đưa khăn lau mặt , nước súc miệng cho người a " .

Thảo Nhi nói ra một loạt vấn đề cá nhân cho ta .

" Ân , được rồi " .

Ta đang định tự mặc đồ thì nàng ta nói .

" Ấy , công tử , người cứ để cho nô tì làm a , vì tất cả những việc này đều là tì nữ thu xếp cho chủ nhân , nếu không , nô tì sẽ bị phạt a " .

Ta đành phải nghe lời nàng ta , im lặng mặc nàng ta làm !

Bộ y phục mà ta thay lần này là màu xanh nhẹ của lá cây chuối , trong chốc lát , trong một chốc lát đã xong tất thảy vấn đề , ta lúc này tranh thủ nàng ta đeo đai lưng vào eo ta , ta liền hỏi .

" Chủ nhân của nàng , à , Thảo Nhi là ai a , ta liệu có quen không a " .

Nha đầu Thảo Nhi vừa thắt đai vừa trả lời , thanh âm nữ nhi vẫn thế vang lên .

" Chủ nhân nô tì là Sát vương gia , đệ đệ duy nhất của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , còn đây là Sát Dạ vương phủ a " .

Tì nữ vâng mệnh nói .

" Công tử , giờ vương gia muốn gặp người a " .

Ta gật đầu trả lời .

" Được rồi , ngươi dẫn ta đi " .

Ta theo Thảo Nhi , nàng dẫn ta đi theo con đường bằng đá óng ánh , ở bên cạnh hai hàng hoa hồng đủ màu sắc được vun trồng cắt tỉa gọn gàng hai bên .

Đi đến một cái đình lớn , có một đám nữ tử ở đó , một cô gái mặc bộ váy màu đỏ liền đi đến chỗ ta , ta thấy nàng rất quen .

" Đứng lại , ngươi vì sao lại ở trong này " .

Cô gái đanh đá mặc váy đỏ ngăn ta lại .

Nàng ta nhìn ta với ánh mắt muốn tức giận , muốn tìm thứ gì đó để xả .

" Quận chúa , là vương gia muốn gặp vị công tử này a , mà vị công tử này là khách qúy mà vương gia đêm qua mang về a " .

Thảo Nhi e sợ vị quận chúa đanh đá này , nàng cũng chỉ là dám nói nhỏ .

" Bang " .

Một cái tát như trời giáng vừa lướt qua dung mạo mảnh mai của Thảo Nhi !

Thảo Nhi đau đớn , đưa tay nhỏ của nàng lên che bên má mà vừa bị quận chúa tát .

" Con nô tì đáng chết , đây không phải là việc của nhà ngươi nói chen vào a , hôm nay bổn quận chúa phải hảo tâm dạy dỗ ngươi mới được a " .

CHƯơng 7 : [ Dạ Sát Vương Phủ " Oan gia gặp gỡ ]

Ta từ trước tới giờ chưa từng gặp qua vị quận chúa nào đanh chảnh , mà lại không biết lẽ phải như thế này .

Thảo Nhi nghe thế liền qùy xụp xuống , nàng nha hoàn đã bị dọa cho hoảng , vừa qùy vừa nói , thanh âm sợ như một con thú nhỏ mắc lỗi bị chủ nhân mắng .

" Lần sau nô tì không dám a , quận chúa , nô tì biết tội rồi a " .

Ta nhìn Thảo Nhi , nàng đấy đâu có tội gì kia chứ , cô quận chúa kia gương mặt hằn gằn , đang định dơ tay tát tiếp Thảo Nhi liền bị ta dùng tay nắm lấy , sau đó dùng chút sức xiết chặt lấy tay ả , khiến tay ả vừa xưng lại tấy , tay ả không thể rút ra được , thanh âm đau đến khó chịu .

" A , đau qúa , hỗn đản , tên này mau buông tay bổn quận chúa ra " .

Ta không buông , chỉ là muốn giáo huấn nàng ta một chút , những người ở xung quanh nàng quận chúa thấy thế liền lại chỗ ta ngăn lại ta .

" Ngươi là người nào mà dám chạm tới tay ngọc của quận chúa Mộc Kiều , mau buông ra " .

Thanh âm của một nữ tử váy vàng đậm , dung mạo hoa lệ nói .

" Phải đó , ngươi còn không mau buông a " .

Những cô nương khác tiếp lời muốn bênh vực Sát Mộc Kiều !

Ta không để tâm tới các nàng nói , Thảo Nhi thấy ta chưa buông tay , nàng sợ quận chúa có truyện chi , thì chính mình sẽ không gánh được trách nhiệm .

" Công tử , xin nương tay a , chúng ta phải đi gặp vương gia a " .

Ta nghe Thảo Nhi nói , phải a , phải đi gặp đại ca thôi , tạm thời thì ta tha cho nàng quận chúa đó vậy , ta buông ra tay của quận chúa , không nói gì , liền đi theo Thảo Nhi , phía sau lưng quận chúa Sát Mộc Kiều nắn nắn bên cánh tay đang đau buốt , dung mạo xinh đẹp kiêu sa , phẫn hận dậm chân quát .

" Nam nhân thối kia , chờ đấy , bổn quận chúa sẽ báo thù ngươi a , quận chúa ta mà không báo thù bằng được thì sẽ không mang tên Sát Mộc Kiều nữa " .

Tay nàng quận chúa đau , vừa xoa , vừa mắng .

Ta trước kia là nữ nhân linh hồn thì không có sức để xiết tay người khác được , nhưng giờ thân thể là một nam nhân , nếu dùng sức một tí thì cũng không thành vấn đề gì , mấy lại nữ nhân kia trừng phạt như thế là còn nhẹ tay a .

" Hắt xì , hắt xì " .

Ta hắt hơi liên tục , đúng là có người đang mắng ta , chả nhẽ là xú nữ nhân đanh đá kia a .

Rốt cuộc cũng đã đến một căn phòng rộng rãi , to lớn , xung quanh trang trí chân châu dị bảo ở khắp mọi nơi !

Đang đi Thảo Nhi dừng lại và nói với ta .

" Công tử , vương gia ở trong , mời người vào a " .

Lại là vào trong a !

Ta không dám a !

" Ngọc đệ , đệ đã ở ngoài rồi , sau còn chưa vào nữa " .

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía trong !

" Là thanh âm của đại ca a " .

Rốt cuộc rồi cũng phải sải bước chân đi vào trong .

Woa , thật là rộng lớn nha , xem ra cũng tương đương như là ở vương phủ của ta vậy !

Ta đứng vào một gian sách , toàn sách là sách được để ở trên những kệ sách dãy dài không thấy bến bờ .

" Đệ thật không ngờ , huynh lại là vương gia của Tây Lộ Quốc đó " .

Thanh âm ta khi nhìn thấy đại ca nói mà không nghi lễ .

" Đệ thì cũng như thế a , thân phận Thất vương gia của Xuất Vân Quốc uy danh thiên hạ đã lâu , nay mới được kiến gặp , thế mà đệ vẫn dấu kĩ với ta " .

Ta sững người khi nghe huynh đấy nói !

Từ khi nào mà huynh đấy lại biết được thân phận của ta a , ta và huynh ấy quen nhau mấy có hai ngày lận a , ta đành phải bật cười trả lời huynh ấy .

" Thì huynh cũng đâu nói cho đệ biết thân phận của huynh a , chúng ta coi như là hòa đi " .

" Mà đệ cũng chỉ như huynh , nhưng nghĩ đến thân phận đệ thật thấp hèn a " .

Ta chán ngán khi nhắc tới thân phận của mình , đã thế lại còn liên quan đến chính mình là nam sủng của người ta kia chứ !

" Hai , thôi nếu như đã biết thì tình huynh đệ giữa chúng ta , không thể thay đổi chứ " .

Ta chữa , để lơ đi truyện này .

" Đương nhiên rồi a , nhưng bây giờ ta phải đem đệ đưa vào cung để diện kiến Thánh thượng và Hoàng Thái Hậu đã chứ " .

Ta nghe mà linh hồn run rẩy .

" Huynh a , có vấn đề gì sao ? Đệ có thể không đi có được không a ! " .

Ta vốn không muốn mình lại dấn thân vào chốn hoàng cung !

Mình đã muốn trốn đi liền không được , giờ lại phải chui đầu vào dọ a .

" Đệ phải đi a , vấn đề này rất quan trọng tới hai nước chúng ta , tuy nhiên , đệ cứ an tâm , huynh không bắt đệ phải trở về nước đâu mà đệ lo a " .

Ta không muốn đi !

Nhưng rồi bị huynh đấy lôi đi , sắp sếp hai người ngồi ở trong xe ngựa lớn màu bạc !

Khi vào trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , ta là gồi trong kiệu nên không thấy cảnh gì để mà tả , ngay cả buông rèm lên cũng không muốn .

" Đệ có lo lắng gì sao ? " .

Huynh ấy hỏi .

" Ân , không sao , chỉ là có chút mệt mỏi " .

Ta buồn hiu trả lời .

Khi đã gần đến đại điện lớn của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , kiệu liền dừng lại , cả hai cùng đi xuống , bộ hành vô trong điện .

" Sát Dạ vương gia , cùng Thất vương gia của Xuất Vân Quốc kiến giá " .

Thanh âm của thái giám báo tin vang lên cả hoàng cung Tây Lộ Quốc .

Ta và huynh ấy đã vào trong đại điện , giữa bệ rồng uy nghi là vị Hoàng đế của Tây Lộ Quốc , dung nhan thanh tú có nét giống với đại huynh kết nghĩa của ta !

Tướng mạo uy nghi , dáng dấp cao ráo , trông đoán tuổi chỉ khoảng 25 tuổi .

Ngồi ngay bên cạnh là một lão thái thái , tướng mạo cao qúy , dung mạo tuy là đã có tuổi rồi xong vẫn không phai mờ , vì nét hình dung hồi còn trẻ của lão thái thái hẳn là một cô nương xinh đẹp , đầu đội mũ phượng , tóc vấn cao gọn gàng theo kiểu qúy phái , y phục được may rất cầu kỳ , hoa văn bày bố là hình chim phượng hoàng !

Lão thái thái đó chính là Hoàng Thái hậu .

Xung quanh , hai hàng dài là bá quan , văn , võ đại thần , còn có cả tiểu nha đầu đã bị ta giáo huấn đang đứng một bên lão thái thái kia .

" Nhi thần Sát Dạ Vương tham kiến mẫu hậu , hoàng huynh , chúc mẫu hậu , hoàng huynh sức khỏe an khang a " .

Sát Dạ Tuyết cúi người khom mình xuống , trước mặt mẫu hậu , hoàng huynh của hắn thì nghi lễ vẫn phải đầy đủ a .

Ta thì chưa biết nên phải làm gì , thôi thì cứ hô bừa bắt chước một tiếng thỉnh an a .

" Tại hạ Mộ Dung Ngọc thỉnh an Hoàng Thái hậu , Hoàng thượng , hoàng thái hậu , hoàng thượng thánh an a " .

Ta hai tay chắp thành quyền , hơi cúi người thi lễ .

Trên đại điện , Hoàng Thái hậu và hoàng thượng đều đanh ánh mắt dò xét ta ý tứ !

Bỗng nhiên Sát Mộc Kiều chỉ vào ta la lên .

" Là ngươi , Hoàng thái hậu , hoàng huynh , là hắn ức hiếp Kiều nhi ,HOàng Thái Hậu , Hoàng Huynh , hai người phải làm chủ cho Kiều Nhi a " .

Sát Mộc Kiều vừa nhận ra ta , vì là hai ta vừa mới gặp nhau mới không lâu xong , nàng ta đứng ở cạnh Hoàng Thái Hậu tay chỉ trỏ .

Ta lần này đúng là đụng phải cô nàng chua đanh , cổ nhân nói chớ sai !

Thứ nhất đụng phải lão hòa thượng , thứ nhì đụng phải con gái nhõng nhẽo , ta lễ nghi xong liền đứng thẳng nhìn về phía đại điện nhìn cô nàng .

" Ứ ừ , Hoàng thái hậu , nhìn bộ dáng của hắn kè , Kiều Nhi thấy nghét a ".

Sát Mộc Kiều nững nịu , mọi lần thì Hoàng Thái hậu , và Hoàng Thượng đều bênh vực cho nàng , nhưng lần này thì không ai nói gì , đã thế lại còn bị Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng khẽ nhắc nhở .

" Kiều nhi , nơi này không được phép làm càn , cháu nên có quy củ một chút " .

Câu nói vừa buông ra , nàng ta liền im bặt , chỉ còn nước mím chặt môi đỏ làm hờn .

" Qủa nhiên Thất vương gia của Xuất Vân Quốc dung mạo khuynh quốc khuynh thành là sự thật a , ai gia hôm nay mới được gặp mặt a " .

Lời nói mà Hoàng Thái Hậu vừa nói ra đã làm cho ta hơi sợ , cái gì chứ vì dung mạo này mà ta phải chịu khổ sở a .

" Người đâu , ban ân cho hai vị vương gia ngồi " .

Hoàng đế ra lệnh cho thái giám đem tới hai chiếc ghế cũng thuộc loại thượng đẳng , xếp ở hai hàng trước đầu các quan đại thần , hoàng đế Tây Lộ Quốc khi vừa trông thấy Thất Vương gia Mộ Dung Ngọc liền ngây ngẩn cả người , mãi rồi mới mở miệng nói .

" Tạ ân hoàng thượng , hoàng huynh " .

Cả hai khi nhận được ban ghế đành phải tạ ơn .

" Hôm nay hoàng đệ đem người này tới đây là muốn báo với hoàng huynh , là hôm qua đệ ra ngoài vi hành liền gặp người này , mà đệ thấy người này có cơ duyên với đệ , nên đệ đã kế nghĩa huynh đệ với người ta , truyện này Hoàng huynh không có ý kiến gì chứ ! " .

Sát Mạc Tuyết ngay lập tức nêu ra vấn đề chính nhưng hoàng đế kia cho rằng không được a !

Vì vấn đề này là có liên quan tới nền chính trị của hai nước , hiện nay đang rất là căng thẳng .

Chiến tranh giữa Xuất Vân Quốc và Tây Lộ Quốc sắp sảy ra nên cần phải giải quyết chút vấn đề về chính sự giữa hai nước đã .

[ Nội Chiến " Con Tin " ]

" Sao , ý nhị đệ là đã kết nghĩa huynh đệ với đệ rồi hay sao " .

Hoàng đế Tây Lộ Quốc là Sát Mạc Hạo , ngồi trên long ỷ hỏi dò thận đệ của mình , tuy rằng miệng thì là hỏi dò , nhưng trong lòng hắn thì đang nghĩ mưu kế !

Có thể đem thất vương gia của Xuất Vân Quốc kia làm con tin , như thế thì vừa có thể giữ được người đẹp và ra điều kiện với nước đối địch , Sát Mạc Tuyết thấy hoàng huynh Mạc Hạo của mình hôm nay lại kỳ quái cứ nhìn Dung Ngọc chằm chằm , khiến cho đệ của mình đứng ngồi không an .

" Ý tứ của hoàng huynh là làm sao a ? Mộ Dung Ngọc là nhị đệ kết nghĩa của đệ huynh là đang nghĩ gì a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn thái độ kia của Mạc Hạo là đã biết huynh trưởng của mình đang âm mưu tính làm gì với Mộ Dung Ngọc , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi nghe hai huynh đệ nhà kia , chính mình nên cẩn thận một chút vì đây là ở nước của người ta !

Mà ta trước kia nghĩ cũng thật là ngây thơ a , tưởng chừng thoát khỏi cái nước cưỡng chế nam phong kia ( ý chỉ Xuất Vân Quốc ở đó ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không tha ) nhưng ta nhầm , đến Tây Lộ Quốc là có thể thoát được , nhưng cái dung mạo , mấy cái thân phận đặc biệt , vương gia là được rồi , đã thế lại còn là nam sủng nữa chứ , ta im lặng nghe họ nói truyện .

" Việc thần đệ kết nghĩa huynh không quản , nhưng có điều từ giờ Thất vương gia Mộ Dung Ngọc kia sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , nên từ giờ y phải ở lại trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , không được tùy ý ra ngoài , mà cũng không ai được phép tùy tiện gặp " .

Khi vừa nghe xong câu này của hoàng đế Mạc Hạo , ta run sợ một chút , bất giác thốt lên .

" Cái gì ? Không được a , ta bị giam lỏng sao ? Huynh " .

Ta đứng hẳn dậy đưa ánh mắt cầu cứu Sát Mạc Tuyết , Sát Mạc Tuyết cũng phẫn nộ nói với hoàng huynh của mình .

" Hoàng huynh , không thể a , đệ đấy là người mà đệ đưa đến đây thì phải có trách nhiệm đưa ra ngoài , huynh không thể giữ người , mẫu hậu " .

Sát Mạc Tuyết cầu mong Hoàng thái hậu sẽ mở lời giúp mình , nhưng hoàng thượng vốn là một con ác ma bản tính rõ rệt , mà hoàng thượng lại không phải con đẻ của mình , cho dù có nói , rễ gì hoàng thượng đã nghe !

Biết đâu không vừa ý hoàng thượng , ngay cả mạng mình cũng chẳng giữ được , cái ngôi vị Hoàng Thái hậu kia vốn chỉ là hư danh , chỉ vì hoàng thái hậu sinh ra được Sát Mạc Tuyết thì đã sao , quyền lực vốn là thuộc về hoàng đế tối cao tại thượng kia .

CHƯơng 8 : [ Ác Ma " áp giường " ]

Ngay sau đó một đạo thánh chỉ liền buông ra .

" Người đâu ? Theo ý chỉ của trẫm , đưa Thất vương gia Mộ Dung Ngọc vào Hương Uyển Các , truyền chỉ từ giờ sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , ngoài ra không được phép ai gặp mặt ".

Sát Mạc Hạo vừa truyền ý chỉ ra , đã có một đội quân nội thị tiến tới gần ta , ta lúc này có chút sợ liền lùi lại đã bị đám nội thị đưa đi .

Sát Mạc Tuyết cũng không thể ngăn cản được khi ý chỉ đã ra , chỉ còn nước đứng nhìn ta bị đám nội thị đưa đi .

Ta bị đưa tới một tòa lâu rất lớn có biển treo tên : Hương Uyển Các , rồi sau đó bị thô lỗ tống vào trong !

" Ui , các người " .

Ta đứng dậy , ngay sau đó cửa chính của Hương Uyển Các liền đóng lại chặt chẽ , đã thế nhìn qua khe hở đâu cũng có lính canh gác .

" Hừ , như vầy ta lại phải làm con tin sao ? " .

Ta đành kệ ở bên ngoài liền tiến về phía trước !

Ngoa , Hương Uyển Các này thật rà rộng lớn nha , lầu vàng , gác tía , thật là nguy nga .

Như thế mà là chỗ giam lỏng ta hay sao ?

" Dạ người là Mộ công tử mới tới ạ " .

Thanh âm của một thái giám chừng 15 tuổi ra đón ta .

" Đúng , ngươi là " .

Ta lưỡng lự hỏi .

" Nô tài là Lục Âm Tử , từ giờ sẽ lo trách nhiệm hầu hạ Mộ công tử ở trong Hương Uyển Các này a " .

Thái giám trả lời .

" Ân , được rồi ngươi lui ra đi , ta đi vòng quanh coi một chút a " .

Ta phất tay bảo thái giám lui ra .

" Vâng , lát nữa Mộ công tử quay lại đại sảnh để dùng điểm tâm trưa a " .

Thế mà đã trưa rồi sao , ta gật đầu .

" Được rồi " .

Ngay sau đó ta đi dạo lanh quanh nơi này !

Nơi này đúng là một nơi giam lỏng rất ý tưởng nha .

Xung quanh rộng lớn , tường dào thật cao vây quanh , ngay ở trong Hương Uyển Các này cũng vậy , thiết kế kín mít , nhưng ánh sáng vẫn lọt vào sáng như ban ngày , cây để tạo cảnh trang trí vẫn là đầy đủ , không khí cùng tòa sảnh lâu này thiết kế không đơn giản .

Ngay ở hiện đại cũng không thể có được công trình này a !

[ HƯƠNG UYỂN CÁC " mê cung HUYỀN BÍ " ]

Ta đang mải đi , qua sảnh này lại tới sảnh kia , đi mãi rồi mới phát hiện ra mình bị lạc , vì Hương Uyển Các này rộng lớn thật có thể so sánh bằng với một cái mê cung .

" Mộ công tử , ngài ở đâu a " .

LỤC ÂM TỬ là tiếng của hắn đang gọi ta a .

" Ta ở hướng này , có lẽ là ta bị lạc a " .

Ta gào lên trả lời .

" Công tử cứ ở yên vị trí đó đừng có đi đâu kẻo lạc xa hơn thì nguy a " .

Thanh âm Tiểu Âm Tử nói lớn để truyền thanh vọng mới có thể xác định được phương hướng của người lạc .

" Được rồi , ngươi tới mau a " .

Ta hô lên chính mình cũng không dám di động lung tung nữa , chờ y đến tìm mình , trong lúc chờ y chính mình còn lẩm bẩm .

" Không biết thằng cha nào mà thiết kế lợi hại như thế nào , đây vốn là một cái mê cung thì đúng hơn a " .

Ta đang lẩm bẩm , mãi một lúc sau Tiểu Âm Tử kia mới tìm được ta , nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại cứ như là đã đi bộ lâu lắm rồi , sau đó hắn dẫn ta ra đường cũ trở về phòng chính Tiểu Âm Tử dặn dò .

" Mộ công tử này , nô tài có chút muốn dặn công tử a , từ giờ nếu như chưa quen thuộc Hương Uyển Các này thì công tử cũng đừng đi lung tung đó " .

Tiểu Âm tử nói xong , ta gật đầu , nhưng sau đó có chút muốn hỏi hắn về cái cách thiết kế kì quái ở đây .

" Ân , Tiểu Âm Tử này , ta có chút muốn hỏi ngươi a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu .

" Công tử cứ hỏi " .

" Ta muốn hỏi Hương Uyển Các này có phải là một cái mê cung có đúng không vậy ? " .

Ta đang đi lén nhìn Tiểu Âm Tử , vừa đúng lúc , cậu đấy cũng ngước mắt lên nhìn ta , sau đó nói .

" Đúng a , sao công tử lại biết đây vốn là một cái mê cung " .

Tiểu Âm tử ngây thơ nói thật , ta mỉm cười chỉ có thế thôi a .

" Còn nữa , sao ngươi có thể tìm tới được chỗ mà ta bị lạc , còn ngươi thì không a " .

Ta thật tò mò muốn hỏi dò xem Tiểu Âm Tử kia có biết cách để thoát ra không !

Ta thật tò mò muốn hỏi khéo Tiểu Âm Tử để tìm được cách để ra ngoài , nhưng vì phần ngại Tiểu Âm Tử kia là người của Sát Mạc Hạo nên chưa thể tin tưởng để hỏi rõ .

" A , là vì nô tài ở trong này cũng đã được một thời gian dài rồi , nên cũng có thể biết được chút ít về đường đi lối lại , nhưng nếu không cẩn thận mà chính mình bước vào nơi mà chưa từng đi qua , cũng rễ dàng lạc lắm a , tuy nơi này là một mê cung nhưng không hề có cạm bẫy chết người gì , mà chỉ là đơn giạc lạc đường thôi cũng đủ đầu óc người ta bị loạn rồi a , nên nơi đây Hương Uyển Các này vốn là một nơi dùng để giam giữ người rất tốt a " .

Tiểu Âm tử nói một lèo , giải thích , ta nghe không thoát một từ nào , về vấn mình muốn có câu trả lời mà như không , ta thở dài .

" Công tử sao thế a ? " .

Tiểu Âm Tử hỏi .

" A , ta không sao ! " .

Ta lắc đầu .

Đi mãi , công nhận là chân đả mỏi nhừ , thảo nào mà Tiểu Âm Tử lần mình lại mất công như vậy !

Rốt cuộc cũng đã tới Sảnh phòng , nơi sinh hoạt chính ở đó .

Một mâm đồ ăn đã nguội ở trên bàn .

" Công tử chờ chút , để nô tài đi hâm lại đồ ăn cho nóng a " .

Tiểu Âm Tử đang định mang đồ đi , ta phẩy tay .

" Khỏi cần a , để như vầy cũng được a , vẫn có thể ăn được " .

Dù gì ở hiện đại thỉnh thoảng ăn đồ ăn nguội là bình thường , kể cả ở đây thì cũng như thế thôi , chẳng qua là vào nhà giàu luôn có người hầu hạ !

Ta ngồi xuống bàn , tay cầm lên đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn , Tiểu Âm Tử nhìn vị công tử dung mạo như gọc này thân phận vốn cũng là một vương gia thân phận cao qúy , sao lại có thể thứ gì cũng ăn như hiện nay a .

" Ngươi nhìn gì thế , cũng ngồi xuống ăn luôn đi , dù sao ngươi đi tìm ta cũng đủ mệt rồi , mà làm gì đã ăn , ngồi luôn đi , đừng làm khách , dù sao từ giờ chỉ có hai ta ở trong này , mà ta sau này nhờ ngươi chiếu cố a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu , cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh bên , cậu đấy nhìn ta chỉ ăn mà không uống rượu nên hỏi .

" Công tử a , thế người không uống rượu a " .

Ta đang ăn , nhìn thấy rượu là nghĩ đến truyện ngày hôm qua , uống rượu là nói lung tung , là gây tai họa a .

" Không , ta không cần uống rượu a , chỉ cần ăn no là được rồi , uống rượu không tốt a " .

Ta chống chế , cả ta và Tiểu Âm Tử đang ngồi ăn nói truyện phiếm thì có thanh âm tới .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta đang ngồi dùng bữa cùng Tiểu Âm tử đang ngon miệng bỗng nhiên cảm thấy mất hứng , Tiểu Âm Tử thê mê tê đứng dậy , hoàng đế Sát Mạc Hạo rốt cuộc thì cũng đã đi vào trong gian mà ta và tiểu âm tử đang ăn cơm .

" Sao thế , vừa nãy còn vui vẻ như vậy mà bây giờ đã mất hứng như vậy sao ? " .

" Hoàng thượng " .

Tiểu Âm tử thấy hoàng đế liền đang định qùy xuống , hoàng đế phất tay qua tiểu âm tử .

" Khỏi phải qùy , trẫm miễn lễ " .

Tiểu âm tử đang định tạ ân , hoàng đế cũng miễn luôn , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi ăn , không nghi lễ gì cả .

Hoàng đế ngồi xuống ghế ngay ở bên cạnh , nhìn những đồ ăn đã nguội lạnh , mà hắn chau mày như tỏ vẻ thương xót nói .

" Nô tài kia , ngươi để Thất vương gia cao qúy phải ăn những thứ đã nguội như thế này a " .

Hoàng đế vừa nói ra , tiểu âm tử đã hoảng sợ qùy xụp xuống nói .

" Không phải là do nô tài a , là thất vương gia bị lạc ở trong mê cung , nô tài phải đi tìm người , đến khi quay về thì điểm tâm đã nguội , nô tài có nói là để nô tài đi làm nóng lại điểm tâm , vương gia ngài ấy nói là không cần a " .

Tiểu âm tử run sợ qùy ở dưới nền nhà , ta thấy hắn hoảng tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần , nên đành nói lời giúp hắn , dù gì thì truyện cũng đúng là như vậy , mấy lại qủa thật là không có truyện gì hết .

Truyện nhỏ xé ra lớn làm gì nha .

" Mọi truyện Tiểu Âm Tử nói là sự thật a , truyện này không liên quan tới hắn , vả lại truyện cỏn con , ngươi quan tâm làm chi , mà hoàng thượng , ta là con tin bị nhốt ở trong này , người tới tìm ta mà làm gì a " .

Ta tranh luận và hỏi ngược lại hắn .

" Hừ , Thất vương gia đã muốn trẫm không gây khó rễ cho nô tài kia thì trẫm nghe lời thất vương gia , còn có trẫm thấy thích thất vương gia nên đến tìm ngươi để nói truyện phiếm , để được thấy dung mạo khuynh quốc của Thất vương gia a " .

Ta đang ăn khi nghe những câu này bỗng :

" Phốc " .

Cơm trong miệng phụt ra , ta lấy cái khăn ăn lau miệng , trong đầu nghĩ : " mẹ ơi , không phải là hắn cũng muốn có được thân thể này đó chứ " .

[ Cảnh nóng " áp giường ngay giữa ban ngày " ]

Ta vừa phụt đồ ăn ra , ngay sau đó lấy ra khăn lau miệng ngay lập tức .

Nhưng chưa kịp liền đã bị hoàng thượng đưa đôi môi hồng nhạt của hắn áp lên đôi môi đỏ gần như tô son của ta , lúc này trên môi còn dính thức ăn bị phun ra kia chứ [ Đoạn này ta chém : ghê qúa " bẩn " khuyến cáo các bạn đừng ăn gì khi đọc đoạn này nha ] !

" Ân , ân , ô , ô " .

Ta bị hôn liếm đến áp đảo , hoảng sợ tìm cách đẩy hoàng đế ra !

Ta ngước mắt lên liền phát hiện Tiểu Âm Tử đang trố mắt lên mà nhìn , hoàng đế cũng nhìn thấy và phất tay cho hắn lui ra , vì sợ ta ngại .

Tiểu Âm Tử hiểu ý liền đi lùi ra ngoài , đem cửa phòng khóa lại .

" A , hoàng thượng , ta sợ , người muốn làm gì ta a " .

Ta vùng vằng được ra là vì lí do lúc kháng cự có đưa chân đá được trúng điểm yếu của nam nhân , hoàng đế lúc này vừa đau vừa ôm yếu điểm , dung mạo thanh tú nổi lên vì tức giận .

" Khá lắm , ngươi chỉ là một cái nam sủng cho người ta , còn gì thân phận vương gia chi nữa , ngươi hôm nay dám làm vật nhỏ của trẫm bị thương , trẫm sẽ bắt ngươi phải bồi

thường " .

Cái gì chứ , ngươi lại muốn , ta ta không cho , ta đang định kháng cự liền bị hắn hung hăng ôm chầm lấy , ngay sau đó y vội vàng vất ta lên giường .

" Mĩ nhân , trẫm chờ ngày này đã lâu lắm rồi a , chờ ngươi lọt vào trong tay của trẫm " .

Hoàng đế nói xong liền đã vội vàng đưa tay di chuyển luồn vào trong vạt áo dài , khám phá thân thể nõn nà như gọc của ta .

" Ân , đừng , đừng đụng ta a " .

Thanh âm kiều mị mà ta phát ra , lúc bị Sát Mạc Hàn dùng tay tham nhập vào tiết khố , nơi yếu điểm nhạy cảm nhất thân thể , hắn tóm được vật nhỏ của ta đưa tay vuốt ve liên tục , khiến ta thân thể run lên từng chập .

Ta vừa sợ nhưng không thể kháng cự nam nhân đang đè trên người mình này , đành phải nín nhịn chịu từng nhát vuốt ve vào vật nhỏ và hai noãn hành nhạy cảm kia .

" A , a , ân " .

Ta hoảng tay chân cuống cuồng , đánh loạn tứ nơi !

Nhưng càng bị Sát Mạc Hạo kìm chặt lấy , đã thế còn tạo thêm cảm giác thích thú cho hắn muốn chinh phục con mồi .

" Ô , ô , ô , mau buông " .

Ta càng giãy thì hắn càng thích , lần này không chần chừ gì nữa , hắn đem toàn bộ y phục ta xé tung .

" Á , ngươi , hỗn đản " .

Ta vùng được một tay ra vớ lấy một cái bình đựng hoa toan đập vào đầu của hắn , nhưng hắn nhanh tay hơn đưa tay cản lấy cái bình .

" Mĩ nhân , ngươi không ngoan rồi đó " .

Hắn đang định tiến theo bước tiếp theo liền nghe tiếng của Tiểu Âm Tử nói ở bên ngoài .

" Khởi bẩm hoàng thượng , có người của Tiêu Long Môn muốn gặp a " .

Sát Mạc Hạo dừng lại , thở dài .

" Thật mất hứng , mĩ nhân lúc này trẫm có việc tạm tha cho ngươi , lúc khác trẫm quyết không buông tha cho ngươi " .

Sát Mạc Hạo đứng dậy chỉnh chu lại y phục , sau đó đi ra ngoài , ta coi như là đã thoát khỏi kiếp nạn này một lần a .

" Người của Tiêu Long Môn đang ở đâu ? " .

Thanh âm vang từ ngoài cửa vọng ra của Sát Mạc Hạo , hắn hỏi nội thị ở bên ngoài , sau đó hắn nói với Tiểu Âm Tử .

" Nô tài ngươi vào chiếu cố cho người ở trong đi " .

Tiểu âm tử thưa lệnh .

" Tuân mệnh , nô tài đi ngay a " .

Sát Mạc Hạo phất tay .

Tiểu âm tử chạy vào trong thấy y phục của ta rất bừa bộn , lúc này y phục không còn là y phục mà là một bãi chiến trường thì đúng hơn .

" Công tử ngài có sao không a ? " .

Tiểu âm tử thấy ta đang run rẩy , thân thể chưa hoàn hồn , gương mặt hắn lo lắng hỏi , lúc này ta còn rất sợ nên chưa nói gì hết .

" Để nô tài đi lấy bộ đồ khác cho người a " .

Tiểu Âm tử chạy ra ngoài lấy mang vào một bộ đồ màu tím .

" Nô tài thay y phục khác cho người nha " .

Lúc hắn vừa chạm vào ta làm ta rùng mình , nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn mới biết đó là Tiểu Âm tử , nên ta mới an tâm để hắn thay đồ cho mình !

CHƯơng 9 : [ Tiêu Vân

" đòi người " ]

Tại đại điện Tây Lộ Quốc , khi Sát Mạc Hạo tới để thiết triều sớm !

Liền trông thấy một gương mặt mới lạ ở trong điện kim loan , đó chính là thiếu cung chủ của Tiêu Long Môn Tiêu Vân .

" Ngô hoàng vạn tuế , vạn vạn tuế " .

Tiếng kinh hô dõng dạc của toàn thể bá quan đại thần vừa vang lên .

Hoàng đế đã ngồi lên long ỷ với bộ dáng uy nghi .

" Tất cả các ái khanh bình thân " .

Hoàng đế đưa một tay lên , ống tay áo rộng màu vàng phẩy qua một chút .

" Chúng thần tạ ơn ngô hoàng vạn tuế " .

Sau đó một màn phủi bụi của các quan viên đại thần xong xuôi liền đứng lên .

P / s : trong đại điện nhà vua rất sạch sẽ làm gì có bụi a , chẳng qua đây là một tập tục nào đấy ở trong cung đình .

" Các ái khanh , hôm nay có việc gì thì báo , vô việc thì bãi triều a " .

Thanh âm đầu tiên của hoàng đế mỗi khi nói lời mở đầu của buồi chầu !

" Tại hạ là Tiêu Vân vốn là thiếu Cung Chủ của Tiêu Long Môn có việc muốn hỏi hoàng đế Tây Lộ Quốc có hay chăng biết một người " .

Tiêu Vân đứng dưới đại điện , đứng thẳng người hiên ngang , đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía hoàng đế !

" Thì ra là Thiếu Cung Chủ Tiêu Long Môn Tiêu Vân a , trẫm đã nghe danh giang hồ từ lâu , bất qúa việc mà Thiếu Cung Chủ muốn tìm người , nhưng là người nào a , thiếu cung chủ phải nói ra tên tuổi của người đó thì trẫm mới có thể giúp được cung chủ tìm người a " .

Sát Mạc Hạo nói tiếp .

" Nếu như người đó ở trong lĩnh vực mà trẫm có thể biết " .

Tiêu Vân nghe xong liền mỉm cười chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra : Hoàng đế kia , đừng tưởng là ta không biết gì nha , ngươi biết thừa người ta muốn tìm là ai , vậy mà còn dấu diếm , đừng có mà để ta bắt buộc phải động đao động thương a .

Nhưn không dám nói ra những điều mà mình suy nghĩ Tiêu Vân đành phải nín nhịn nói cách khác , tất cả cũng vì sự an toàn của người trong lòng mình .

Vì sự an toàn của Mộ Dung Ngọc nên Tiêu Vân không dám nói ra những điều mà mình đang suy nghĩ , đành phải nói ra tên của người mà mình muốn tìm cái đã .

" Người mà tại hạ muốn tìm họ Mộ tên Dung Ngọc , người này vốn là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc " .

Tiêu Vân ngừng trong giây lát đợi xem phản ứng của Sát Mạc Hạo , xem hắn sẽ xử lý như thế nào rồi nói tiếp .

" Ngoài ra , Mộ Dung Ngọc kia cũng là một nam sủng hay đúng ra là nam phi của tại hạ " .

Tiêu Vân nhìn vào dáng bộ của hoàng đế ở trên long ỷ kia , Sát Mạc Hạo mỉm cười , ánh mắt phi qua Tiêu Vân cũng sắc bén không kém đáp lại Tiêu Vân .

" Là Mộ Dung Ngọc a , là nam phi của ngươi a , cái tên này trẫm chưa từng nghe qua , nhưng trẫm có biết một người nhưng hắn là nhị đệ kết nghĩa của thần đệ ta , không biết có phải là trùng hợp hay không " .

Sát Mạc Hạo nói ẩn ý !

Đúng lúc đó thì thanh âm bên ngoài vang lên giữa ngoài điện , ngay sau đó Sát Mạc Tuyết liền bước vào .

" Chính là người mà vị Tiêu công tử đây tìm a , nhưng bất qúa bây giờ người kia đã bị đại hoàng huynh của ta giam lỏng tại Hương Uyển Các rồi a " .

Sát Mạc Hạo thấy Sát Mạc Tuyết vừa bước vào , gương mặt đã có chút muốn đánh người , nhưng tiếc là đây là giữa đại điện đông người , nên hắn đành phải chịu .

" Thần đệ , đệ thật là to gan đó , dám xông vào đại điện mà không cho người thông báo một tiếng a " .

Sát Mạc Hạo buông lời quở trách nhẹ Sát Mạc Tuyết .

" Hoàng huynh a , thần đệ đã báo cho tên nô tài ở ngoài đại điện đi báo , nhưng hắn nói là hoàng thượng không cho thần đệ vào , nên thần đệ đành thất lễ xông vào trong a " .

Sát Mạc Tuyết không sợ uy quyền của Sát Mạc Hạo nên buông lời nói sắc sảo , khiêu khích .

" Thần đệ " .

Lời nói của Sát Mạc Hạo đe dọa Sát Mạc Tuyết , xong y đành phải quay xang Tiêu Vân kia , y đành phải bất đắc dĩ dẫn Tiêu Vân kia đến Hương Uyển Các để gặp người .

Từ lúc mà bị tên ác ma áp đảo , ta trở nên lo lắng bất an , tuy rằng bây giờ tinh thần đã quay trở lại , nhưng ta vẫn hoảng mãi không thôi .

" Công tử a , người ra ngoài đình này làm gì ? Ngoài đình này thông với không khí ở bên ngoài cho nên thời tiết rất là lạnh a " .

Là giọng của Tiểu Âm Tử , hắn đi ra mé trái của đình viện tại Hương Uyển Các liền phát hiện ra vị công tử kia ngồi ở ngoài này , mà mấy hôm nay tiết trời thay đổi đã dần bắt đầu chuyển sang mùa đông , mà hơn nữa cũng đã có những trận tuyết rơi bắt đầu làm lạnh , Tiểu Âm Tử lắc đầu đi vào trong phòng lấy ra một cái áo choàng bằng lông thú màu đỏ đem ra choàng lên vai ta , ta giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn , xong rồi lại thở dài , chỉ đưa mắt nhìn về phía hồ sen .

" Công tử , nô tài có nghe được chút tin tức ở trên đại điện ngày hôm nay , người có muốn nghe hay không "

Tiểu Âm tử nói đã đủ mọi cách mà vẫn khó có thể khuyên nhủ được vị công tử kia , công tử kia không biết xấu số như thế nào để thánh thượng để mắt trúng , nên đã bị tìm cớ đem vào Hương Uyển Các này giam lỏng , người ta chỉ vừa mới vào liền hoàng đế đã đến tìm , Tiểu Âm Tử biết hoàng đế kia mà đến thì cũng chẳng có cách gì đàng hoàng , cho nên vị công tử kia mới thờ thẫn như vậy , cho tới nay là đã được một tháng trời rồi !

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói , mắt vẫn nhìn về hồ sen kia , thanh âm hỏi hắn .

" Ngươi nói xem , là tin gì ? " .

Thanh âm chán nản , bất cần nói .

" Là hôm nay nô tài nghe nói có Thiếu Cung Chủ nổi tiếng trên giang hồ tới đây để gặp thánh thượng đòi người a " .

Ta vẫn vô phản ứng , nói tiếp .

" Người kia tới đòi người thì nào có liên can tới ta a " .

Ta ngao ngán nói xong , lại thở dài .

" Có liên quan tới công tử a , nô tài nghe nói đâu , vị Tiêu Vân kia là muốn tìm Thất vương gia , mà chính là công tử có đúng không a " .

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói tới đây liền bừng tỉnh như bắt được cọc vàng , khuôn mặt tươi cười hỏi hắn .

" Thật a , vậy người kia , hắn lúc này mới tới đây tìm ta ? " .

Tiểu Âm Tử thấy ta cười mà lấy làm kì , vì vừa nãy dung mạo khuynh quốc này còn ỉu xìu , mà khi nghe tới người kia liền vui mừng như vậy .

" ??????? " .

[ Thoát Khỏi " Mê Cung " Cuộc tranh đoạt mĩ nhân - bắt đầu ]

Ta đang mỉm cười nhìn Tiểu Âm Tử , bỗng nhiên thanh âm ở bên ngoài .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta nghe không lầm đó chứ ? Tên ác ma đó lại xuất hiện hay sao ? Ta muốn trốn , nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Tiêu Vân , ta liền mừng rỡ gọi hắn .

" Tiêu Vân " .

" Ngọc Nhi " .

Trước mắt bao nhiêu người ? Ngay trước con mắt hoàng đế , Tiêu Vân vừa gọi tên Ngọc nhi rất thân mật , đã thế còn chạy tới chỗ ta ôm chầm lấy .

Mắt ta mở tròn xoe , ngạc nhiên , thanh âm nức nở .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ta không nghe lời mọi người bỏ đi , nay bị đưa tới cái chỗ không người , đã thế còn bị tên hoàng đế kia gần nữa cường hôn nữa chứ " .

Ta ôm lấy bộ ngực rắn chắc quen thuộc của Tiêu Vân một màn khóc giả ngào thét như là mình bị oan ức lắm .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ngươi phải tới để đưa ta đi a , ta ở trong này lúc nào cũng sợ " .

Tiêu Vân vỗ lưng ta an ủi .

" Được rồi , đừng khóc , ta biết là ngươi sợ , nên giờ mới tới để cứu ngươi ra đây nè " .

Tiêu Vân dỗ ta như dỗ em bé .

" Ngoan , nín đi nào , Ngọc Nhi của ta , ta đưa Ngọc Nhi về nhà nha " .

Ta giật mình khi nghe tới hai từ về nhà , vì ta sợ mình ở thế giới này chẳng có ai thân thích cả , mà chính mình giờ chỉ cảm thấy Tiêu Vân này là có chút thiện cảm với mình một chút , vì có lẽ là hắn chưa làm cho mình hoảng sợ !

" Về nhà , ô , ô , ta không muốn về nhà , ngươi đưa ta đi nơi khác a " .

Tiêu Vân không hiểu vì sao Mộ Dung Ngọc lại sợ quay trở lại Xuất Vân Quốc vậy , hay lẽ nào Mộ Dung Huyền kia có ý với hắn , không thể nào , nhưng hắn là huynh ruột của Mộ Dung Ngọc a .

" Thôi được rồi , ta đưa ngươi tới Tiêu Long Môn vậy a , nếu như ngươi thích về đó , còn không ta cũng không cưỡng ép " .

Ta thôi không khóc , mắt đen tròn mi phượng dài mở ra chớp chớp nhìn Tiêu Vân .

" Thật a , vậy thì ngươi đưa ta đi tiêu dao giang hồ , ta muốn như thế a ? " .

Tiêu Vân , nhìn ta thật lâu rồi gật đầu nói .

" Là Ngọc Nhi thích thế , vậy thì ta đưa Ngọc Nhi đi a " .

Tiêu Vân nói xong liền ôm lấy eo của ta và dùng khinh công bay nhẹ như tiên vũ lướt thẳng lên trên không , bỏ mặc tất thảy ở lại không nói một câu gì !

CHƯơng 10 : [ Cuộc Đoàn Tụ " ở trên giường " cùng 4 + 1 = 5 Mĩ Nam ]

Ta được Tiêu Vân đưa ra khỏi Hương Uyển Các an toàn , và vào trong một mã xe ngựa màu đỏ nhưng không ai khiêng cả , ta liền ngây ngốc hỏi Tiêu Vân .

" Tiêu Vân a , mã xe này không có ai kéo thì sao có thể đi a " .

Tiêu Vân cười ôn nhu nói .

" Còn gọi là Tiêu Vân nữa , Ngọc Nhi nên gọi ta là phu quân a , còn ta sẽ gọi nàng là Chu Cẩm Quân a " .

Ta giật mình tròn xoe mắt , từ khi nào mà Tiêu Vân ca lại biết ta tên là Chu Cẩm Quân a , như thế nghĩa là huynh đấy đã biết ta cũng là một cái linh hồn khác ở dị thế a .

" Ta biết nàng thực ra là linh hồn nữ nhi tới từ một thế giới khác ngay từ khi gặp mặt lần đó , vì cá tính của nàng đã thổ lộ ra điều đó " .

Ta ngơ ngác nghe Tiêu Vân nói , hắn hóa ra lúc đó đã biết mình không phải Mộ Dung Ngọc thật a , Tiêu Vân nói tiếp .

" Còn nữa , chính ta cũng không phải là đến từ thế giới này , mà ta cũng là xuất phát cùng thời đại với nàng " .

Ta gạc nhiên .

" Cái gì , huynh cũng như ta sao ? " .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Còn nữa còn có mấy người nữa cũng như chúng ta , và chúng ta đã qua thuật âm để liên hệ với nhau , lát nữa sẽ gặp mặt , tất cả chúng ta cùng bỏ hết lại mọi thứ , chỉ là tiêu dao giang hồ vui vẻ ở thời cổ đại này thôi , có được không a ? " .

Ta gật đầu , nhưng ghĩ có gì đó không đúng , đó chính là ta , hiện giờ đang là ở trong thân thể một nam nhân a .

" Nhưng ta ngại giờ thân thể ta là nam nhân a " .

Ta nói .

" Đâu có gì nam nhân cũng không vấn đề gì , như thế chúng ta sẽ vẫn vui vẻ a " .

Ta thật muốn hỏi tiếp , càng ngày , càng ngớ ra , nhưng không hỏi tiếp nữa , ta quay lại vấn đề chính .

" Khoan đã , kiệu không người , làm sao mà đi a , hay là ở đây cũng sử dụng năng lượng gì đó để khởi động đó chứ ?" .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Không gì cả , đi thôi " .

Nói rồi tiêu Vân dùng nội công lướt cả mã xe cùng bay lên không ! Một lúc sau thì hạ cánh .

" Xuống đi " .

Tiêu Vân nói , ngay sau đó thanh âm ồn ào ở bên trong gây chấn động tới ta .

Ta bước xuống mã xe liền ngạc nhiên vì ngay ở trước mắt mình là một tòa lâu hiện đại phong cách , khi bước vào trong thì 4 nam nhân ở trên giường đang nằm chờ đón ta sẵn , tóc vẫn dài phất phơ theo gió chỉ có điều những người này xuất hiện ở trong cao ốc hiện đại thì không hợp lý cho lắm , những nam nhân đó là : Hàn Ly , Hoàng Huynh Mộ Dung Huyền , Sát Mạc Tuyết , Tiêu Vân !

Ta sặc máu mũi mất , trời ơi ? Sao tất cả các sắc lang , lại có mặt hết cả ở đây thế này .

" Lão diêm vương , đền bù lại cho ta , ta phải chạy trốn " .

Tiêu Vân ở ngay bên cạnh không biết đã thoát y từ lúc nào . Y tiến lại gần ta mỉm cười gian sảo nói .

" Còn muốn bỏ chạy sao ? CHU Cẩm Quân , nàng lên giường cùng chúng ta " .

Nói rồi Tiêu Vân một thân hình đánh truồng ôm gọn ta vất lên giường ta mãi mới vờn ra được 4 tên sắc lang trồi lên để hít thở chút không khí .

" Ta phản đối , bốn cưỡng một , vương gia ta chuồn thôi a " .

[ HOÀN ]

4. Chương 4: [ Trốn Khỏi Hoàng Cung , Gặp Phải Cướp ]

Ta vốn muốn tiến tới Tây Lộ Quốc , nhưng không may lại bị vướng vào cái truyện xui xẻo này .
Một lúc sau liền tiện thể lăn ra ngủ , nhưng một chốc sau ta cảm thấy toàn thân mình rất khó chịu .

" Nóng a , nóng , nóng qúa " .

Ta lay hoay lăn lộn ở trên giường , cái cảm giác này rất là bứt rứt .

Hình như là có người đẩy cửa đi vào , ta tuy người khó chịu , càng ngày càng bức xúc nhưng vẫn biết rõ có người đang đi về phía mình .

Có một bàn tay mát lạnh đặt lên trên chán của ta , ta cố gắng mở mắt ra để nhìn xem người kia là ai .

" Có phải là rất nóng , rất khó chịu , có đúng không a ? " .

Thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai ta , mà ta vẫn chưa thể mở mắt được ra , chỉ có thể cố gắng dùng chút sức lực để trả lời .

" Ân , nóng , nóng " .

Có một luồng hơi thở phà ra vào vành tai của ta mát lạnh , giọng nói cũng rất gần hơi thở ta .

" Nóng sao ? Thế thì để ta giúp ngươi thoải mái một chút nhé " .

Ta nghe không rõ người kia đang thì nói gì nữa , nhưng lúc này mình cũng không thể phản kháng vùng vằng vì toàn thân mình đã hoàn toàn vô lực , chỉ muốn mình mát mẻ một chút thôi .

" Ân " .

Thanh âm ta có chút giật mình nói trong mê man .

Trong chốc lát ta có cảm giác toàn bộ áo quần trên người mình được thoát hết ra !

Nên trên người mới cảm nhận được toàn thân mát mát .

" Ngươi đúng là một nam nhân sao , đúng là tam thúc ta đã bị dung mạo của ngươi lừa người , tam thúc nghĩ ngươi là nữ nhân đó " .

Thanh âm thủ thỉ thù thì ở bên tai ta , câu ta nghe được , câu mất .

Một bàn tay của kẻ khác đang thì vuốt ve nhẹ nhàng lên làn da của ta , tuy ta đã mê man vì sức nóng của xuân dược làm cho mơ hồ !

Nhưng tay của kẻ khác mà chạm vào thân thể mình như thế kia , không thể nào chẩn đoán sai lệch được , vì đó chính là sự mẫn cảm ở trên từng vị trí ở làn da .

Bàn tay kia vuốt ve rất cẩn thận ở khắp các đường cong ở trên thân thể , trượt đi tới đâu ta liền vặn vẹo khó chịu tới đó .

Bỗng nhiên : " A " .

Ta bị tay của kẻ nào đó cầm vào nơi điểm yếu nam nhân làm nó căng phồng lên cứng gắt .

[ Đoạn này là ta chém :

khiếp qúa , tả những cảnh như thế này sặc máu mũi mất , ta chưa từng edit những cảnh như thế này , chỉ là học hỏi qua kinh nghiệm của các bạn viết truyện thôi a ] .

Ta có chút kinh hãi khi tưởng tượng đến lần trước bị hoàng huynh cưỡng ép , nhưng lúc này thân thể không nhúc nhích , toàn thân khô nóng như hỏa thiêu , lần này kẻ kia làm như thế với mình thì mình lại cảm thấy rễ chịu kia chứ !

Bàn tay của ai kia lúc thì chậm rãi nghịch ngợm phân thân , lúc thì nắm lấy noãn hành hết bóp lại nắn , ta không biết từ lúc nào cảm thấy hạ thể điểm yếu nam nhân liền đã ướt mèm .

[ Xuân dược , đêm mộng giao hoan " gạo nấu sắp thành cơm , nhưng có kẻ phá đám ]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hạ thể ướt mèm , mà đôi tay kia vẫn không ngừng lướt động ở giữa hạ thân .

" Ân , không a ! " .

Ta vặn vẹo trong lúc mê man cảm giác bất an tìm cách tránh khỏi đôi bàn tay đang luận động điêu luyện kia , bỗng nhiên có cảm giác , có một ngón tay bắt đầu ấn ấn , luồn luồn , dần tìm cách chui vào tiểu huyệt sau mông , tay kia thì vẫn luôn nghịch ngợm tiểu noãn hành .

" A " .

Rốt cuộc lại là một thứ gì đó đâm vào sau tiểu hoa huyệt , ta đau qúa cơ hồ liền hét lên .

Nhưng ngay sau đó thần trí mê man không còn biết gì nữa !

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau , lúc mà những ánh nắng mặt trời liền xuất hiện le lói qua khung cửa sổ thì ta mới tỉnh dậy .

Vừa đập thẳng vào mắt mình là một nam nhân , mi thanh mục tú đang thì nằm ở trên cùng chiếc giường với mình , không những thế , cả hai cùng trần chuồng lõa thể mà ôm nhau , tay ôm eo , chân gác qua chân , đã thế hai vật thể nam tính lại hoàn toàn chạm nhau thật gần hạ thân đối phương kia chứ .

" A " .

Ta thét chói tai , khi nhìn thấy cảnh tượng này , lúc này ta chưa nhớ được gì cả , nam nhân kia mở to đôi mắt đen cườm ra nhìn ta , hắn mỉm cười nhạt rồi nói .

" Tiểu nương tử , chào buổi sáng " .

Ta mặt mày hắc tuyến lui nhanh lại góc giường , tay của mình giật mạnh lấy cả cái chăn quấn chặt người , nhưng khổ nỗi lại trông thấy cái đó của nam nhân kia .

" A , không ? " .

Ta lại hét tiếp sau đó nhanh lấy hai tay nhỏ của mình tự bịt mắt mình lại , nam nhân kia mặc ta đi xuống giường tự do gọi người hầu tới .

" Tiểu Tuyết , mang tới hai bộ y phục nam trang vào đây cho bổn công tử " .

Thanh âm của một tiểu nha hoàn trả lời ở bên ngoài .

" Vâng , công tử và tiểu tân nương chờ nô tì một lát , nô tì sẽ mang y phục tới ngay a " .

" Cái gì mà tân nương tử , ta là nam nhân , không phải tân nương tử của ngươi , ngươi dùng từ hợp lý một chút " .

Ta nghe không nhịn được nữa đành quát nam nhân vừa nói kia .

Nam nhân kia nhìn vào ta chằm chằm , hắn nhăn nhở nói .

" Còn cái gì mà không phải tân nương tử , đêm qua hai ta cái gì cũng đã đều làm với nhau hết rồi a ! " .

Ta thoáng giật mình khi nghe nam nhân kia nói , vậy là đêm qua giấc mộng hoan ái kia là thật a , ta lắc đầu không tin .

" Không , không ? Chắc chỉ là mơ thôi a " .

Nam nhân kia đang đánh chuồng nói tiếp .

" Hừ , còn nói là mơ , nhưng công nhận , mùi vị của tiểu tân nương của ta không tệ , tuyệt thật , đáng giá cho liều dược đêm xuân a " .

Ý anh ấy nói là xuân dược đó !

" Á , á , cái gì mà tuyệt kia chứ , nam nhân với nam nhân sao ? Biến thái , mau cút cho ta " .

Ngay sau đó ta cầm lấy cái gối để gần tay ngay cạnh , mang quăng vào hắn .

" A , tiểu tân nương , nàng hung dữ qúa a " .

Ta đang muốn cầm cái gối còn lại quăng thẳng vào hắn tiếp , hắn tránh được , ta đang muốn hét vào mặt hắn : " Cái tên biến thái này , ta không phải là nàng của ngươi , ta là nam a " .

Thì ngay sau đó có một nha hoàn tiến vào gian phòng , trên tay của nàng có mang theo hai chồng y phục , tên kia đứng dậy đi lấy y phục mặt , thật là hắn không biết xấu hổ là gì , cứ thế khỏa thân đứng trước mặt nàng nha hoàn .

Đưa tay với lấy xấp y phục ở bên trên , nàng nha hoàn , dung mạo kiều diễm nay đã sớm ửng đỏ , chỉ biết cúi đầu thật thấp , nhưng ôi chao , nàng nha hoàn cúi xuống liền đôi mắt đen liền chạm trúng bộ phận nam tính kia của công tử , nàng thét lên đầy kinh hoàng .

" A , a , a " .

Ngay sau đó bộ y phục tiếp theo bị rơi xuống đất , nàng nha hoàn hai tay nhỏ nhắn bưng lại gương mặt xinh xắn , chạy thục mạng ra ngoài .

" Nha , cái gì chứ , ngươi hên thật , vừa bước vào là đã có lời to rồi , còn la , hét gì chứ , làm rơi y phục của tiểu tân nương , đợi có cơ hội , bổn công tử ta sẽ hảo giáo huấn ngươi một chút , không có quy củ gì cả " .

Hắn thay y phục cho hắn xong đâu đấy , rồi nhặt lên bộ y phục ở dưới đất lên cho ta , hắn nói .

" Thay đồ đi ? " .

Ta trừng lớn mắt lên nhìn hắn : " Cút " .

Thanh âm thanh thúy của ta đuổi hắn ra ngoài vẻn vẹn chỉ một từ .

" Có gì phải đi kia chứ , thân thể kia của tiểu tân nương ta thấy hết rồi a " .

Ta tức giận bàn tay nhỏ tạo ra nắm đấm .

" Ngươi cút mau cho lão tử " .

Lần này qủa đấm giả kia có uy lực thật , tên nam nhân đành phải ngoan ngoãn rời ra ngoài .

[ Thân phận bại lộ , Tiêu Vân phá đám ]

Rốt cuộc cũng đã có thể thay y phục , ta đứng dậy cuốn chăn ra ngoài dòm cửa đảng xem có kẻ nào dám nhìn trộm hay không ?

" Không ? " .

Ta từ từ lấy bộ y phục nam trang còn lại để ở trên kệ giường .

" Coi như các người còn có lương tâm , may đây vẫn là phục nam trang , chứ không phải là của nữ nhân " .

Ta cầm xấp y phục lên ngắm nghía : Rườm rà như thế này làm sao mà có thể mặc được đây a ???

Ta loay hoay mãi , cẩn thận cố hình dung lại trước kia Tiểu An Tử như thế nào mà có thể mặc được cho mình !

Thay rồi cũng đã xong , mái tóc dài qua hông được ta buộc xơ xài bằng một dây vải có sẵn trên đầu .

Ổn rồi ta đang định bước ra ngoài cửa thì đã gặp cái tên gia hỏa kia ở bên ngoài .

" Nương tử thay y phục lâu như nữ nhân đó a , giờ thì đến giờ đi gặp cha , mẫu thân , các vị thúc phụ của ta ra mắt a " .

Hắn nói xong liền lôi ta đi , ta vùng vằng , kiên quyết không đi .

" Đâu liên quan tới ta a , ngươi muốn lấy một nam nhân để làm thê tử hay sao ? Ngươi sẽ bị tuyệt tự đó " .

Ý là mắng hắn !

Hắn vừa kéo ta vừa nói tiếp .

" Nha , nam nhân lấy nam nhân ở đây là bình thường a , ngay cả cha ta lấy mẫu thân ta cũng là một nam nhân a , mà vẫn có thể sinh được ra ta bình thường mà " .

" Mà tiểu tân nương tên gọi là gì a , còn ta gọi là Hàn Ly ! " .

Nam nhân tự giới thiệu tên của mình .

Ta mặc kế hắn tên là gì , muốn vằng ra khỏi hắn thoát thân , nhưng vô ích , Hàn Ly đã kéo ta tới một gian đại sảnh rất lớn , xung quanh hai hàng ghế dành cho khách qúy dầy kín cả gian , ta chợt giật mình khi bắt gặp được một đạo ánh mắt quen thuộc đó là Tiêu Vân !

Tiêu Vân kia sao lại xuất hiện ở trong cái sơn trại thảo khấu này a .

" Tân nương , tân lang tới mời trà , song thân , phụ mẫu và gia quyến trong nhà " .

Thanh âm của một nữ nhân béo ú , mặt mũi trang điểm lòe loẹt , tay cầm khăn thêu hoa nói .

Hàn Ly kéo ta vào trong , đến trước mặt cha mẫu thân hắn , hắn cung kính nói .

" Hài nhi nhờ phúc của cha mẹ , hôm qua Tần tam thúc đem tới một tân nương , giờ hài nhi đem tân nương tới để ra mắt cha , phụ mẫu , gia quyến a " .

Hắn còn nắm chặt tay ta đem ta giới thiệu với tất cả mọi người , còn ta mặt cúi ngầm xuống , không dám gẩng đầu lên .

" Khoan đã , tân nương ta thấy rất quen , tân lang có thể cho tại hạ thấy dung nhan của tân nương tử một chút có được không a ? " .

Thanh âm từ phía hàng ghế khách vang lên trong đại sảnh , thanh âm mềm mại của một nam nhân ở trước mắt Hàn Ly ( cha , mẹ ) mềm mỏng , thanh thoát vang lên .

" Ly nhi , ly nhi để cho tân nương ra mắt khách qúy một chút đi ".

Hàn Ly gật đầu đồng ý , ngay sau đó hắn đưa ta quay trở ra trước mặt bao khách nhân .

" Thất vương gia , Mộ Dung Ngọc , ngươi sao lại có thể là tân nương của Hàn Ly kia " .

Thanh âm đầy kinh ngạc và lạnh lùng từ Tiêu Vân khi nhìn thấy dung mạo khuynh quốc kia .

[ NHÂN CƠ HỘI " ẨU

ĐẢ " , KHÔNG CHUỒN MỚI LÀ THẤT SÁCH ]

" Tiêu , tiêu vân " .

Ta lắp bắp không nên lời , tên này sao lại xuất hiện ở đây a ? Hắn rốt cuộc có quan hệ gì tới những kẻ đúng ra là bắt cóc mình .

" Ta bị chúng bắt cóc a " . Ta đánh lảng trả lời Tiêu Vân , nhưng rõ ràng là như thế a !

" Đi , đi theo ta mau " .

Tiêu vân không hề khách khí trước đám đông liền nhanh chóng định lôi đi .

Hàn Ly từ nãy tới giờ chỉ có tròn xoe mắt nhìn ta , sau đó hắn quay sang Tiêu Vân kia nói .

" Khoan đã , người này giờ là tân nương tử của ta , ngươi không thể nói muốn mang là mang đi " .

Những người kia cũng nhao nhao lên .

" Truyện gì thế này tân nương tử chính là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc a , thế thì sắp có truyện sảy ra rồi a " .

Ở dưới hai bên dãy khách qúy ngồi bắt đầu sôi nổi lên về sự kiện , bắt cóc tân nương này !

Tân nương thân phận không nhỏ a !

" Thiếu Cung chủ Tiêu Long Môn a , giờ vị trước mắt đây giờ là tân nương của Ly nhi nhà ta , có truyện gì thì ta thương lượng sau a " .

Tiêu Vân nghe nam nhân kia nói , lúc này y đã không cần dè chừng , nói thẳng vào mặt người ta .

" Hàn trại chủ , nhưng người này vốn là nam sủng của ta , các người đi kiếm người khác mà làm thê tử cho con của các người a , còn người này nhất quyết là không được a " .

Tiêu Vân lôi ta đi , ta đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn .

" Khoan đã , thế thì họ Tiêu kia , ngươi thử xem nắm đấm của công tử ta lợi hại như thế nào a ! " .

Ngay sau đó Hàn Ly và Tiêu Vân , cả hai người đều quyết định tranh giành người bằng đao cước !

Còn ta lúc này là đang được xem đấu võ trường miễn phí , những chiêu thức huyền diệu tinh xảo đẹp mắt được tung ra .

" Woa , thú vị thật a , nhưng ta phải tranh thủ không có kẻ nào để ý tới mình , nhân cơ hội mà chuồn êm mới được a " .

Ta rón rén đi nhẹ nhàng chuồn lẹ được ra ngoài theo con đường cũ trở ra ngoài an toàn .

" Phù , rốt cuộc cũng ra được ngoài a , chắc là khi chúng dừng đánh nhau thì mới phát hiện ta tẩu mất tiêu rồi , hên thật a " .

Đây là vào gần trưa , tính giờ theo hiện đại thì có lẽ là được 9 giờ sáng rồi , ta men theo đường nhỏ đi tới một vùng đất mới !

5. Chương 5: [ Sự Cố Ở Tây Lộ Quốc ]

Ta đi nửa ngày đường thì tiến vào trong khu kinh thành mang tên Tây Lộ Quốc !
Ta lẩm nhẩm đọc theo mấy hàng chữ viết to đùng ở trên cổng thành , rồi sau đó thì cũng tiến vào trong .

Tây Lộ Quốc là một quốc gia ngang bằng với Xuất Vân Quốc , nếu tính nước đi đường để tới Tây Lộ Quốc vốn có hai con đường để đi !

Một đường là đi về hướng đông đường lớn , lộ trình xuất phát phải mất 20 ngày thì mới tới nơi , nhưng còn đường kia là đi về phía bắc , mà ta đi từ Xuất Vân Quốc tới Hàn sơn trại đi bừa lại hóa hay , vẫn đến được Tây Lộ Quốc , và còn rút gắn được thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày là đến Tây Lộ Quốc , nhưng ta men theo đường tắt của ven rừng , lại là bỏ chốn đám người kia , nên giờ chẳng nhớ là mình đã đi như thế nào để đến Tây Lộ Quốc nữa .

" Mau tránh đường , bổn cô nương , nếu không bị ngựa của bổn cô nương lao trúng , đừng nói là bổn cô nương không nhắc nhở các người " .

Giữa đường phố huyên náo đông người mà từ giữa đường có một vị tiểu thư đanh đá mặc xiêm váy màu đỏ thẫm , mái tóc tết cầu kì , trang điểm phức tạp , dung mạo xinh đẹp , nhưng tiểu thư kia lại cưỡi ngựa phi như bay ở giữa đường phố vừa la vừa hét , thật là mất đi hình tượng của thiên kim tiểu thư a !

Trên tay của vị tiểu thư kia còn cầm một chiếc roi sắt , thỉnh thoảng nàng ta vừa đáng ngựa thúc ngựa chạy nhanh , lại có lúc đánh người nữa chứ , có vài người dân không kịp tránh liền bị roi của nàng ta đánh vào .

Bỗng nhiên ta phát hiện ở phía trước có một bé gái chừng 5 : 6 tuổi , hình như bị lạc thân nhân , cô bé đang la khóc om sòm , thì ta thấy vị tiểu thư váy đỏ cưỡi ngựa kia xắp thoi thẳng vào cô bé kia !

Ta nhanh nhẹn thoi ra kéo cô bé kia qua một bên , nhưng chính mình liền không tránh kịp , con ngựa của tiểu thư váy đỏ kia liền bị rống lên , trong lúc đó tất cả những người dân đi đường gần đây liền trông thấy , họ cũng không thể làm gì để khống chế được con ngựa phi nước đại mà sắp thoi vào người kia .

Lúc ta thấy con ngựa sắp thoi vào mình , tựa như mình sắp mất mạng tới nơi , ta sợ tới mức mình chỉ có thể nhắm mắt vào phó mặc cho số phận .

Khi ta cố nhắm mắt lại phó mặc cho số

phận , tưởng chừng như là mình sắp mất mạng tới nơi .

Một , giây , hai , ba , giây , không có truyện gì sảy ra cả , ta mở to mắt ra nhìn , liền trông thấy một nam nhân tuấn tú đang thì ghìm lại dây cương của con ngựa đang thì lồng lên .

" Tiểu sư muội , sư muội xuýt nữa thì gây ra án mạng rồi đó , muội thật là , mau , mau về nhà , sư phụ thể nào cũng phạt muội thật nặng cho mà coi " .

Thanh âm ôn nhuận như gọc của nam nhân tuấn tú đang ghìm dây ngựa kia mắng trách , vị tiểu thư mặc váy đỏ kia .

Nàng kia không những không nghe theo nam nhân liền tru cái miệng đỏ anh đào lên cãi bướng , thanh âm nữ nhân trong như chim họa mi đang gằn lên ương nghạnh .

" Muội đã hô trước đám dân đen rồi a , muội muốn phóng ngựa nhanh liền phóng , sư ca à , huynh làm gì mà quan tâm tới đám dân đen như vậy a " .

Tiểu thư váy đỏ không nghe lời , nàng còn bướng bỉnh cãi lại nam nhân , nhưng nàng đi lại chỗ của ta nhìn từ đầu tới cuối .

" Hừ , là một tiểu mĩ nhân nha sư ca , chắc có phải vì thế nên sư ca thấy liền thương hương tiếc ngọc nha " .

Thanh âm tiểu thư kia đi vài vòng quanh ta sau đó nói với vẻ không thiện tâm gì .

" Sư muội , muội còn cãi bướng , truyện này là muội sai rồi a , muội nên tới xin lỗi người ta đi " .

Nam nhân thanh tú khuyên nhủ sư muội bướng bỉnh của mình , nhưng nàng không những không nghe lời mà còn buông cho một lời nói , vừa nói . Nàng vừa ung dung nhảy lên lưng ngựa đi tiếp .

" Xin lỗi a , thế thì sư ca đi mà xin lỗi người ta a , muội bây giờ còn có việc , không rảnh đâu a ? " .

Sau đó tiểu thư váy đỏ lại quất vào con ngựa , lại phóng đi tiếp .

" Là lỗi của mình mà không dám nhận , lại còn sai sư ca của mình đi xin lỗi kia chứ , thật là cô tiểu thư ngang ngược a " .

Những người đi đường đang bàn tán bất bình vị tiểu thư kia .

Nhưng hình như vị tiểu thư kia không thèm để ý tới những lời nói kia của thiên hạ , nàng ta ung dung nhảy lên lưng con ngựa màu trắng !

Quất roi vào chú ngựa .

" Đi " .

Vị tiểu thư kia giục ngựa đi tiếp .

Nam nhân thanh tú , nhìn ta với một vẻ ái ngại , y cúi đầu nói lời xin lỗi ta .

" Thật xin lỗi vị công tử đây , đó là tiểu sư muội của ta , nàng ta tính cách có chút kì quái , hay để thay lời tạ lỗi , tại hạ có thể mời công tử đây tới tửu lâu , để mong tạ lỗi thay sư muội mình a ! " .

Nam nhân dáng vẻ chân thật mời ta .

" Đi thôi , không còn việc gì , chúng ta về thôi " .

Đám dân chúng ở gần bắt đầu tản mác ra , mọi người lại ai vào việc đấy .

" Ân , được rồi , dù sao huynh đài cũng đâu có lỗi gì , đã thế còn cứu ta một mạng nữa chứ , nên là ta mời huynh đài thì đúng hơn đó " .

Ta khách khí , vì đúng ra là vị tiểu thư kia gần đụng vào đứa nhỏ kia , ta cũng chỉ là nhanh tay thấy chết phải cứu thôi , ai dè chính mình lại xuýt trở thành mục tiêu mà con ngựa kia đạp vào , may thay , vị huynh đài đây đến kịp .

" A , không , là tại hạ tạ lỗi thay sư muội , công tử đây không chê thì thỉnh ( mời ) " .

Lần này ta theo nam nhân kia đến một tiểu lầu lớn , nam nhân cho gọi tất cả những thứ ngon nhất ở trong tiểu lầu ra , và hai bình rượu qúy , xong hai người ngồi ở hai bên bàn nói truyện phiếm .

" Tại hạ là Sát Mạc Tuyết , thân phận là đại sư huynh của tiểu sư muội mà công tử vừa chạm phải kia , muội ta là Sát Mộc Kiều , xin hỏi qúy tính đại danh của vị công tử đây " .

Ta nhìn nam nhân thật là tuấn tú a , giọng nói lại ôn nhuận như gọc , làm cho linh hồn thiếu nữ của ta thật là rung động a , nên cứ gây ngẩn cả người , không để tâm tới lời mà người ta vừa nói .

[ Ta chém : mải ngắm giai đẹp , xong giai đẹp lại là một lưỡi dao sắc bén đó Chu Mị Nhi à , nàng cẩn thận kẻo lại bị người ta ăn gọn ghẽ , đến mẩu xương cũng chẳng còn ]

" Công tử , công tử có nghe không a , tại hạ xin hỏi qúy tánh đại danh của công tử đó " .

Ta đang mơ mộng ở giữa chín tầng mây , liền giật mình , bởi thanh âm ôn nhu của ai vừa gọi hồn trở về .

Ta đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây liền nghe giọng nói ôn nhu như ngọc kia , hồn liền trở về , nhưng nam nhân kia vừa hỏi gì a .

" Huynh đài vừa hỏi gì ta a , thật xin lỗi , ta mải suy nghĩ nên không nghe được huynh đài nói gì ! " .

Ta xấu hổ gượng nghịu , gương mặt hơi cúi thấp xuống , nam nhân không làm khó cho ta , y nhắc lại lời mình vừa nói .

" Lạ tại hạ đang giới thiệu tên mình là Sát Mạc Tuyết , sư ca nha đầu bướng bỉnh mà công tử vừa chạm khi nãy , nàng ta tên gọi Sát Mộc Kiều a , còn nữa , qúy tánh của vị công tử là gì a ? Ta hỏi thẳng như thế để tiện cho việc xưng hô a " .

Lần này ta đã để tâm nghe , và trả lời .

" Ân , ta là , là Mộ Dung Ngọc " .

Ta trở lời rất gọn .

" Ta năm nay 20 tuổi , còn Dung Ngọc " .

Nam nhân giới thiệu về tuổi tác của mình và hỏi ta .

" Thế thì ta năm nay 16 tuổi , nhỏ hơn huynh 4 tuổi lận a " .

Ta trả lời .

" Như thế là ta vẫn lớn hơn đệ , hay là thế này , chúng ta đã có duyên để gặp mặt , thế thì chúng ta kết bái huynh đệ đi " .

Sát Mạc Tuyết vốn là người có tính cách thẳng thắn , lại giao du rộng với những người ở khắp mọi nơi , nên lúc này gặp được Mộ Dung Ngọc , y như cảm thấy quen biết từ kiếp nào !

Nên ngỏ lời muốn kết giao , và đây cũng là một ý kiến hay đối với ta .

" Ân , được a , thế thì chúng ta kết bái đi , nhưng bằn cách nào a ".

Ta đồng ý , nhưng dùng cách như thế nào ta chưa rõ nữa .

" Ngay tại đây đi , ta sẽ gọi toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ làm chủ chứng giám cho chúng ta , ý của đệ như thế nào a " .

Sát Mạc Tuyết nêu ra ý kiến .

" Được a , theo ý kiến của huynh đi , đệ không phản đối " .

Ta không nghĩ được gì , mà ý kiến của Sát Mạc Tuyết cũng hay , nên ta thuận ý làm theo .

" Vậy được a , đệ để huynh lo liệu đi " .

Sát Mạc Tuyết nói xong , liền đứng thẳng lên bàn và cất giọng nói lớn .

6. Chương 6: [ Sát Mạc Tuyết

Sát Mạc Tuyết bỗng nhiên đứng lên bàn cao và nói lớn .
" Kính thưa tất cả mọi người có mặt tại trong tiểu lầu , và các tiểu nhị " .

Nhìn quanh như thiếu gì đó , là ông chủ của tiểu lầu , Sát Mạc Tuyết ngừng lại và cho gọi một tiểu nhị tới và nói với tiểu nhị .

" Ngươi cho gọi chủ quán ra đây , nói là Sát công tử cần ông chủ ra ngoài một lát " .

Chẳng biết Sát Mạc Tuyết kia có liên quan gì tới ông chủ của tiểu lầu lớn này hay không , mà tiểu nhị lại nhanh nhẹn chạy đi gọi .

" Có truyện gì mà ngươi làm ồn thế a , đứng xuống đi " .

Tiếng kêu gào của những người ở trong tiểu lầu nói với Sát Mạc Tuyết .

" Thỉnh các vị bớt giận , là tại hạ có việc muốn các vị làm chứng cho , nhưng giờ còn thiếu ông chủ , lát nữa ông chủ ra tại hạ xin nói , chỉ cần các vị chứng giám cho tại hạ , bữa ăn ngày hôm nay của tất cả các vị có mặt ở trong tiểu lầu này , tại hạ sẽ bao trọn gói cho các vị a " .

Tiếng nói vừa vang lên , tiếp theo đó tất cả tiếng vỗ tay liền vang lên hưởng ứng theo .

" Rầm , rầm , rầm " .

Thanh âm một người trong số khách trong tiểu lầu nói .

" Thật vậy chăng a , được chúng ta sẽ đợi ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười rồi gật đầu , ta giật ống tay áo dài của Mạc Tuyết nói nhỏ .

" Huynh a , như thế thì rất tốn kém đó , bao nhiêu người thế này a ".

Sát Mạc Tuyết mỉm cười thanh âm ôn nhu nói với ta .

" Không sao đâu a , huynh có rất nhiều tiền a , để cho nhiều người chứng kiến cho hai huynh đệ ta , xứng đáng mà " .

Sát Mạc Tuyết nhéo nhéo cái mũi của a .

Ta im lặng mặc huynh đấy , ngay sau đó từ bên trong tiểu lầu bước ra một người đàn ông tuổi 60 quay về gì đó .

Toàn thân ông có mặc một bộ đồ màu xám , thuộc loại tơ lụa thượng đẳng , đầu đội mũ vải , đi trước tiểu nhị vào trong cùng !

Ta đoán chắc ông ta là chủ quán , hay lão bản ở đây a !

" Ta là chủ của tiểu lầu này , Sát công tử , có gì cần gặp a " .

Nam tử mặc bộ y phục xám chất vải thuộc loại thượng đẳng vừa ra vừa nói .

" Được rồi , để huynh nói a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn ta nói , ta gật đầu .

" Ân " .

" Kính thưa các bà con cô bác , các vị huynh đài , cùng ông chủ và tất cả mọi người có mặt trong tiểu lầu này , hôm nay ta Sát Mạc Tuyết cùng vị công tử tên Mộ Dung Ngọc đây kết bái làm huynh đệ , ở đây không hương , không khói , không chùa chiền , mà chỉ có tất thảy mọi người ở trong tiểu lầu này làm chứng lễ kết bái huynh đệ cho hai huynh đệ chúng ta , ngày trọng đại hôm nay chúng tôi xin lấy rượu để kết nghĩa , và toàn thể mọi người làm chứng cho huynh đệ hai ta " .

Sát Mạc Tuyết kéo ta đứng dậy từ trước khi bắt đầu bô loa , toàn thể mọi người ở đây nghe xong liền vỗ tay rền vang .

" Hay đấy , lấy rượu lấy toàn thể mọi người làm chứng , nghe cứ như là kết hôn đấy nhỉ " .

Thanh âm của một người trong số đám khách vang lên , Sát Mạc Tuyết chữa cháy .

" Nhưng lần này là kết bái huynh đệ a , mọi người cứ làm chứng cho chúng thuộc hạ là tốt rồi a " .

Một trận cười vang liền ầm lên .

" Thôi được rồi , hai người mau thành thân , à kết bái huynh đệ đi " .

Một người khác giục .

" Ta Sát Mạc Tuyết năm nay 20 tuổi " .

Sát Mạc Tuyết nói , và sau đó nhìn ta như chờ đợi .

" Ân , ta Mộ Dung Ngọc năm nay 16 tuổi " .

" Hôm nay nhân cơ hội gặp mặt người huynh đệ Mộ Dung Ngọc , mới gặp mà như đã quen từ kiếp nào , cơ may gặp mặt nên cả hai chúng ta nguyện kết bái huynh đệ thân thiết , có phúc cùng hưởng , có họa cùng chịu " .

Sát Mạc Tuyết thay luôn lời nói cho ta , theo tập tục cả hai uống cạn hai vò rượu .

Mà ta cư nhiên không biết uống rượu nhưng đành phải mắt nhắm mắt mở mà cạn cho bằng hết vò rượu kia của mình .

Mùi vị của rượu thật nặng làm cho ta cay đến ứa nước mắt .

" Khà , khà , rất cay a " .

Ta từ trước tới giờ ( từ khi còn là cô gái ) vẫn chưa từng uống rượu nên hương vị của mùi rượu này rất cay , ta không còn biết ngon là gì nữa .

Ta thầm mắng ở trong đầu : mẹ nó không ngờ rượu kia thật là nặng a , từ giờ chắc ta không dám uống rượu nữa .

" Xong rồi , tại hạ đa tạ tất cả mọi người đã chứng kiến cho " .

Sát Mạc Tuyết quay qua ông chủ của tiểu lầu rồi nói .

" Ông chủ , tất cả chi phí hôm nay của tất cả các khách nhân ở đây hôm nay Sát công tử ta trả " .

Y quay qua nói với những người có mặt trong tiểu lầu .

" Các vị , thỉnh cứ dùng tự nhiên a , mọi thứ hôm nay ta chiêu đãi " .

Sau đó tất cả vỗ tay .

" Rầm , rầm , được a , thế thì chúng ta không khách khí a " .

Sau đó ai vào việc đấy , còn hai người chúng ta tiếp tục ăn , nhưng ta lúc này đã say mèm , đôi má phiến hồng đã trở nên như ánh mặt trời , trời đất thì cứ quay cuồng nhìn từ một người , mà biến ra thành hai người , lúc này ta không biết là mình đang nói lảm nhảm gì nữa !

Lúc này một mảng mơ hồ lẫn lộn .

" Ta bay , ta đang bay a " .

Ta lúc này là say rượu a , toàn thân cứ hướng lên phía trước , tạo hình kiểu dáng chim bay trên trời ..

" Ngọc đệ , đệ sao thế ? " .

Sát Mạc Tuyết thấy ta gương mặt đã phiếm hồng như mặt trời , lại còn làm ra những động tác kì lạ , một lúc sau y mới phát hiện ra là ta đang say rượu .

" Một con kiến vàng , một con kiến vàng , xòe đôi cánh , xòe đôi cánh ".

Ta say qúa nên bài hát ở hiện đại cũng bị ta sửa nhảm đi .

" Ngọc đệ , đệ say rồi , huynh dìu đệ về nhà nghỉ a " .

Sát Mạc Tuyết dùng tay hắn ôm lấy eo đỡ ta đang say đã muốn lảo đảo , y gọi mà không thấy ta trả lời , y hỏi tiếp .

" Huynh hỏi , nhà đệ ở đâu a ? " .

Ta không nghe gì vẫn hát bựa tiếp !

Sát Mạc Tuyết chỉ biết lắc đầu , đã thế thì huynh đành phải đưa đệ và phủ của mình để đệ nghỉ ngơi a .

Sáng sớm ngày hôm sau mãi tận trưa ngày ta mới tỉnh dậy , lần này thì phát hiện ra mình đang ngủ ở tại một gian phòng ngủ rất rộng rãi và sang trọng .

Đầu đau như búa bổ , ta cố nghĩ vì sao mà mình lại ở trong nhà của người ta a !

Mà chỉ nhớ được , lúc đó ta kết nghĩa huynh đệ cùng Sát đại ca , sau đó thì uống rượu !

" A , có phải là ta uống rượu say a , nhưng đây là nhà của ai mà lại to lớn như tại Ngọc vương phủ ở Xuất Vân Quốc của mình a " .

Ta cố gắng nghĩ mãi mà không ra , đầu đau nên day hai huyệt thái dương , bỗng nhiên có tiếng mở cửa vào , một vị cô nương mặc váy trắng , thân hình thon nhỏ , dung mạo xinh xắn , làn da trắng ngần , mái tóc buộc theo kiểu đầu của nàng Trúc Anh Đài liền tiến vào trong , thanh âm nghe như chim sơn ca líu lo nói .

" Công tử đã tỉnh a , nô tì Thảo Nhi xin được hầu hạ công tử a " .

Thanh âm nghe mượt mà của Thảo Nhi làm ta thanh tỉnh hơn , ta đi xuống giường đi vào đôi ủng màu xanh lá chuối nhẹ đi vào đôi chân ngọc do cô nương Thảo Nhi vừa mới mang vào .

" Công tử , để nô tỳ thay y phục khác , và chải tóc , đưa khăn lau mặt , nước súc miệng cho người a " .

Thảo Nhi nói ra một loạt vấn đề cá nhân cho ta .

" Ân , được rồi " .

Ta đang định tự mặc đồ thì nàng ta nói .

" Ấy , công tử , người cứ để cho nô tì làm a , vì tất cả những việc này đều là tì nữ thu xếp cho chủ nhân , nếu không , nô tì sẽ bị phạt a " .

Ta đành phải nghe lời nàng ta , im lặng mặc nàng ta làm !

Bộ y phục mà ta thay lần này là màu xanh nhẹ của lá cây chuối , trong chốc lát , trong một chốc lát đã xong tất thảy vấn đề , ta lúc này tranh thủ nàng ta đeo đai lưng vào eo ta , ta liền hỏi .

" Chủ nhân của nàng , à , Thảo Nhi là ai a , ta liệu có quen không a " .

Nha đầu Thảo Nhi vừa thắt đai vừa trả lời , thanh âm nữ nhi vẫn thế vang lên .

" Chủ nhân nô tì là Sát vương gia , đệ đệ duy nhất của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , còn đây là Sát Dạ vương phủ a " .

Tì nữ vâng mệnh nói .

" Công tử , giờ vương gia muốn gặp người a " .

Ta gật đầu trả lời .

" Được rồi , ngươi dẫn ta đi " .

Ta theo Thảo Nhi , nàng dẫn ta đi theo con đường bằng đá óng ánh , ở bên cạnh hai hàng hoa hồng đủ màu sắc được vun trồng cắt tỉa gọn gàng hai bên .

Đi đến một cái đình lớn , có một đám nữ tử ở đó , một cô gái mặc bộ váy màu đỏ liền đi đến chỗ ta , ta thấy nàng rất quen .

" Đứng lại , ngươi vì sao lại ở trong này " .

Cô gái đanh đá mặc váy đỏ ngăn ta lại .

Nàng ta nhìn ta với ánh mắt muốn tức giận , muốn tìm thứ gì đó để xả .

" Quận chúa , là vương gia muốn gặp vị công tử này a , mà vị công tử này là khách qúy mà vương gia đêm qua mang về a " .

Thảo Nhi e sợ vị quận chúa đanh đá này , nàng cũng chỉ là dám nói nhỏ .

" Bang " .

Một cái tát như trời giáng vừa lướt qua dung mạo mảnh mai của Thảo Nhi !

Thảo Nhi đau đớn , đưa tay nhỏ của nàng lên che bên má mà vừa bị quận chúa tát .

" Con nô tì đáng chết , đây không phải là việc của nhà ngươi nói chen vào a , hôm nay bổn quận chúa phải hảo tâm dạy dỗ ngươi mới được a " .

7. Chương 7: [ Dạ Sát Vương Phủ " Oan Gia Gặp Gỡ ]

Ta từ trước tới giờ chưa từng gặp qua vị quận chúa nào đanh chảnh , mà lại không biết lẽ phải như thế này .
Thảo Nhi nghe thế liền qùy xụp xuống , nàng nha hoàn đã bị dọa cho hoảng , vừa qùy vừa nói , thanh âm sợ như một con thú nhỏ mắc lỗi bị chủ nhân mắng .

" Lần sau nô tì không dám a , quận chúa , nô tì biết tội rồi a " .

Ta nhìn Thảo Nhi , nàng đấy đâu có tội gì kia chứ , cô quận chúa kia gương mặt hằn gằn , đang định dơ tay tát tiếp Thảo Nhi liền bị ta dùng tay nắm lấy , sau đó dùng chút sức xiết chặt lấy tay ả , khiến tay ả vừa xưng lại tấy , tay ả không thể rút ra được , thanh âm đau đến khó chịu .

" A , đau qúa , hỗn đản , tên này mau buông tay bổn quận chúa ra " .

Ta không buông , chỉ là muốn giáo huấn nàng ta một chút , những người ở xung quanh nàng quận chúa thấy thế liền lại chỗ ta ngăn lại ta .

" Ngươi là người nào mà dám chạm tới tay ngọc của quận chúa Mộc Kiều , mau buông ra " .

Thanh âm của một nữ tử váy vàng đậm , dung mạo hoa lệ nói .

" Phải đó , ngươi còn không mau buông a " .

Những cô nương khác tiếp lời muốn bênh vực Sát Mộc Kiều !

Ta không để tâm tới các nàng nói , Thảo Nhi thấy ta chưa buông tay , nàng sợ quận chúa có truyện chi , thì chính mình sẽ không gánh được trách nhiệm .

" Công tử , xin nương tay a , chúng ta phải đi gặp vương gia a " .

Ta nghe Thảo Nhi nói , phải a , phải đi gặp đại ca thôi , tạm thời thì ta tha cho nàng quận chúa đó vậy , ta buông ra tay của quận chúa , không nói gì , liền đi theo Thảo Nhi , phía sau lưng quận chúa Sát Mộc Kiều nắn nắn bên cánh tay đang đau buốt , dung mạo xinh đẹp kiêu sa , phẫn hận dậm chân quát .

" Nam nhân thối kia , chờ đấy , bổn quận chúa sẽ báo thù ngươi a , quận chúa ta mà không báo thù bằng được thì sẽ không mang tên Sát Mộc Kiều nữa " .

Tay nàng quận chúa đau , vừa xoa , vừa mắng .

Ta trước kia là nữ nhân linh hồn thì không có sức để xiết tay người khác được , nhưng giờ thân thể là một nam nhân , nếu dùng sức một tí thì cũng không thành vấn đề gì , mấy lại nữ nhân kia trừng phạt như thế là còn nhẹ tay a .

" Hắt xì , hắt xì " .

Ta hắt hơi liên tục , đúng là có người đang mắng ta , chả nhẽ là xú nữ nhân đanh đá kia a .

Rốt cuộc cũng đã đến một căn phòng rộng rãi , to lớn , xung quanh trang trí chân châu dị bảo ở khắp mọi nơi !

Đang đi Thảo Nhi dừng lại và nói với ta .

" Công tử , vương gia ở trong , mời người vào a " .

Lại là vào trong a !

Ta không dám a !

" Ngọc đệ , đệ đã ở ngoài rồi , sau còn chưa vào nữa " .

Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía trong !

" Là thanh âm của đại ca a " .

Rốt cuộc rồi cũng phải sải bước chân đi vào trong .

Woa , thật là rộng lớn nha , xem ra cũng tương đương như là ở vương phủ của ta vậy !

Ta đứng vào một gian sách , toàn sách là sách được để ở trên những kệ sách dãy dài không thấy bến bờ .

" Đệ thật không ngờ , huynh lại là vương gia của Tây Lộ Quốc đó " .

Thanh âm ta khi nhìn thấy đại ca nói mà không nghi lễ .

" Đệ thì cũng như thế a , thân phận Thất vương gia của Xuất Vân Quốc uy danh thiên hạ đã lâu , nay mới được kiến gặp , thế mà đệ vẫn dấu kĩ với ta " .

Ta sững người khi nghe huynh đấy nói !

Từ khi nào mà huynh đấy lại biết được thân phận của ta a , ta và huynh ấy quen nhau mấy có hai ngày lận a , ta đành phải bật cười trả lời huynh ấy .

" Thì huynh cũng đâu nói cho đệ biết thân phận của huynh a , chúng ta coi như là hòa đi " .

" Mà đệ cũng chỉ như huynh , nhưng nghĩ đến thân phận đệ thật thấp hèn a " .

Ta chán ngán khi nhắc tới thân phận của mình , đã thế lại còn liên quan đến chính mình là nam sủng của người ta kia chứ !

" Hai , thôi nếu như đã biết thì tình huynh đệ giữa chúng ta , không thể thay đổi chứ " .

Ta chữa , để lơ đi truyện này .

" Đương nhiên rồi a , nhưng bây giờ ta phải đem đệ đưa vào cung để diện kiến Thánh thượng và Hoàng Thái Hậu đã chứ " .

Ta nghe mà linh hồn run rẩy .

" Huynh a , có vấn đề gì sao ? Đệ có thể không đi có được không a ! " .

Ta vốn không muốn mình lại dấn thân vào chốn hoàng cung !

Mình đã muốn trốn đi liền không được , giờ lại phải chui đầu vào dọ a .

" Đệ phải đi a , vấn đề này rất quan trọng tới hai nước chúng ta , tuy nhiên , đệ cứ an tâm , huynh không bắt đệ phải trở về nước đâu mà đệ lo a " .

Ta không muốn đi !

Nhưng rồi bị huynh đấy lôi đi , sắp sếp hai người ngồi ở trong xe ngựa lớn màu bạc !

Khi vào trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , ta là gồi trong kiệu nên không thấy cảnh gì để mà tả , ngay cả buông rèm lên cũng không muốn .

" Đệ có lo lắng gì sao ? " .

Huynh ấy hỏi .

" Ân , không sao , chỉ là có chút mệt mỏi " .

Ta buồn hiu trả lời .

Khi đã gần đến đại điện lớn của Hoàng đế Tây Lộ Quốc , kiệu liền dừng lại , cả hai cùng đi xuống , bộ hành vô trong điện .

" Sát Dạ vương gia , cùng Thất vương gia của Xuất Vân Quốc kiến giá " .

Thanh âm của thái giám báo tin vang lên cả hoàng cung Tây Lộ Quốc .

Ta và huynh ấy đã vào trong đại điện , giữa bệ rồng uy nghi là vị Hoàng đế của Tây Lộ Quốc , dung nhan thanh tú có nét giống với đại huynh kết nghĩa của ta !

Tướng mạo uy nghi , dáng dấp cao ráo , trông đoán tuổi chỉ khoảng 25 tuổi .

Ngồi ngay bên cạnh là một lão thái thái , tướng mạo cao qúy , dung mạo tuy là đã có tuổi rồi xong vẫn không phai mờ , vì nét hình dung hồi còn trẻ của lão thái thái hẳn là một cô nương xinh đẹp , đầu đội mũ phượng , tóc vấn cao gọn gàng theo kiểu qúy phái , y phục được may rất cầu kỳ , hoa văn bày bố là hình chim phượng hoàng !

Lão thái thái đó chính là Hoàng Thái hậu .

Xung quanh , hai hàng dài là bá quan , văn , võ đại thần , còn có cả tiểu nha đầu đã bị ta giáo huấn đang đứng một bên lão thái thái kia .

" Nhi thần Sát Dạ Vương tham kiến mẫu hậu , hoàng huynh , chúc mẫu hậu , hoàng huynh sức khỏe an khang a " .

Sát Dạ Tuyết cúi người khom mình xuống , trước mặt mẫu hậu , hoàng huynh của hắn thì nghi lễ vẫn phải đầy đủ a .

Ta thì chưa biết nên phải làm gì , thôi thì cứ hô bừa bắt chước một tiếng thỉnh an a .

" Tại hạ Mộ Dung Ngọc thỉnh an Hoàng Thái hậu , Hoàng thượng , hoàng thái hậu , hoàng thượng thánh an a " .

Ta hai tay chắp thành quyền , hơi cúi người thi lễ .

Trên đại điện , Hoàng Thái hậu và hoàng thượng đều đanh ánh mắt dò xét ta ý tứ !

Bỗng nhiên Sát Mộc Kiều chỉ vào ta la lên .

" Là ngươi , Hoàng thái hậu , hoàng huynh , là hắn ức hiếp Kiều nhi ,HOàng Thái Hậu , Hoàng Huynh , hai người phải làm chủ cho Kiều Nhi a " .

Sát Mộc Kiều vừa nhận ra ta , vì là hai ta vừa mới gặp nhau mới không lâu xong , nàng ta đứng ở cạnh Hoàng Thái Hậu tay chỉ trỏ .

Ta lần này đúng là đụng phải cô nàng chua đanh , cổ nhân nói chớ sai !

Thứ nhất đụng phải lão hòa thượng , thứ nhì đụng phải con gái nhõng nhẽo , ta lễ nghi xong liền đứng thẳng nhìn về phía đại điện nhìn cô nàng .

" Ứ ừ , Hoàng thái hậu , nhìn bộ dáng của hắn kè , Kiều Nhi thấy nghét a ".

Sát Mộc Kiều nững nịu , mọi lần thì Hoàng Thái hậu , và Hoàng Thượng đều bênh vực cho nàng , nhưng lần này thì không ai nói gì , đã thế lại còn bị Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng khẽ nhắc nhở .

" Kiều nhi , nơi này không được phép làm càn , cháu nên có quy củ một chút " .

Câu nói vừa buông ra , nàng ta liền im bặt , chỉ còn nước mím chặt môi đỏ làm hờn .

" Qủa nhiên Thất vương gia của Xuất Vân Quốc dung mạo khuynh quốc khuynh thành là sự thật a , ai gia hôm nay mới được gặp mặt a " .

Lời nói mà Hoàng Thái Hậu vừa nói ra đã làm cho ta hơi sợ , cái gì chứ vì dung mạo này mà ta phải chịu khổ sở a .

" Người đâu , ban ân cho hai vị vương gia ngồi " .

Hoàng đế ra lệnh cho thái giám đem tới hai chiếc ghế cũng thuộc loại thượng đẳng , xếp ở hai hàng trước đầu các quan đại thần , hoàng đế Tây Lộ Quốc khi vừa trông thấy Thất Vương gia Mộ Dung Ngọc liền ngây ngẩn cả người , mãi rồi mới mở miệng nói .

" Tạ ân hoàng thượng , hoàng huynh " .

Cả hai khi nhận được ban ghế đành phải tạ ơn .

" Hôm nay hoàng đệ đem người này tới đây là muốn báo với hoàng huynh , là hôm qua đệ ra ngoài vi hành liền gặp người này , mà đệ thấy người này có cơ duyên với đệ , nên đệ đã kế nghĩa huynh đệ với người ta , truyện này Hoàng huynh không có ý kiến gì chứ ! " .

Sát Mạc Tuyết ngay lập tức nêu ra vấn đề chính nhưng hoàng đế kia cho rằng không được a !

Vì vấn đề này là có liên quan tới nền chính trị của hai nước , hiện nay đang rất là căng thẳng .

Chiến tranh giữa Xuất Vân Quốc và Tây Lộ Quốc sắp sảy ra nên cần phải giải quyết chút vấn đề về chính sự giữa hai nước đã .

[ Nội Chiến " Con Tin " ]

" Sao , ý nhị đệ là đã kết nghĩa huynh đệ với đệ rồi hay sao " .

Hoàng đế Tây Lộ Quốc là Sát Mạc Hạo , ngồi trên long ỷ hỏi dò thận đệ của mình , tuy rằng miệng thì là hỏi dò , nhưng trong lòng hắn thì đang nghĩ mưu kế !

Có thể đem thất vương gia của Xuất Vân Quốc kia làm con tin , như thế thì vừa có thể giữ được người đẹp và ra điều kiện với nước đối địch , Sát Mạc Tuyết thấy hoàng huynh Mạc Hạo của mình hôm nay lại kỳ quái cứ nhìn Dung Ngọc chằm chằm , khiến cho đệ của mình đứng ngồi không an .

" Ý tứ của hoàng huynh là làm sao a ? Mộ Dung Ngọc là nhị đệ kết nghĩa của đệ huynh là đang nghĩ gì a " .

Sát Mạc Tuyết nhìn thái độ kia của Mạc Hạo là đã biết huynh trưởng của mình đang âm mưu tính làm gì với Mộ Dung Ngọc , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi nghe hai huynh đệ nhà kia , chính mình nên cẩn thận một chút vì đây là ở nước của người ta !

Mà ta trước kia nghĩ cũng thật là ngây thơ a , tưởng chừng thoát khỏi cái nước cưỡng chế nam phong kia ( ý chỉ Xuất Vân Quốc ở đó ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không tha ) nhưng ta nhầm , đến Tây Lộ Quốc là có thể thoát được , nhưng cái dung mạo , mấy cái thân phận đặc biệt , vương gia là được rồi , đã thế lại còn là nam sủng nữa chứ , ta im lặng nghe họ nói truyện .

" Việc thần đệ kết nghĩa huynh không quản , nhưng có điều từ giờ Thất vương gia Mộ Dung Ngọc kia sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , nên từ giờ y phải ở lại trong hoàng cung Tây Lộ Quốc , không được tùy ý ra ngoài , mà cũng không ai được phép tùy tiện gặp " .

Khi vừa nghe xong câu này của hoàng đế Mạc Hạo , ta run sợ một chút , bất giác thốt lên .

" Cái gì ? Không được a , ta bị giam lỏng sao ? Huynh " .

Ta đứng hẳn dậy đưa ánh mắt cầu cứu Sát Mạc Tuyết , Sát Mạc Tuyết cũng phẫn nộ nói với hoàng huynh của mình .

" Hoàng huynh , không thể a , đệ đấy là người mà đệ đưa đến đây thì phải có trách nhiệm đưa ra ngoài , huynh không thể giữ người , mẫu hậu " .

Sát Mạc Tuyết cầu mong Hoàng thái hậu sẽ mở lời giúp mình , nhưng hoàng thượng vốn là một con ác ma bản tính rõ rệt , mà hoàng thượng lại không phải con đẻ của mình , cho dù có nói , rễ gì hoàng thượng đã nghe !

Biết đâu không vừa ý hoàng thượng , ngay cả mạng mình cũng chẳng giữ được , cái ngôi vị Hoàng Thái hậu kia vốn chỉ là hư danh , chỉ vì hoàng thái hậu sinh ra được Sát Mạc Tuyết thì đã sao , quyền lực vốn là thuộc về hoàng đế tối cao tại thượng kia .

8. Chương 8: [ Ác Ma " Áp Giường " ]

Ngay sau đó một đạo thánh chỉ liền buông ra .
" Người đâu ? Theo ý chỉ của trẫm , đưa Thất vương gia Mộ Dung Ngọc vào Hương Uyển Các , truyền chỉ từ giờ sẽ là con tin của Tây Lộ Quốc , ngoài ra không được phép ai gặp mặt ".

Sát Mạc Hạo vừa truyền ý chỉ ra , đã có một đội quân nội thị tiến tới gần ta , ta lúc này có chút sợ liền lùi lại đã bị đám nội thị đưa đi .

Sát Mạc Tuyết cũng không thể ngăn cản được khi ý chỉ đã ra , chỉ còn nước đứng nhìn ta bị đám nội thị đưa đi .

Ta bị đưa tới một tòa lâu rất lớn có biển treo tên : Hương Uyển Các , rồi sau đó bị thô lỗ tống vào trong !

" Ui , các người " .

Ta đứng dậy , ngay sau đó cửa chính của Hương Uyển Các liền đóng lại chặt chẽ , đã thế nhìn qua khe hở đâu cũng có lính canh gác .

" Hừ , như vầy ta lại phải làm con tin sao ? " .

Ta đành kệ ở bên ngoài liền tiến về phía trước !

Ngoa , Hương Uyển Các này thật rà rộng lớn nha , lầu vàng , gác tía , thật là nguy nga .

Như thế mà là chỗ giam lỏng ta hay sao ?

" Dạ người là Mộ công tử mới tới ạ " .

Thanh âm của một thái giám chừng 15 tuổi ra đón ta .

" Đúng , ngươi là " .

Ta lưỡng lự hỏi .

" Nô tài là Lục Âm Tử , từ giờ sẽ lo trách nhiệm hầu hạ Mộ công tử ở trong Hương Uyển Các này a " .

Thái giám trả lời .

" Ân , được rồi ngươi lui ra đi , ta đi vòng quanh coi một chút a " .

Ta phất tay bảo thái giám lui ra .

" Vâng , lát nữa Mộ công tử quay lại đại sảnh để dùng điểm tâm trưa a " .

Thế mà đã trưa rồi sao , ta gật đầu .

" Được rồi " .

Ngay sau đó ta đi dạo lanh quanh nơi này !

Nơi này đúng là một nơi giam lỏng rất ý tưởng nha .

Xung quanh rộng lớn , tường dào thật cao vây quanh , ngay ở trong Hương Uyển Các này cũng vậy , thiết kế kín mít , nhưng ánh sáng vẫn lọt vào sáng như ban ngày , cây để tạo cảnh trang trí vẫn là đầy đủ , không khí cùng tòa sảnh lâu này thiết kế không đơn giản .

Ngay ở hiện đại cũng không thể có được công trình này a !

[ HƯƠNG UYỂN CÁC " mê cung HUYỀN BÍ " ]

Ta đang mải đi , qua sảnh này lại tới sảnh kia , đi mãi rồi mới phát hiện ra mình bị lạc , vì Hương Uyển Các này rộng lớn thật có thể so sánh bằng với một cái mê cung .

" Mộ công tử , ngài ở đâu a " .

LỤC ÂM TỬ là tiếng của hắn đang gọi ta a .

" Ta ở hướng này , có lẽ là ta bị lạc a " .

Ta gào lên trả lời .

" Công tử cứ ở yên vị trí đó đừng có đi đâu kẻo lạc xa hơn thì nguy a " .

Thanh âm Tiểu Âm Tử nói lớn để truyền thanh vọng mới có thể xác định được phương hướng của người lạc .

" Được rồi , ngươi tới mau a " .

Ta hô lên chính mình cũng không dám di động lung tung nữa , chờ y đến tìm mình , trong lúc chờ y chính mình còn lẩm bẩm .

" Không biết thằng cha nào mà thiết kế lợi hại như thế nào , đây vốn là một cái mê cung thì đúng hơn a " .

Ta đang lẩm bẩm , mãi một lúc sau Tiểu Âm Tử kia mới tìm được ta , nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại cứ như là đã đi bộ lâu lắm rồi , sau đó hắn dẫn ta ra đường cũ trở về phòng chính Tiểu Âm Tử dặn dò .

" Mộ công tử này , nô tài có chút muốn dặn công tử a , từ giờ nếu như chưa quen thuộc Hương Uyển Các này thì công tử cũng đừng đi lung tung đó " .

Tiểu Âm tử nói xong , ta gật đầu , nhưng sau đó có chút muốn hỏi hắn về cái cách thiết kế kì quái ở đây .

" Ân , Tiểu Âm Tử này , ta có chút muốn hỏi ngươi a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu .

" Công tử cứ hỏi " .

" Ta muốn hỏi Hương Uyển Các này có phải là một cái mê cung có đúng không vậy ? " .

Ta đang đi lén nhìn Tiểu Âm Tử , vừa đúng lúc , cậu đấy cũng ngước mắt lên nhìn ta , sau đó nói .

" Đúng a , sao công tử lại biết đây vốn là một cái mê cung " .

Tiểu Âm tử ngây thơ nói thật , ta mỉm cười chỉ có thế thôi a .

" Còn nữa , sao ngươi có thể tìm tới được chỗ mà ta bị lạc , còn ngươi thì không a " .

Ta thật tò mò muốn hỏi dò xem Tiểu Âm Tử kia có biết cách để thoát ra không !

Ta thật tò mò muốn hỏi khéo Tiểu Âm Tử để tìm được cách để ra ngoài , nhưng vì phần ngại Tiểu Âm Tử kia là người của Sát Mạc Hạo nên chưa thể tin tưởng để hỏi rõ .

" A , là vì nô tài ở trong này cũng đã được một thời gian dài rồi , nên cũng có thể biết được chút ít về đường đi lối lại , nhưng nếu không cẩn thận mà chính mình bước vào nơi mà chưa từng đi qua , cũng rễ dàng lạc lắm a , tuy nơi này là một mê cung nhưng không hề có cạm bẫy chết người gì , mà chỉ là đơn giạc lạc đường thôi cũng đủ đầu óc người ta bị loạn rồi a , nên nơi đây Hương Uyển Các này vốn là một nơi dùng để giam giữ người rất tốt a " .

Tiểu Âm tử nói một lèo , giải thích , ta nghe không thoát một từ nào , về vấn mình muốn có câu trả lời mà như không , ta thở dài .

" Công tử sao thế a ? " .

Tiểu Âm Tử hỏi .

" A , ta không sao ! " .

Ta lắc đầu .

Đi mãi , công nhận là chân đả mỏi nhừ , thảo nào mà Tiểu Âm Tử lần mình lại mất công như vậy !

Rốt cuộc cũng đã tới Sảnh phòng , nơi sinh hoạt chính ở đó .

Một mâm đồ ăn đã nguội ở trên bàn .

" Công tử chờ chút , để nô tài đi hâm lại đồ ăn cho nóng a " .

Tiểu Âm Tử đang định mang đồ đi , ta phẩy tay .

" Khỏi cần a , để như vầy cũng được a , vẫn có thể ăn được " .

Dù gì ở hiện đại thỉnh thoảng ăn đồ ăn nguội là bình thường , kể cả ở đây thì cũng như thế thôi , chẳng qua là vào nhà giàu luôn có người hầu hạ !

Ta ngồi xuống bàn , tay cầm lên đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn , Tiểu Âm Tử nhìn vị công tử dung mạo như gọc này thân phận vốn cũng là một vương gia thân phận cao qúy , sao lại có thể thứ gì cũng ăn như hiện nay a .

" Ngươi nhìn gì thế , cũng ngồi xuống ăn luôn đi , dù sao ngươi đi tìm ta cũng đủ mệt rồi , mà làm gì đã ăn , ngồi luôn đi , đừng làm khách , dù sao từ giờ chỉ có hai ta ở trong này , mà ta sau này nhờ ngươi chiếu cố a " .

Tiểu Âm Tử gật đầu , cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh bên , cậu đấy nhìn ta chỉ ăn mà không uống rượu nên hỏi .

" Công tử a , thế người không uống rượu a " .

Ta đang ăn , nhìn thấy rượu là nghĩ đến truyện ngày hôm qua , uống rượu là nói lung tung , là gây tai họa a .

" Không , ta không cần uống rượu a , chỉ cần ăn no là được rồi , uống rượu không tốt a " .

Ta chống chế , cả ta và Tiểu Âm Tử đang ngồi ăn nói truyện phiếm thì có thanh âm tới .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta đang ngồi dùng bữa cùng Tiểu Âm tử đang ngon miệng bỗng nhiên cảm thấy mất hứng , Tiểu Âm Tử thê mê tê đứng dậy , hoàng đế Sát Mạc Hạo rốt cuộc thì cũng đã đi vào trong gian mà ta và tiểu âm tử đang ăn cơm .

" Sao thế , vừa nãy còn vui vẻ như vậy mà bây giờ đã mất hứng như vậy sao ? " .

" Hoàng thượng " .

Tiểu Âm tử thấy hoàng đế liền đang định qùy xuống , hoàng đế phất tay qua tiểu âm tử .

" Khỏi phải qùy , trẫm miễn lễ " .

Tiểu âm tử đang định tạ ân , hoàng đế cũng miễn luôn , còn ta lúc này chỉ im lặng ngồi ăn , không nghi lễ gì cả .

Hoàng đế ngồi xuống ghế ngay ở bên cạnh , nhìn những đồ ăn đã nguội lạnh , mà hắn chau mày như tỏ vẻ thương xót nói .

" Nô tài kia , ngươi để Thất vương gia cao qúy phải ăn những thứ đã nguội như thế này a " .

Hoàng đế vừa nói ra , tiểu âm tử đã hoảng sợ qùy xụp xuống nói .

" Không phải là do nô tài a , là thất vương gia bị lạc ở trong mê cung , nô tài phải đi tìm người , đến khi quay về thì điểm tâm đã nguội , nô tài có nói là để nô tài đi làm nóng lại điểm tâm , vương gia ngài ấy nói là không cần a " .

Tiểu âm tử run sợ qùy ở dưới nền nhà , ta thấy hắn hoảng tới mức thiếu chút nữa là tè ra quần , nên đành nói lời giúp hắn , dù gì thì truyện cũng đúng là như vậy , mấy lại qủa thật là không có truyện gì hết .

Truyện nhỏ xé ra lớn làm gì nha .

" Mọi truyện Tiểu Âm Tử nói là sự thật a , truyện này không liên quan tới hắn , vả lại truyện cỏn con , ngươi quan tâm làm chi , mà hoàng thượng , ta là con tin bị nhốt ở trong này , người tới tìm ta mà làm gì a " .

Ta tranh luận và hỏi ngược lại hắn .

" Hừ , Thất vương gia đã muốn trẫm không gây khó rễ cho nô tài kia thì trẫm nghe lời thất vương gia , còn có trẫm thấy thích thất vương gia nên đến tìm ngươi để nói truyện phiếm , để được thấy dung mạo khuynh quốc của Thất vương gia a " .

Ta đang ăn khi nghe những câu này bỗng :

" Phốc " .

Cơm trong miệng phụt ra , ta lấy cái khăn ăn lau miệng , trong đầu nghĩ : " mẹ ơi , không phải là hắn cũng muốn có được thân thể này đó chứ " .

[ Cảnh nóng " áp giường ngay giữa ban ngày " ]

Ta vừa phụt đồ ăn ra , ngay sau đó lấy ra khăn lau miệng ngay lập tức .

Nhưng chưa kịp liền đã bị hoàng thượng đưa đôi môi hồng nhạt của hắn áp lên đôi môi đỏ gần như tô son của ta , lúc này trên môi còn dính thức ăn bị phun ra kia chứ [ Đoạn này ta chém : ghê qúa " bẩn " khuyến cáo các bạn đừng ăn gì khi đọc đoạn này nha ] !

" Ân , ân , ô , ô " .

Ta bị hôn liếm đến áp đảo , hoảng sợ tìm cách đẩy hoàng đế ra !

Ta ngước mắt lên liền phát hiện Tiểu Âm Tử đang trố mắt lên mà nhìn , hoàng đế cũng nhìn thấy và phất tay cho hắn lui ra , vì sợ ta ngại .

Tiểu Âm Tử hiểu ý liền đi lùi ra ngoài , đem cửa phòng khóa lại .

" A , hoàng thượng , ta sợ , người muốn làm gì ta a " .

Ta vùng vằng được ra là vì lí do lúc kháng cự có đưa chân đá được trúng điểm yếu của nam nhân , hoàng đế lúc này vừa đau vừa ôm yếu điểm , dung mạo thanh tú nổi lên vì tức giận .

" Khá lắm , ngươi chỉ là một cái nam sủng cho người ta , còn gì thân phận vương gia chi nữa , ngươi hôm nay dám làm vật nhỏ của trẫm bị thương , trẫm sẽ bắt ngươi phải bồi

thường " .

Cái gì chứ , ngươi lại muốn , ta ta không cho , ta đang định kháng cự liền bị hắn hung hăng ôm chầm lấy , ngay sau đó y vội vàng vất ta lên giường .

" Mĩ nhân , trẫm chờ ngày này đã lâu lắm rồi a , chờ ngươi lọt vào trong tay của trẫm " .

Hoàng đế nói xong liền đã vội vàng đưa tay di chuyển luồn vào trong vạt áo dài , khám phá thân thể nõn nà như gọc của ta .

" Ân , đừng , đừng đụng ta a " .

Thanh âm kiều mị mà ta phát ra , lúc bị Sát Mạc Hàn dùng tay tham nhập vào tiết khố , nơi yếu điểm nhạy cảm nhất thân thể , hắn tóm được vật nhỏ của ta đưa tay vuốt ve liên tục , khiến ta thân thể run lên từng chập .

Ta vừa sợ nhưng không thể kháng cự nam nhân đang đè trên người mình này , đành phải nín nhịn chịu từng nhát vuốt ve vào vật nhỏ và hai noãn hành nhạy cảm kia .

" A , a , ân " .

Ta hoảng tay chân cuống cuồng , đánh loạn tứ nơi !

Nhưng càng bị Sát Mạc Hạo kìm chặt lấy , đã thế còn tạo thêm cảm giác thích thú cho hắn muốn chinh phục con mồi .

" Ô , ô , ô , mau buông " .

Ta càng giãy thì hắn càng thích , lần này không chần chừ gì nữa , hắn đem toàn bộ y phục ta xé tung .

" Á , ngươi , hỗn đản " .

Ta vùng được một tay ra vớ lấy một cái bình đựng hoa toan đập vào đầu của hắn , nhưng hắn nhanh tay hơn đưa tay cản lấy cái bình .

" Mĩ nhân , ngươi không ngoan rồi đó " .

Hắn đang định tiến theo bước tiếp theo liền nghe tiếng của Tiểu Âm Tử nói ở bên ngoài .

" Khởi bẩm hoàng thượng , có người của Tiêu Long Môn muốn gặp a " .

Sát Mạc Hạo dừng lại , thở dài .

" Thật mất hứng , mĩ nhân lúc này trẫm có việc tạm tha cho ngươi , lúc khác trẫm quyết không buông tha cho ngươi " .

Sát Mạc Hạo đứng dậy chỉnh chu lại y phục , sau đó đi ra ngoài , ta coi như là đã thoát khỏi kiếp nạn này một lần a .

" Người của Tiêu Long Môn đang ở đâu ? " .

Thanh âm vang từ ngoài cửa vọng ra của Sát Mạc Hạo , hắn hỏi nội thị ở bên ngoài , sau đó hắn nói với Tiểu Âm Tử .

" Nô tài ngươi vào chiếu cố cho người ở trong đi " .

Tiểu âm tử thưa lệnh .

" Tuân mệnh , nô tài đi ngay a " .

Sát Mạc Hạo phất tay .

Tiểu âm tử chạy vào trong thấy y phục của ta rất bừa bộn , lúc này y phục không còn là y phục mà là một bãi chiến trường thì đúng hơn .

" Công tử ngài có sao không a ? " .

Tiểu âm tử thấy ta đang run rẩy , thân thể chưa hoàn hồn , gương mặt hắn lo lắng hỏi , lúc này ta còn rất sợ nên chưa nói gì hết .

" Để nô tài đi lấy bộ đồ khác cho người a " .

Tiểu Âm tử chạy ra ngoài lấy mang vào một bộ đồ màu tím .

" Nô tài thay y phục khác cho người nha " .

Lúc hắn vừa chạm vào ta làm ta rùng mình , nhưng đến khi ngước mắt lên nhìn mới biết đó là Tiểu Âm tử , nên ta mới an tâm để hắn thay đồ cho mình !

9. Chương 9: [ Tiêu Vân

" đòi người " ]
Tại đại điện Tây Lộ Quốc , khi Sát Mạc Hạo tới để thiết triều sớm !

Liền trông thấy một gương mặt mới lạ ở trong điện kim loan , đó chính là thiếu cung chủ của Tiêu Long Môn Tiêu Vân .

" Ngô hoàng vạn tuế , vạn vạn tuế " .

Tiếng kinh hô dõng dạc của toàn thể bá quan đại thần vừa vang lên .

Hoàng đế đã ngồi lên long ỷ với bộ dáng uy nghi .

" Tất cả các ái khanh bình thân " .

Hoàng đế đưa một tay lên , ống tay áo rộng màu vàng phẩy qua một chút .

" Chúng thần tạ ơn ngô hoàng vạn tuế " .

Sau đó một màn phủi bụi của các quan viên đại thần xong xuôi liền đứng lên .

P / s : trong đại điện nhà vua rất sạch sẽ làm gì có bụi a , chẳng qua đây là một tập tục nào đấy ở trong cung đình .

" Các ái khanh , hôm nay có việc gì thì báo , vô việc thì bãi triều a " .

Thanh âm đầu tiên của hoàng đế mỗi khi nói lời mở đầu của buồi chầu !

" Tại hạ là Tiêu Vân vốn là thiếu Cung Chủ của Tiêu Long Môn có việc muốn hỏi hoàng đế Tây Lộ Quốc có hay chăng biết một người " .

Tiêu Vân đứng dưới đại điện , đứng thẳng người hiên ngang , đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía hoàng đế !

" Thì ra là Thiếu Cung Chủ Tiêu Long Môn Tiêu Vân a , trẫm đã nghe danh giang hồ từ lâu , bất qúa việc mà Thiếu Cung Chủ muốn tìm người , nhưng là người nào a , thiếu cung chủ phải nói ra tên tuổi của người đó thì trẫm mới có thể giúp được cung chủ tìm người a " .

Sát Mạc Hạo nói tiếp .

" Nếu như người đó ở trong lĩnh vực mà trẫm có thể biết " .

Tiêu Vân nghe xong liền mỉm cười chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra : Hoàng đế kia , đừng tưởng là ta không biết gì nha , ngươi biết thừa người ta muốn tìm là ai , vậy mà còn dấu diếm , đừng có mà để ta bắt buộc phải động đao động thương a .

Nhưn không dám nói ra những điều mà mình suy nghĩ Tiêu Vân đành phải nín nhịn nói cách khác , tất cả cũng vì sự an toàn của người trong lòng mình .

Vì sự an toàn của Mộ Dung Ngọc nên Tiêu Vân không dám nói ra những điều mà mình đang suy nghĩ , đành phải nói ra tên của người mà mình muốn tìm cái đã .

" Người mà tại hạ muốn tìm họ Mộ tên Dung Ngọc , người này vốn là Thất vương gia của Xuất Vân Quốc " .

Tiêu Vân ngừng trong giây lát đợi xem phản ứng của Sát Mạc Hạo , xem hắn sẽ xử lý như thế nào rồi nói tiếp .

" Ngoài ra , Mộ Dung Ngọc kia cũng là một nam sủng hay đúng ra là nam phi của tại hạ " .

Tiêu Vân nhìn vào dáng bộ của hoàng đế ở trên long ỷ kia , Sát Mạc Hạo mỉm cười , ánh mắt phi qua Tiêu Vân cũng sắc bén không kém đáp lại Tiêu Vân .

" Là Mộ Dung Ngọc a , là nam phi của ngươi a , cái tên này trẫm chưa từng nghe qua , nhưng trẫm có biết một người nhưng hắn là nhị đệ kết nghĩa của thần đệ ta , không biết có phải là trùng hợp hay không " .

Sát Mạc Hạo nói ẩn ý !

Đúng lúc đó thì thanh âm bên ngoài vang lên giữa ngoài điện , ngay sau đó Sát Mạc Tuyết liền bước vào .

" Chính là người mà vị Tiêu công tử đây tìm a , nhưng bất qúa bây giờ người kia đã bị đại hoàng huynh của ta giam lỏng tại Hương Uyển Các rồi a " .

Sát Mạc Hạo thấy Sát Mạc Tuyết vừa bước vào , gương mặt đã có chút muốn đánh người , nhưng tiếc là đây là giữa đại điện đông người , nên hắn đành phải chịu .

" Thần đệ , đệ thật là to gan đó , dám xông vào đại điện mà không cho người thông báo một tiếng a " .

Sát Mạc Hạo buông lời quở trách nhẹ Sát Mạc Tuyết .

" Hoàng huynh a , thần đệ đã báo cho tên nô tài ở ngoài đại điện đi báo , nhưng hắn nói là hoàng thượng không cho thần đệ vào , nên thần đệ đành thất lễ xông vào trong a " .

Sát Mạc Tuyết không sợ uy quyền của Sát Mạc Hạo nên buông lời nói sắc sảo , khiêu khích .

" Thần đệ " .

Lời nói của Sát Mạc Hạo đe dọa Sát Mạc Tuyết , xong y đành phải quay xang Tiêu Vân kia , y đành phải bất đắc dĩ dẫn Tiêu Vân kia đến Hương Uyển Các để gặp người .

Từ lúc mà bị tên ác ma áp đảo , ta trở nên lo lắng bất an , tuy rằng bây giờ tinh thần đã quay trở lại , nhưng ta vẫn hoảng mãi không thôi .

" Công tử a , người ra ngoài đình này làm gì ? Ngoài đình này thông với không khí ở bên ngoài cho nên thời tiết rất là lạnh a " .

Là giọng của Tiểu Âm Tử , hắn đi ra mé trái của đình viện tại Hương Uyển Các liền phát hiện ra vị công tử kia ngồi ở ngoài này , mà mấy hôm nay tiết trời thay đổi đã dần bắt đầu chuyển sang mùa đông , mà hơn nữa cũng đã có những trận tuyết rơi bắt đầu làm lạnh , Tiểu Âm Tử lắc đầu đi vào trong phòng lấy ra một cái áo choàng bằng lông thú màu đỏ đem ra choàng lên vai ta , ta giờ mới ngước mắt lên nhìn hắn , xong rồi lại thở dài , chỉ đưa mắt nhìn về phía hồ sen .

" Công tử , nô tài có nghe được chút tin tức ở trên đại điện ngày hôm nay , người có muốn nghe hay không "

Tiểu Âm tử nói đã đủ mọi cách mà vẫn khó có thể khuyên nhủ được vị công tử kia , công tử kia không biết xấu số như thế nào để thánh thượng để mắt trúng , nên đã bị tìm cớ đem vào Hương Uyển Các này giam lỏng , người ta chỉ vừa mới vào liền hoàng đế đã đến tìm , Tiểu Âm Tử biết hoàng đế kia mà đến thì cũng chẳng có cách gì đàng hoàng , cho nên vị công tử kia mới thờ thẫn như vậy , cho tới nay là đã được một tháng trời rồi !

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói , mắt vẫn nhìn về hồ sen kia , thanh âm hỏi hắn .

" Ngươi nói xem , là tin gì ? " .

Thanh âm chán nản , bất cần nói .

" Là hôm nay nô tài nghe nói có Thiếu Cung Chủ nổi tiếng trên giang hồ tới đây để gặp thánh thượng đòi người a " .

Ta vẫn vô phản ứng , nói tiếp .

" Người kia tới đòi người thì nào có liên can tới ta a " .

Ta ngao ngán nói xong , lại thở dài .

" Có liên quan tới công tử a , nô tài nghe nói đâu , vị Tiêu Vân kia là muốn tìm Thất vương gia , mà chính là công tử có đúng không a " .

Ta nghe Tiểu Âm Tử nói tới đây liền bừng tỉnh như bắt được cọc vàng , khuôn mặt tươi cười hỏi hắn .

" Thật a , vậy người kia , hắn lúc này mới tới đây tìm ta ? " .

Tiểu Âm Tử thấy ta cười mà lấy làm kì , vì vừa nãy dung mạo khuynh quốc này còn ỉu xìu , mà khi nghe tới người kia liền vui mừng như vậy .

" ??????? " .

[ Thoát Khỏi " Mê Cung " Cuộc tranh đoạt mĩ nhân - bắt đầu ]

Ta đang mỉm cười nhìn Tiểu Âm Tử , bỗng nhiên thanh âm ở bên ngoài .

" Hoàng thượng giá lâm " .

Ta nghe không lầm đó chứ ? Tên ác ma đó lại xuất hiện hay sao ? Ta muốn trốn , nhưng ngay lúc đó nhìn thấy Tiêu Vân , ta liền mừng rỡ gọi hắn .

" Tiêu Vân " .

" Ngọc Nhi " .

Trước mắt bao nhiêu người ? Ngay trước con mắt hoàng đế , Tiêu Vân vừa gọi tên Ngọc nhi rất thân mật , đã thế còn chạy tới chỗ ta ôm chầm lấy .

Mắt ta mở tròn xoe , ngạc nhiên , thanh âm nức nở .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ta không nghe lời mọi người bỏ đi , nay bị đưa tới cái chỗ không người , đã thế còn bị tên hoàng đế kia gần nữa cường hôn nữa chứ " .

Ta ôm lấy bộ ngực rắn chắc quen thuộc của Tiêu Vân một màn khóc giả ngào thét như là mình bị oan ức lắm .

" Ô , ô , Tiêu Vân , ngươi phải tới để đưa ta đi a , ta ở trong này lúc nào cũng sợ " .

Tiêu Vân vỗ lưng ta an ủi .

" Được rồi , đừng khóc , ta biết là ngươi sợ , nên giờ mới tới để cứu ngươi ra đây nè " .

Tiêu Vân dỗ ta như dỗ em bé .

" Ngoan , nín đi nào , Ngọc Nhi của ta , ta đưa Ngọc Nhi về nhà nha " .

Ta giật mình khi nghe tới hai từ về nhà , vì ta sợ mình ở thế giới này chẳng có ai thân thích cả , mà chính mình giờ chỉ cảm thấy Tiêu Vân này là có chút thiện cảm với mình một chút , vì có lẽ là hắn chưa làm cho mình hoảng sợ !

" Về nhà , ô , ô , ta không muốn về nhà , ngươi đưa ta đi nơi khác a " .

Tiêu Vân không hiểu vì sao Mộ Dung Ngọc lại sợ quay trở lại Xuất Vân Quốc vậy , hay lẽ nào Mộ Dung Huyền kia có ý với hắn , không thể nào , nhưng hắn là huynh ruột của Mộ Dung Ngọc a .

" Thôi được rồi , ta đưa ngươi tới Tiêu Long Môn vậy a , nếu như ngươi thích về đó , còn không ta cũng không cưỡng ép " .

Ta thôi không khóc , mắt đen tròn mi phượng dài mở ra chớp chớp nhìn Tiêu Vân .

" Thật a , vậy thì ngươi đưa ta đi tiêu dao giang hồ , ta muốn như thế a ? " .

Tiêu Vân , nhìn ta thật lâu rồi gật đầu nói .

" Là Ngọc Nhi thích thế , vậy thì ta đưa Ngọc Nhi đi a " .

Tiêu Vân nói xong liền ôm lấy eo của ta và dùng khinh công bay nhẹ như tiên vũ lướt thẳng lên trên không , bỏ mặc tất thảy ở lại không nói một câu gì !

10. Chương 10: [ Cuộc Đoàn Tụ " Ở Trên Giường " Cùng 4 + 1 = 5 Mĩ Nam ]

Ta được Tiêu Vân đưa ra khỏi Hương Uyển Các an toàn , và vào trong một mã xe ngựa màu đỏ nhưng không ai khiêng cả , ta liền ngây ngốc hỏi Tiêu Vân .
" Tiêu Vân a , mã xe này không có ai kéo thì sao có thể đi a " .

Tiêu Vân cười ôn nhu nói .

" Còn gọi là Tiêu Vân nữa , Ngọc Nhi nên gọi ta là phu quân a , còn ta sẽ gọi nàng là Chu Cẩm Quân a " .

Ta giật mình tròn xoe mắt , từ khi nào mà Tiêu Vân ca lại biết ta tên là Chu Cẩm Quân a , như thế nghĩa là huynh đấy đã biết ta cũng là một cái linh hồn khác ở dị thế a .

" Ta biết nàng thực ra là linh hồn nữ nhi tới từ một thế giới khác ngay từ khi gặp mặt lần đó , vì cá tính của nàng đã thổ lộ ra điều đó " .

Ta ngơ ngác nghe Tiêu Vân nói , hắn hóa ra lúc đó đã biết mình không phải Mộ Dung Ngọc thật a , Tiêu Vân nói tiếp .

" Còn nữa , chính ta cũng không phải là đến từ thế giới này , mà ta cũng là xuất phát cùng thời đại với nàng " .

Ta gạc nhiên .

" Cái gì , huynh cũng như ta sao ? " .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Còn nữa còn có mấy người nữa cũng như chúng ta , và chúng ta đã qua thuật âm để liên hệ với nhau , lát nữa sẽ gặp mặt , tất cả chúng ta cùng bỏ hết lại mọi thứ , chỉ là tiêu dao giang hồ vui vẻ ở thời cổ đại này thôi , có được không a ? " .

Ta gật đầu , nhưng ghĩ có gì đó không đúng , đó chính là ta , hiện giờ đang là ở trong thân thể một nam nhân a .

" Nhưng ta ngại giờ thân thể ta là nam nhân a " .

Ta nói .

" Đâu có gì nam nhân cũng không vấn đề gì , như thế chúng ta sẽ vẫn vui vẻ a " .

Ta thật muốn hỏi tiếp , càng ngày , càng ngớ ra , nhưng không hỏi tiếp nữa , ta quay lại vấn đề chính .

" Khoan đã , kiệu không người , làm sao mà đi a , hay là ở đây cũng sử dụng năng lượng gì đó để khởi động đó chứ ?" .

Tiêu Vân mỉm cười .

" Không gì cả , đi thôi " .

Nói rồi tiêu Vân dùng nội công lướt cả mã xe cùng bay lên không ! Một lúc sau thì hạ cánh .

" Xuống đi " .

Tiêu Vân nói , ngay sau đó thanh âm ồn ào ở bên trong gây chấn động tới ta .

Ta bước xuống mã xe liền ngạc nhiên vì ngay ở trước mắt mình là một tòa lâu hiện đại phong cách , khi bước vào trong thì 4 nam nhân ở trên giường đang nằm chờ đón ta sẵn , tóc vẫn dài phất phơ theo gió chỉ có điều những người này xuất hiện ở trong cao ốc hiện đại thì không hợp lý cho lắm , những nam nhân đó là : Hàn Ly , Hoàng Huynh Mộ Dung Huyền , Sát Mạc Tuyết , Tiêu Vân !

Ta sặc máu mũi mất , trời ơi ? Sao tất cả các sắc lang , lại có mặt hết cả ở đây thế này .

" Lão diêm vương , đền bù lại cho ta , ta phải chạy trốn " .

Tiêu Vân ở ngay bên cạnh không biết đã thoát y từ lúc nào . Y tiến lại gần ta mỉm cười gian sảo nói .

" Còn muốn bỏ chạy sao ? CHU Cẩm Quân , nàng lên giường cùng chúng ta " .

Nói rồi Tiêu Vân một thân hình đánh truồng ôm gọn ta vất lên giường ta mãi mới vờn ra được 4 tên sắc lang trồi lên để hít thở chút không khí .

" Ta phản đối , bốn cưỡng một , vương gia ta chuồn thôi a " .

[ HOÀN ]

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/vuong-gia-chay-tron